

บทที่ 4

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของผู้ชาย พบประเด็นอันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ชายมีภรรยาน้อย อันได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับการเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส และสุดท้ายได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลงไปในรายละเอียดก็จะพบความแตกต่างกันในแต่ละราย โดยในกรณีศึกษาทั้ง 15 รายที่ผู้ศึกษาเลือกนำเสนอมี ต่างก็มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยซึ่งสามารถแยกเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

การมีภรรยาน้อยอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับการเลียนแบบ

กรณีศึกษาที่ 1

จำเอนนคร (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 39 ปี อาชีพรับราชการทหารเรือ สถานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างเล็กสันทัดไม่สูง ท่าทางเป็นคนเรียบร้อย อธิบายดีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นคนเปิดเผยและดูภาพ การแต่งกายค่อนข้างเรียบง่าย ไม่พิถีพิถัน

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ พันจ่าเอกบุรี (นามสมมติ) มีเพื่อนบ้านมีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับพันจ่าเอกบุรีเพื่อทำความเข้าใจและนัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 16 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบพันจ่าเอกบุรีที่บ้าน ตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้พันจ่าเอกบุรีได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ชักถามถึงการมีภรรยา

ของเพื่อนบ้าน อันได้แก่ จำเอนนคร อันเป็นข้อมูลโดยเบื้องต้น และสุดท้ายผู้วิจัยได้ให้พันจำเอนบุรี ช่วยติดต่อและทำความเข้าใจกับจำเอนนคร เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ ต่อมาเมื่อจำเอนนครตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา โดยในการสัมภาษณ์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยการสัมภาษณ์ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อันได้แก่วันที่ 29 ตุลาคม 2542 และวันที่ 7 มกราคม 2543 นั้น ได้ใช้บริเวณบ้านของ พันจำเอนบุรีเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์ ส่วนในครั้งที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2543 นั้น ได้ใช้บริเวณบ้านของจำเอนนคร เป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

จำเอนนคร(นามสมมติ) เกิดเมื่อพ.ศ. 2504 ที่จังหวัดสระบุรี ภายหลังจากที่เกิดบิดามารดาได้พามาอยู่กับตาและยายที่จังหวัดตราด เนื่องจากบิดามารดามีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ทำให้ต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ ในด้านการศึกษาได้เข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดจนจบชั้นมศ.1 หลังจากนั้นจึงออกมาหางานทำ เนื่องจากตาและยายก็มีอาชีพรับจ้างเล็กๆน้อยๆ มีรายได้ไม่มาก ทำให้โอกาสทางการศึกษาจึงมีไม่สูงนัก ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ออกมาทำงานรับจ้างในโรงงานจนถึงพ.ศ. 2525 ได้งานทำที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานรับราชการทหารเรือ โดยเหตุผลที่ตัดสินใจรับราชการทหารนั้น เนื่องจากเป็นงานที่มั่นคงมีเกียรติ และมีบ้านพักข้าราชการให้อาศัยด้วย ซึ่งก็ได้เป็นทหารมาจนถึงปัจจุบัน และมีรายได้ประมาณ 7,500 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น จำเอนนคร เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยในปัจจุบัน จำเอนนครมีบุตร 2 คน กับภรรยาหลง 1 คน เป็นบุตรสาวอายุ 10 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมีบุตรกับภรรยาอีก 1 คน เป็นบุตรชายอายุ 15 ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปัจจุบันนั้นจำเอนนครใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับภรรยาหลงและภรรยาอีกคนรวมทั้งลูกๆ ภายในบ้านเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างจำเอนนครกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยา

ในสมัยที่จำเอนนครยังอาศัยอยู่กับตาและยายที่จังหวัดตราดนั้น ได้สนิทสนมกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่ง เนื่องจากเคยอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน โดยลูกพี่ลูกน้องคนนั้นเป็นลูกชายของลุง ปัจจุบันอายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับมศ.3 มีอาชีพรับราชการทหารบก ปัจจุบันรับราชการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และมีการโยกย้ายสถานที่ทำงานทุกๆ 6 เดือน มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อ

เดือน แต่จำเอกรคนครไม่แน่ใจว่าปัจจุบันลูกพี่ลูกน้องมีบุตรทั้งหมดกี่คนเนื่องจากลูกพี่ลูกน้องมีภรรยาบ่อย โดยในสมัยที่จำเอกรคนครได้ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการได้ไม่นาน ก็ทราบว่าลูกพี่ลูกน้องของตนมีภรรยาบ่อย เนื่องจากลูกพี่ลูกน้องผู้นั้นได้แวะมาเยี่ยมเยียนจำเอกรคนครที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยภรรยาบ่อย ซึ่งจำเอกรคนครก็เข้าใจเหตุผลที่ลูกพี่ลูกน้องของตนมีภรรยาบ่อย เนื่องจากเหตุที่ต้องเดินทางไปราชการตามที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดความห่างเหินกับภรรยาหลวง และเป็นเพราะความใกล้ชิดกับผู้หญิงคนใหม่ จึงเป็นเหตุให้ลูกพี่ลูกน้องของตนมีภรรยาบ่อย นอกจากนั้นจำเอกรคนครได้ให้ทัศนะต่อภรรยาบ่อยของลูกพี่ลูกน้องของตนว่า "ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่อยู่ห่างภรรยา นะ คงมีความเหงา และอยากจะมีคนดูแลเอาใจใส่" "ผมไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะ เพราะแต่ละคนคงต้องมีเหตุผลของตัวเอง ส่วนที่ของผมนั้นก็มีความสุขดี" และแม้ว่าในปัจจุบันจำเอกรคนครกับลูกพี่ลูกน้องคนนี้จะไม่ค่อยได้เจอกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และอยู่ห่างไกลกัน แต่หากมีเวลาว่างจำเอกรคนครก็จะไปเยี่ยมเยียนลูกพี่ลูกน้องคนนี้อยู่เสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกรคนครกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาบ่อย

เมื่อจำเอกรคนครได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโอกาสสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่ง ซึ่งรับราชการทหารเรือ และทำงานอยู่ที่เดียวกัน ปัจจุบันเพื่อนคนดังกล่าวอายุ 37 ปี ซึ่งก็ยังทำงานอยู่ที่เดียวกัน มีรายได้ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวง และภรรยาบ่อย ส่วนจำนวนบุตรนั้นไม่ทราบจำนวนแน่นอน แต่มีทั้งกับภรรยาหลวงและภรรยาบ่อย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของจำเอกรคนครกับภรรยาบ่อยนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยที่จำเอกรคนครเริ่มเข้ามารับราชการใหม่ๆ และได้รู้จักกับเพื่อนคนนี้ โดยเพื่อนคนนี้มีภรรยาจำเอกรคนครไปเที่ยว ไปสังสรรค์เฮฮาตามประสาเพื่อนฝูงเป็นประจำ ซึ่งจากการสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้งทำให้เพื่อนของจำเอกรคนครได้รู้จัก ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หญิงอื่นและเป็นภรรยาบ่อยในเวลาต่อมา สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกรคนครกับเพื่อนคนดังกล่าว ปัจจุบันก็ยังสนิทสนมและพบปะ สังสรรค์ รวมทั้งนิยมไปดื่มสุราร่วมกันเป็นประจำ

การสมรสกับภรรยาหลวง

ในอดีตสมัยที่จำเอกรคนครอาศัยอยู่ที่จังหวัดตราดกับตาและยาย ขณะนั้นจำเอกรคนครมีอายุประมาณ 10 ปีได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในละแวกบ้าน ต่อมาก็ได้รู้จักและคบกันเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเรื่อยมา และด้วยความที่เพื่อนหญิงคนนั้นเป็นคนหน้าตาดี มีอัธยาศัยดี เป็นคนเรียบร้อยไม่เรื่องมาก อีกทั้งเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารเก่ง รวมๆ แล้วเป็นคนดี ดังนั้น จำเอกรคนครจึงเกิดความพอใจรักใคร่และอยากที่จะแต่งงานด้วย ซึ่งเมื่อจำเอกรคนครอายุได้

18 ปีจึงทำการสู้อและแต่งงาน รวมทั้งได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงสาวผู้นั้น ภายหลังจากที่แต่งงานแล้ว หญิงสาวผู้นั้นก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของจำเอนนคร และเมื่อจำเอนนครได้ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการในพ.ศ.2525 ก็ได้ย้ายตามมาอยู่ด้วยโดยได้อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านพักข้าราชการทหารเรือ และพักอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของจำเอนนครอายุ 44 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายอาหารอยู่ละแวกบ้าน มีรายได้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างจำเอนนครกับภรรยาหลวง)

เมื่อถามถึงอำนาจในครอบครัวของจำเอนนครในอดีตก่อนที่จะมีภรณยาน้อยนั้น จำเอนนครกล่าวว่า "ผมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากที่สุดในบ้าน อยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนหารายได้หลักให้ครอบครัว" โดยอำนาจที่จำเอนนครมีมากกว่าภรรยาหลวงนั้น พิจารณาได้จากกรณีที่ จำเอนนครเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการทำงานของตัวเอง เนื่องจากอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ และมีบ้านพักข้าราชการให้อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งจำเอนนครก็ได้พาภรรยาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการขับที่ไปทำงานในทุกๆวัน และเนื่องจากจำเอนนครเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ทำให้อำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงต้องผ่านการตัดสินใจของจำเอนนคร อันได้แก่การซื้อประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลูกทำให้จำเอนนครจึงเป็นผู้ตัดสินใจว่าลูกๆควรจะเรียนที่ไหน หากมีใครเจ็บป่วยจำเอนนครก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ภายในที่ทำงานของจำเอนนครเอง และในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ จำเอนนครก็เป็นผู้ตัดสินใจ โดยหากมีเงินเหลือก็จะพาครอบครัวไปเที่ยว ไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ แต่ในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงของจำเอนนครเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยปัจจุบันมีอาชีพค้าขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ อยู่ในละแวกบ้านพักข้าราชการ ซึ่งจากการที่จำเอนนครมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวงนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพาภรณยาน้อยเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านซึ่งมีภรรยาหลวงอาศัยอยู่ด้วย เนื่องจากจำเอนนครเชื่อว่าภรรยาหลวงเป็นผู้ที่เคารพและยอมรับในอำนาจการตัดสินใจของตน แม้ว่าบางครั้งจะไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างจำเอนนครกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเอนนครกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดี ไม่มีปัญหาใดๆ แต่เมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานเกือบ 5 ปี ทั้งคู่ก็ยังไม่มีการสร้างครอบครัวสร้างความวิตกกังวลให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาหลวง และด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ภรรยาหลวงประชดประชันจำเอนนครให้ไปมีภรณาน้อยอยู่บ่อยครั้งเพื่อจะได้มีบุตรสมใจ สร้างความเบื่อหน่าย รำคาญให้กับจำเอนนครเป็นอย่างมาก ทำให้จำเอนนครต้องออกไปหาความสบายใจกับเพื่อนฝูงนอกบ้านอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งภรรยาหลวงก็ต้องออกไปค้าขายหารายได้จุนเจือครอบครัวทำให้เวลาเขาใจใส่สามีมีน้อยลง ด้วยเหตุนี้ทำให้จำเอนนครต้องออกไปหาความสุรกับเพื่อนฝูงจนพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งและสนิทสนมจนมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและเป็นภรณาน้อยในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 16 ปีมาแล้ว จำเอนนครมีโอกาสได้พบและใกล้ชิดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกในงานศพของคนที่ยี่จึก และเพื่อนของจำเอนนครได้แนะนำให้ทั้งสองได้รู้จักกัน และเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีความดี เปิดเผย เข้ากับผู้อื่นง่าย ทำให้พูดจากันถูกคอ หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้พบกันอีกตามงานเลี้ยงสังสรรค์ของเพื่อนฝูง จึงทำให้ทั้งคู่เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นลำดับ

แม้ว่าในขณะนั้นเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจำเอนนครกับภรรยาหลวงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากความขัดแย้ง แต่เนื่องจากภายหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานเกือบ 5 ปีแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่มีการมีบุตรและอยากมีบุตรมาก ทำให้ภรรยาหลวงเกิดความวิตกกังวลคิดมาก และพยายามหาหนทางที่จะมีบุตร โดยได้เสนอให้จำเอนนครมีภรรยาเพิ่มอีกคนเพื่อจะได้มีบุตร ซึ่งได้พูดเรื่องนี้กับจำเอนนครอยู่บ่อยครั้ง และจำเอนนครเองก็ไม่ทราบว่าจะภรณานั้นพูดประชดประชันหรือต้องการให้ตนมีภรรยาใหม่จริงๆ

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความสนิทสนมกับผู้หญิงอีกคน (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งนอกจากจะพบกันตามงานเลี้ยงสังสรรค์ตามประสาเพื่อนฝูงแล้ว ก็มีการนัดหมายพบเจอและไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง โดยทั้งคู่จะเจอกันประมาณ 3-4 ครั้งในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งต่อมาความสนิทสนมดังกล่าวได้พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง จนฝ่ายหญิงตั้งครร์ภทำให้จำเอนนครต้องรับผิดชอบด้วยการพามาอยู่ด้วยกัน เนื่องจากหากต้องหาที่อยู่ใหม่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก และไม่มีใครดูแลเนื่องจากจำเอนนครต้องออกไปทำงาน ทำให้ต้องพามาอยู่ด้วยกัน เมื่อภรรยาหลวง

ทราบเรื่องก็เกิดความไม่พอใจ น้อยใจต่างๆ นานา แต่เนื่องจากภรรยาหลงเองเคยประทศประทัน ให้จำเอนนครไปมีภรรยาน้อย ทำให้ภรรยาหลงต้องยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น และจากการที่ภรรยาหลงนั้นต้องการที่จะมีบุตรมาก ทำให้ต้องยินยอมที่จะให้ภรรยาน้อยของสามีเข้ามาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้ แม้ใจจริงจะไม่ต้องการให้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็ตามซึ่งทั้งหมดก็อยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 41 ปี เป็นคนสมุทพรปราการตั้งแต่กำเนิด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีอาชีพค้าขายข้าวแกงอยู่แถวบ้าน รายได้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภายในบ้านพักของจำเอนนครมีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 5 คนได้แก่ จำเอนนคร ภรรยาหลง ภรรยาน้อย และลูก 2 คน โดยที่จำเอนนครได้แบ่งห้องนอนให้กับภรรยาแต่ละคน คนละห้อง ซึ่งจำเอนนครได้แบ่งเวลาให้กับภรรยาแต่ละคน คนละวันสลับกันไปทุกวัน แม้ว่าในตอนแรกจะมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการให้เวลา ให้การส่งเสริมเลี้ยงดูแม้ว่าจะไม่ได้ให้ภรรยาแต่ละคนเป็นรายเดือน แต่จะค่อยๆ เก็บเงินและให้ภรรยาแต่ละคนเป็นก้อนๆ นอกจากนั้นก็ ได้ให้ความยุติธรรมและความสำคัญเท่าๆ กัน ทำให้ภายหลังเกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน และอยู่ร่วมกันได้มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นที่น่าแปลกใจมากเมื่อภรรยาน้อยคลอดลูกแล้ว ภรรยาหลงกลับให้ความรักดังเช่นบุตรของตนเองเลย ทำให้ภรรยาหลงและภรรยาน้อยเข้ากันได้มากขึ้น จนภายหลังจากที่จำเอนนครอยู่กับภรรยาหลงได้ 11 ปี ภรรยาหลงถึงได้ตั้งครรภ์สมใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกอีกเช่นกันที่ภายหลังจากที่คลอดแล้ว บุตรที่เกิดกับภรรยาหลง ก็กลับเป็นที่รักของภรรยาน้อย กลายเป็นว่าภรรยาแต่ละคนต่างช่วยกันดูแลลูกๆ โดยไม่คำนึงว่า จะเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาคนใด ทำให้ในปัจจุบันความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาและรักใคร่ปรองดองกันดี ซึ่งจำเอนนครคิดว่าตนมีความสุขแล้วที่อยู่แบบนี้ และก็ไม่คิดจะเลิกกับภรรยาคนหนึ่งคนใดเนื่องจากอยู่แบบนี้ได้มากกว่า 10 ปีแล้ว

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยในปัจจุบัน

จำเอนนครคิดว่าการมีภรรยาน้อยในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคม เพราะคนทั่วไปก็มีกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนได้

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย โดยผู้ที่มีภรรยา น้อยได้แก่ลูกพี่ลูกน้องซึ่งในอดีตมีความสนิทสนมกันมาก โดยที่กรณีศึกษานี้ทราบถึงเหตุผลที่ ลูกพี่ลูกน้องมีภรรยา น้อย และมีทัศนคติที่เห็นใจและเข้าใจต่อการมีภรรยา น้อยของลูกพี่ลูกน้องของ ตน ซึ่งความใกล้ชิดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการที่ลูกพี่ลูกน้องของตนมีภรรยา น้อย และ จากการที่เห็นลูกพี่ลูกน้องของตนมีความสุขเมื่อมีภรรยา น้อย จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมี ภรรยา น้อยของกรณีศึกษานี้ เนื่องจากเห็นแบบอย่างจากลูกพี่ลูกน้องของตนที่มีภรรยา น้อยแล้วไม่ มีปัญหา และมีความสุข กรณีนี้ สุพัตรา สุภาพ (2542) อธิบายว่า การขัดเกลาโดยอ้อม เกิดจาก การที่บุคคลได้รับประสบการณ์โดยผ่านสังเกต หรือเรียนรู้จากการกระทำของบุคคลอื่น อันนำไปสู่ การเลียนแบบการกระทำดังกล่าว

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยา น้อย โดยเหตุผลที่มีภรรยา น้อยเนื่องมา จากเป็นผู้ที่นิยมการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งความใกล้ ชิดดังกล่าวนำไปสู่การมีภรรยา น้อย และในช่วงที่เพื่อนสนิทเริ่มมีภรรยา น้อยนั้น มักชักชวนให้กรณี ศึกษาไปเที่ยวพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้ง จนกลายเป็นความพอใจ และถือเป็นค่านิยมใน กลุ่มเพื่อนฝูงขณะนั้นที่จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้การมีภรรยา น้อยของเพื่อนสนิท จึงกลายเป็นอิทธิพลที่สำคัญ ต่อการที่กรณีศึกษาจะมีภรรยา น้อยบ้าง เนื่องจากเห็นแบบอย่างจาก เพื่อนและเพื่อนได้แนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงหลายคน ซึ่งต่อมาก็ได้พบกับภรรยา น้อยในปัจจุบัน และมีความสัมพันธ์กันในเวลาต่อมา โดยกรณีศึกษานี้สอดคล้องกับคำอธิบายของ Riesman (อ้าง ใน สุพัตรา สุภาพ : 2542) ที่ว่า บุคคลมักยึดเพื่อนเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เพื่อนยอมรับ และการปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการแสดงความเป็นพวกเดียวกัน

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลง โดย พิจารณาจากคำกล่าวที่ว่า "ผมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากที่สุดในบ้าน อยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนหารายได้หลักให้ครอบครัว" และรวมถึงการพิจารณาถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

ในครอบครัวโดยอาศัยเกณฑ์วัดอำนาจระหว่างสามีภรรยาของ Blood and Wolfe (เมทีนี ไทยสมบูรณ์ : 2536) ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีภรณาน้อย เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพาภรณาน้อยเข้ามาอยู่ภายในบ้านเดียวกันกับภรรยาหลวง ภายใต้การคำนึงถึงการยอมรับในอำนาจของตนที่ได้รับจากภรรยาหลวง ซึ่งกรณีศึกษานี้เชื่อว่าภรรยาหลวงเป็นผู้ที่เคารพและยอมรับในอำนาจการตัดสินใจของตน สอดคล้องกับ เมทีนี ไทยสมบูรณ์ (2536) ที่กล่าวว่าหากบุคคลสามารถที่จะนำทรัพยากรมาให้ได้มากกว่าคู่สมรสของตนแล้ว คู่สมรสจะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณสำหรับสิ่งที่ได้รับ ทำให้ผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่ากลายเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่า

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

ก่อนที่กรณีศึกษานี้จะมีภรณาน้อยนั้น กรณีศึกษานี้ไม่พึงพอใจต่อนิสัยบางประการของภรรยาหลวง เนื่องจากเหตุที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลาแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน ภรรยาหลวงจึงมักประชดประชันสามีให้ไปมีภรณาน้อยอยู่บ่อยครั้งเพื่อจะได้มีบุตร สร้างความเบื่อหน่าย รำคาญให้กับกรณีศึกษานี้ ซึ่งเป็นนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังแต่งงานกัน และนอกจากนั้นภรรยาหลวงยังไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่สามีเนื่องจากต้องออกไปค้าขาย ทำให้การเอาใจใส่ดูแล และการให้เวลากับสามีมีน้อยลง ด้วยเหตุนี้กรณีศึกษานี้จึงต้องออกไปหาความสุขกับเพื่อนฝูงนอกบ้านจนพบกับภรณาน้อยในเวลาต่อมา ความไม่พึงพอใจดังกล่าวต่อภรรยาหลวงจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อย พิจารณาได้จากภายหลังจากที่เพื่อนสนิทของกรณีศึกษานี้ได้แนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรณาน้อยในปัจจุบัน) ก็ได้มีการพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งตามงานพบปะสังสรรค์ต่างๆ ของเพื่อนฝูง และต่อมาเมื่อสนิทสนมกันมากขึ้นก็ได้พบเจอกันเป็นการส่วนตัว โดยในแต่ละสัปดาห์นั้นทั้งคู่ก็มีการนัดหมายพบเจอและไปเที่ยวด้วยกันประมาณ 3-4 ครั้ง นำไปสู่ความสนิทสนมจนกลายเป็นความสัมพันธ์ขั้นลึกซึ้ง จนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ ทำให้กรณีศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยการพานางมาอยู่ด้วยกัน และเลี้ยงดูในฐานะภรรยาอีกคนหนึ่ง

กรณีศึกษาที่ 2

นายสยาม (นามสมมติ) อายุ 64 ปี อดีตลูกจ้างประจำกรมศุลกากร ปัจจุบันเกษียณอายุ และพักอยู่ที่บ้านส่วนตัวในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างสูง ผิวคล้ำ ทำทางเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย การแต่งกายสะอาด พิถีพิถันพอสมควร

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่าเพื่อนของผู้ใกล้ชิดมีบิดามีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับเพื่อนเพื่อทำความเข้าใจและนัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบเพื่อนของผู้ใกล้ชิดที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้เพื่อนของผู้ใกล้ชิดได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ชักถามถึงการมีภรรยาใหม่ของนายสยามซึ่งเป็นบิดาของเพื่อนของผู้ใกล้ชิด อันเป็นข้อมูลโดยเบื้องต้น และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอให้เพื่อนของผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อและทำความเข้าใจกับบิดา เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ ต่อมาเมื่อนายสยามตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา โดยในการสัมภาษณ์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งนั้น ได้ใช้บริเวณบ้านของนายสยามเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายสยาม (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่จังหวัดนนทบุรี ภายหลังที่เกิดได้ไม่นานมารดาก็เสียชีวิต ซึ่งต่อมาบิดาก็มีภรรยาใหม่ โดยบิดามีอาชีพค้าขายซึ่งต้องลงเรือไปตามแม่น้ำ ทำให้นานๆ ครั้งกว่าจะกลับบ้าน ทำให้ในอดีตนายสยามต้องอยู่โดยลำพังกับพี่ๆ อีก 2 คน ในด้านการศึกษา นั้น จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบางก่างใน

จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นจึงออกมาทำงานทำ แรกๆ ก็ทำงานรับจ้างอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้มาเป็นลูกจ้างประจำกรมศุลกากรซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ขับเรือเวรที่ด่านศุลกากรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ย้ายที่อยู่จากจังหวัดนนทบุรีมาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก็ได้ทำงานเป็นลูกจ้างประจำกรมศุลกากรจนเกษียณอายุ และก่อนจะเกษียณอายุมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายสยามเป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยนายสยามมีพี่ชาย 2 คนปัจจุบันแต่งงานและอยู่กับครอบครัวของตน นายสยามมีบุตรทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นบุตรกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกปัจจุบันอายุ 40 ปีมีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีบุตร 2 คน ส่วนบุตรคนที่ 2 เป็นบุตรสาว (เพื่อนกับคู่ใกล้ชิดของผู้วิจัย) อายุ 38 ปี มีอาชีพรับราชการครู ปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวแล้วและมีบุตรชาย 1 คน และบุตรคนที่ 3 เป็นบุตรสาว อายุ 36 ปี มีอาชีพรับราชการครู ปัจจุบันสมรสแล้วและมีบุตรสาว 1 คน และปัจจุบันนายสยามพักอาศัยอยู่กับภรรยาหลวงที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการ

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสยามกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อย

สมาชิกในครอบครัวของนายสยามที่มีภรรยาน้อยได้แก่พี่ชายคนที่สองของนายสยาม โดยปัจจุบันพี่ชายคนที่สองของนายสยามอายุ 68 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขาย มีรายได้ประมาณ 20,000-25,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีบุตรทั้งหมด 8 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาหลวง และด้วยเหตุที่นายสยามมีความสนิทกับพี่ชายคนนี้นี้มาก พี่ชายจึงเคยเล่าให้นายสยามทราบถึงเหตุผลที่มีภรรยาน้อย โดยพี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่า ภรรยาหลวงพออายุมากขึ้นแล้ว กลายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น ชอบหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่เสมอ สร้างความเบื่อหน่ายให้กับพี่ชายของนายสยามเป็นอย่างมาก ดังนั้นพี่ชายจึงต้องออกไปหาความสบายใจนอกบ้าน ทำให้มีโอกาสได้พบเจอกับผู้หญิงอื่นซึ่งกลายเป็นภรรยาน้อยในเวลาต่อมา และในปัจจุบันแม้พี่ชายของตนจะไม่ได้ไปหาภรรยาน้อยเป็นประจำเหมือนในอดีต แต่ก็ยังส่งเสียเลี้ยงดู เนื่องจากพี่ชายของตนเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบ สำหรับทัศนคติของนายสยามที่มีต่อการมีภรรยาน้อยของพี่ชายนั้น นายสยามได้กล่าวว่า "พี่ชายตนเป็นใจกว้าง มีแต่คนรัก แถมยังกล้าได้กล้าเสีย สิ่งนี้เองทำให้มีผู้หญิงมาชอบ และเป็นเหตุให้มีภรรยาน้อยในที่สุด" และ "ตนคิดว่าการที่พี่ชายมีภรรยาน้อยนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่แปลกอะไร ใครๆ ก็มีได้ และยังได้รู้ว่าพี่ชายไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องในบ้าน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพี่ชายจะไปหาความสุขจากที่อื่น" และนอกจากนั้นยังได้กล่าวว่า "พี่ชายของตนเป็นผู้ชายใจกว้าง ก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีผู้หญิงอื่นมาชอบ แต่แม้ว่าพี่ชายจะมีภรรยาน้อย

แต่พี่ชายของตนก็ยังดูแลภรรยาหลวงและลูกๆ "ไม่ขาดตกบกพร่อง" และแม้ว่าปัจจุบันนายสยามและพี่ชายจะไม่ค่อยได้พบกันเนื่องจากต่างคนต่างมีครอบครัว แต่นายสยามก็ยังติดต่อกับพี่ชายอยู่เสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสยามกับเพื่อนฝูงที่มีภรณาน้อย

เมื่อนายสยามได้ย้ายมาทำงานที่ด้านศุลกากรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโอกาสสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่ง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่เดียวกัน แต่ได้ลาออกมาทำอาชีพค้าขายเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ปัจจุบันเพื่อนคนดังกล่าวอายุ 60 ปี มีรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวง และภรณาน้อย ส่วนจำนวนบุตรนั้นไม่ทราบจำนวนแน่นอน เนื่องจากไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนายสยามกับภรณาน้อยนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยที่นายสยามและเพื่อนยังทำงานที่ด้านศุลกากรจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายสยามและเพื่อนคนนี้มีภรรยาไปดื่ม ไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นประจำ และเนื่องจากทั้งคู่เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมาก ทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เองเพื่อนของนายสยามจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หญิงอื่นและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งถึงขั้นเลี้ยงดูในฐานะภรณาน้อยในเวลาต่อมา สำหรับทัศนะของนายสยามเมื่อทราบว่าเพื่อนของตนมีภรณาน้อยซึ่งขณะนั้นนายสยามยังไม่ได้มีภรณาน้อย นายสยามได้กล่าวว่า "ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะมีภรณาน้อย เพื่อนของตนก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง และก็ไม่ใช่เพื่อนคนนี้คนเดียวที่มีนะ ยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่มี ซึ่งไม่ต่ำกว่า 3 คนและส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนที่เที่ยวด้วยกัน" ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายสยามกับเพื่อนคนดังกล่าว ปัจจุบันก็ยังสนิทสนมกันอยู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันก็ตาม

การสมรสกับภรรยาหลวง

ในอดีตสมัยที่นายสยามอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นนายสยามอายุประมาณ 17 ปี ได้ชอบพอกับเพื่อนสาวคนหนึ่ง เนื่องจากนิสัยดี เรียบร้อย เป็นแม่บ้านแม่เรือนและมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านของนายสยาม ทั้งสองสนิทสนมและคบกันอยู่ประมาณ 5-6 ปีก็ได้แต่งงานกัน โดยเมื่อนายสยามอายุได้ 23 ปี พ.ศ. 2502 ได้ทำการสู่ขอและแต่งงาน รวมทั้งได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงสาวผู้นั้น ภายหลังจากที่แต่งงานแล้วทั้งคู่ก็ได้แยกครอบครัวออกมาอยู่เอง และภายหลังจากนายสยามได้ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ภรรยาหลวงก็ได้ย้ายตามมาอยู่ด้วยโดยทั้งคู่ได้ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันและอาศัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายสยามอายุ 61 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนนทบุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอดีตมีอาชีพรับราชการอยู่ในเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ปัจจุบันปลดเกษียณแล้ว.

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายสยามกับภรรยาหลวง)

อำนาจในครอบครัวของนายสยามในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันกับภรรยาหลวง โดยนายสยามกล่าวว่า “ภรรยาตนก็มีรายได้หลักเช่นกันดังนั้นการจะตัดสินใจทำอะไรก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากภรรยาด้วย” โดยอำนาจที่นายสยามมีมากกว่าภรรยาหลวงนั้นมีอยู่เรื่องเดียวคือการเลือกอาชีพการทำงานของตนเอง นอกเหนือจากนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็น การตัดสินใจซื้อรถยนต์ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัว การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย การตัดสินใจในเรื่องการรักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการตัดสินใจไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ ก็ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกัน ส่วนในเรื่องของการประกอบอาชีพของภรรยา และในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัวนั้น ภรรยาของนายสยามจะเป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับในเรื่องของการศึกษาของบุตรนั้นในอดีตนายสยามกับภรรยาหลวงจะปรึกษากัน แต่เมื่อบุตรโตขึ้นสามารถตัดสินใจเองได้ ทั้งคู่ก็ได้ให้บุตรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการเรียนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวระหว่างนายสยามและภรรยาหลวงนั้นมีความเสมอภาคกัน

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายสยามกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสยามกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดี ไม่ได้มีความขัดแย้ง แม้ว่าภรรยาจะออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้มีเวลาเอาใจใส่ให้นายสยามน้อยลง แต่นายสยามก็เข้าใจเพราะภรรยาช่วยหารายได้ให้กับครอบครัว และงานบ้านก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่อง และแม้ว่านายสยามจะไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาน้อยแต่นายสยามก็ยังพึงพอใจภรรยาหลวง และอยู่ร่วมกันมาถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว นายสยามมีโอกาสดูพบและใกล้ชิดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งคู่ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ของตนที่นั่น โดยเพื่อนของนายสยามเป็นผู้แนะนำให้ทั้งสองได้รู้จักกัน เนื่องจากเพื่อนของนายสยามก็เป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงด้วย และเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นคนที่มิมีเสน่ห์

อัยยาศัยดี ทำให้นายสยามเกิดความประทับใจ และนัดเที่ยวด้วยกันอีก ซึ่งภายหลังก็ได้คบหากันเรื่อยมา ทำให้ทั้งคู่เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นลำดับ

แม้ว่าในขณะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างนายสยามกับภรรยาหลวงจะเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ตาม แต่เนื่องจากนายสยามเป็นคนที่ชอบสังสรรค์สมาคมกับเพื่อนฝูง ทำให้ออกไปดื่มไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเป็นประจำ เป็นโอกาสให้ได้พบกับฝ่ายหญิง(ภรรยาน้อย) อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนำไปสู่ความสนิทสนมที่มีมากขึ้นเป็นลำดับ โดยในช่วงนั้นทั้งคู่จะเจอกันไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยหากไม่เจอกันหลังเลิกงาน ก็จะมาเจอกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเมื่อทั้งคู่คบกันอยู่ประมาณ 1 ปีความสัมพันธ์ดังกล่าวได้พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ขั้นลึกซึ่งในฐานะภรรยาน้อย ซึ่งในขณะนั้นแม้ว่าฝ่ายหญิงจะมีงานประจำทำก็ตาม แต่นายสยามก็ยังได้ส่งเสียเลี้ยงดู โดยจะให้เงินกับฝ่ายหญิงเป็นก้อน แม้จะไม่ได้ให้ประจำทุกเดือน แต่หากฝ่ายหญิงมีเค็ดรอนเรื่องเงินนายสยามก็จะให้การช่วยเหลือ

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 50 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานครตั้งแต่กำเนิด จบการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาชีพรับราชการ ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภายในบ้านในจังหวัดสมุทรปราการของนายสยามมีสมาชิกอยู่ร่วมกันเพียง 2 คน คือนายสยามและ ภรรยาหลวง ส่วนลูกๆ เมื่อแต่งงานก็แยกครอบครัวไป ซึ่งปัจจุบันลูกคนที่สองของนายสยามก็มีบ้านพักอยู่ไม่ไกลกับบ้านของนายสยามเท่าใดนัก ทำให้นายสยามมีโอกาสพบกับลูกสาวอยู่บ่อยครั้ง และแม้ว่านายสยามจะไม่ได้อยู่กับภรรยาน้อยเป็นประจำ แต่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นายสยามก็จะไปอยู่กับภรรยาน้อย โดยนายสยามปฏิบัติแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเหตุที่นายสยามมักจะไปหาภรรยาน้อยในช่วงวันหยุดนั้น เนื่องจากบ้านของภรรยาน้อยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไกลจากบ้านของนายสยาม และเป็นเพราะนายสยามและภรรยาต่างมีงานประจำซึ่งเป็นงานรับราชการ ทำให้ทั้งคู่จะมีเวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ ในช่วงแรกๆ นั้นนายสยามก็ปกปิดภรรยาหลวงเรื่องที่ดินมีภรรยาน้อย เนื่องจากกลัวจะเกิดความขัดแย้ง แต่เนื่องจากในวันหยุดนายสยามไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้นายสยามต้องบอกภรรยาหลวงในที่สุดถึงเรื่องที่ดินนายสยามมีภรรยาน้อย และเมื่อภรรยาหลวงทราบแม้ว่าจะไม่พอใจ แต่ก็ไม่ยอมเลิกกับนายสยามเนื่องจากมีบุตรด้วยกัน ทำให้ต้องปล่อยเลยตามเลยและกลายเป็นความเคยชินไปแล้วที่นายสยามจะต้องไปหาภรรยาน้อยในช่วงวันหยุด ซึ่งในปัจจุบันความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างนายสยามและภรรยาหลวง รวมทั้งลูกๆ ก็เป็นไปอย่างราบรื่นดี ส่วนภรรยาน้อยก็ไม่ได้มีความขัดแย้ง

ใดๆ ซึ่งปัจจุบัน นายสยามคิดว่าตนมีความสุขแล้วที่อยู่แบบนี้ และก็ไม่คิดจะเลิกกับภรรยาคน
หนึ่งคนใดเนื่องจากอยู่แบบนี้ได้มาเกือบ 20 ปีแล้ว

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยในปัจจุบัน

นายสยามคิดว่าการมีภรรยาน้อยในปัจจุบันนั้น ถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายสามารถมีได้ ไม่
ใช่เรื่องที่น่าตำหนิเนื่องจากกาที่ผู้ชายมีภรรยาน้อยนั้น หากมีแล้วสามารถเลี้ยงดูลูกและภรรยาได้
โดยไม่ลำบาก ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรตำหนิ อีกประการหนึ่งคือแต่ละคนก็ล้วนมีเหตุผลของตนเอง ควร
คำนึงถึงเหตุผลของฝ่ายชายด้วย

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีตมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย โดยผู้ที่มีภรรยา
น้อยได้แก่พี่ชายคนที่สองซึ่งกรณีศึกษานี้สนิทกับพี่ชายมาก พี่ชายจึงเคยปรับทุกข์ในเรื่องของ
ครอบครัว ซึ่งรวมถึงความไม่พอใจในนิสัยของภรรยาหลวงให้ฟัง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พี่ชาย
มีภรรยาน้อย และเมื่อทราบถึงเหตุผลที่พี่ชายมีภรรยาน้อย ประกอบกับความเข้าใจถึงนิสัยของพี่
ชาย กรณีศึกษานี้จึงมีทัศนคติต่อพี่ชายในแนวทางที่เห็นพ้องกับการมีภรรยาน้อยของพี่ชาย ซึ่งการที่
กรณีศึกษานี้เห็นพี่ชายมีภรรยาน้อยแล้วมีความสุขรวมทั้งยังดูแลภรรยาแต่ละคนอย่างไม่ขาดตก
บกพร่องจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้เนื่องจาก
เห็นแบบอย่างจากพี่ชายของตนมีภรรยาน้อยแล้วไม่มีปัญหา และมีความสุข แม้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิ
พลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้จะต่างกับพี่ชายก็ตาม กรณีนี้ สุพัตตรา สุภาพ (2542:42)
อธิบายว่า การขัดเกลาโดยอ้อม เป็นการอบรมแบบไม่เป็นทางการ โดยผลจากการอบรมดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดการเลียนแบบ หรือรับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้การที่กรณีศึกษาเห็นแบบอย่าง
การมีภรรยาน้อยของพี่ชายจึงอาจก่อให้เกิดการเลียนแบบการกระทำดังกล่าวขึ้นโดยไม่รู้ตัว

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยเหตุผลที่มีภรรยาน้อยเนื่องมา
จากเป็นผู้ที่นิยมการดื่มกาที่ขียวและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงคน
อื่น ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวนำไปสู่การมีภรรยาน้อย และในช่วงที่เพื่อนสนิทเริ่มมีภรรยาน้อยนั้น

มักชักชวนให้กรณีศึกษานี้ไปเที่ยวพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้ง จนกลายเป็นความพอใจ และถือเป็นค่านิยมในกลุ่มเพื่อนฝูงขณะนั้น ดังที่กรณีศึกษาได้กล่าวว่าเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันไม่ต่ำกว่า 3 คนก็มีภรรยาบ่อย แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาบ่อยเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนฝูง ด้วยเหตุนี้การมีภรรยาบ่อยของเพื่อนสนิทจึงกลายเป็นอิทธิพลที่สำคัญ ต่อการที่กรณีศึกษาจะมีภรรยาบ่อยบ้าง เนื่องจากเห็นแบบอย่างจากเพื่อนและเพื่อนได้แนะนำให้รู้จักเพื่อนผู้หญิงหลายคน ซึ่งต่อมาก็ได้พบกับภรรยาบ่อยในปัจจุบัน และมีความสัมพันธ์กันในเวลาต่อมา โดยกรณีศึกษานี้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ บรูเนอหงส์ (2540 : 28) ที่อธิบายว่า กลุ่มเพื่อนถือว่ามีผลสำคัญมากต่อการขัดเกลาทางสังคม เนื่องจากบุคคลมักจะยึดเพื่อนเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ในเรื่องอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวระหว่างกรณีศึกษานี้กับภรรยาหลวงก่อนที่กรณีศึกษาจะมีภรรยาบ่อยนั้น ค่อนข้างเป็นไปอย่างเสมอภาคกัน ด้วยเหตุนี้อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของสามีจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย และจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาถึงการไม่มีอำนาจมากกว่าภรรยาหลวง พบว่าการที่กรณีศึกษาไม่มีอำนาจมากกว่าภรรยาหลวงก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้กรณีศึกษาไปมีภรรยาบ่อยเช่นกัน

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษานี้กับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาบ่อยนั้น ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดี ไม่ได้มีความขัดแย้ง โดยภรรยาหลวงนั้นก็เป็นมแม่บ้านที่ดี แม้จะมีงานประจำทำ ด้วยเหตุนี้ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้กรณีศึกษานี้มีภรรยาบ่อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย พิจารณาได้จากภายหลังจากที่เพื่อนของกรณีศึกษานี้ได้แนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาบ่อยในปัจจุบัน) ซึ่งรู้จักเมื่อทั้งคู่ไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง และเหตุที่ทั้งคู่ชอบที่จะพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงเหมือนกัน ทำให้มีโอกาสได้พบเจอกันอยู่บ่อยครั้ง นำไปสู่ความสนิทสนมกันมากขึ้นๆ โดยทั้งคู่จะเจอกันไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งเมื่อทั้งคู่คบกันอยู่ประมาณ 1 ปี ความสัมพันธ์ดังกล่าวพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในชั้นลึกซึ่งจนถึงขั้นส่งเสียเลี้ยงดูในฐานะภรรยา

น้อย และมีความสัมพันธ์ต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลให้กรณีศึกษานี้มีภรรยาน้อยคือความใกล้ชิด

กรณีศึกษาที่ 3

นายสมชาย (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัวโดยเปิดร้านค้าขายสังฆภัณฑ์อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมบาง ไม่สูง ทำทางเป็นคนเปิดเผย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี พูดเก่ง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในเรื่องของการแต่งกายนั้นค่อนข้างเรียบง่าย สะอาดแต่ไม่พิถีพิถันมากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ นำผู้หญิงของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2543 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ นายสมชาย (นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 8 มกราคม 2543 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายสมชายเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายสมชายอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 มกราคม 2543 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายสมชายที่บ้านซึ่งเป็นร้านสังฆภัณฑ์ตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายสมชายได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ชักถามข้อมูลโดยเบื้องต้นเกี่ยวกับการมีภรรยาของนายสมชาย และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายสมชายเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายสมชายตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา โดยในการสัมภาษณ์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้บริเวณบ้านของนายสมชายซึ่งเป็นร้านขายสังฆภัณฑ์เป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายสมชาย(นามสมมติ) เกิดเมื่อ 9 ธันวาคม 2509 ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยอยู่กับบิดามารดามาตลอด ในด้านการศึกษาชั้นจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมหาวงศ์ ต่อจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค จนจบชั้นปวช.3 จากนั้นเข้าศึกษาต่อจนจบระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้มาประกอบอาชีพโดยเริ่มจากการค้าขายอาหารอยู่กับบ้าน ทำอยู่ได้ไม่กี่ปี ก็หันมาเปิดโต๊ะสนุกเกอร์ ต่อมาอีก 3 ปี ก็เช่าร้านเพื่อค้าขายสังฆภัณฑ์ ซึ่งก็ทำมาจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายสมชายเป็นบุตรคนที่ 4 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน ประกอบไปด้วยผู้ชาย 6 คนและผู้หญิง 1 คน โดยในปัจจุบันบิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันนายสมชายยังไม่มีบุตร และแยกกันอยู่กับภรรยาหลวงเนื่องจากมีความขัดแย้งกันในหลายๆ เรื่อง ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันนายสมชายจึงใช้ชีวิตอยู่กับภรณาน้อย แต่เนื่องจากภรรยาหลวงไม่ยินยอมที่จะหย่าร้างทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับภรณาน้อยได้

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณาน้อย

สมาชิกในครอบครัวของนายสมชายที่มีภรณาน้อยได้แก่บิดาของนายสมชาย โดยบิดาจบการศึกษาระดับมศ.5 มีอาชีพทำวังกุง และเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยโดยเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และเคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าบิดาจะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่บิดาของนายสมชายก็เป็นคนกว้างขวางและมีฐานะคนหนึ่ง ซึ่งในขณะที่บิดามีชีวิตอยู่มีรายได้ประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสนั้น บิดาของนายสมชายมีภรรยา 2 คน โดยได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรกซึ่งเป็นมารดาของนายสมชาย ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 7 คน ส่วนความสัมพันธ์กับภรณาน้อยนั้นบิดาของนายสมชายมีบุตรด้วยกัน 1 คน เป็นบุตรสาว

เนื่องจากบิดาของนายสมชายมีภรณาน้อยตั้งแต่นายสมชายอายุประมาณ 10 ปีและนายสมชายก็ทราบว่าบิดามีภรณาน้อย แม้ว่าในสมัยเด็กนายสมชายจะไม่ค่อยทราบละเอียดของการมีภรณาน้อยของบิดานัก แต่เมื่อโตขึ้นนายสมชายจึงเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดบิดานั้นมีภรณาน้อย โดยนายสมชายกล่าวว่า "พอมีฐานะ ทำให้มีผู้หญิงมาติดพันเยอะ" และนอกจากนั้นจากการที่บิดาของนายสมชายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ทำให้ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย ต้องเข้าสมาคมกับ

เพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับบิดาของนายสมชายเป็นคนเจ้าชู้ ดังนั้นเพื่อนๆ ของบิดาก็มักจะพาผู้หญิงสาวๆ มาให้รู้จักอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงอื่นอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บิดาของนายสมชายมีภรรยาบ่อย

สำหรับทัศนคติของนายสมชายที่มีต่อการมีภรรยาบ่อยของบิดานั้น นายสมชายได้กล่าวว่า "ในสมัยเด็กผมอาจจะไม่ชอบที่พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว แต่เมื่อผมโตขึ้นก็เข้าใจอะไรมากขึ้น เพราะพ่อต้องทำงานหาเงินและที่พ่อก็มีภรรยาบ่อยก็เกี่ยวข้องกับงานของพ่อด้วย" และจากการที่บิดาของนายสมชายมีภรรยาบ่อยนั้น นายสมชายได้กล่าวว่า "ผมยอมรับว่าทัศนคติของพ่อมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นความเจ้าชู้ หรือชอบคนเอาอกเอาใจ ดังนั้นผมคิดว่าไม่แปลกอะไรที่พ่อของผมจะมีภรรยาบ่อย" และด้วยเหตุที่บิดาของนายสมชายเป็นผู้ที่มีฐานะดีและสามารถเลี้ยงดูลูกๆ และภรรยาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี นายสมชายจึงกล่าวกับผู้วิจัยในลักษณะชื่นชมและภูมิใจในตัวบิดาของตนอย่างมากแม้ว่าในปัจจุบันบิดาของตนจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม โดยบิดาของนายสมชายได้เสียชีวิตลงเมื่อพ.ศ. 2535 ด้วยโรคประจำตัว

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาบ่อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายสมชายที่มีภรรยาบ่อยนั้น นายสมชายกล่าวว่ามีประมาณ 4-5 คนที่มีภรรยาบ่อย ซึ่งเพื่อนของนายสมชายนั้นมีทั้งที่มีภรรยาบ่อยก่อนนายสมชาย และที่มีหลังนายสมชาย แต่หากจะกล่าวถึงเพื่อนที่สนิทและมีภรรยาบ่อยก่อนนายสมชายนั้นได้แก่เพื่อนที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย โดยปัจจุบันเพื่อนคนนั้นอายุ 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนของนายสมชายมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวง ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันและภรรยาบ่อยแต่ยังไม่มีบุตร สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนายสมชายกับภรรยาบ่อยนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากเพื่อนของนายสมชายเป็นผู้ที่ชอบดื่มเที่ยวกับเพื่อนฝูงเป็นประจำ โดยเพื่อนคนนี้มีนิสัยชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือกับนายสมชาย ทำให้เพื่อนของนายสมชายมีเพื่อนฝูงมาก และจากการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นประจำจึงมีโอกาสดูรู้จักหญิงสาวมากหน้าหลายตาจากการแนะนำของเพื่อนๆ เมื่อไปเที่ยวด้วยกัน แต่เพื่อนของนายสมชายก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนหญิงคนใดเป็นพิเศษ เนื่องจากแต่งงานมีครอบครัวแล้ว จนเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเพื่อนของนายสมชายได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ความสนุกในวงเหล้า การยุของเพื่อนๆ ซึ่งเพื่อนๆ ส่วนใหญ่นั้นมีภรรยาบ่อย ประกอบกับการดื่มสุราจนขาดสติ ทำให้ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอย่างลึกซึ้ง จึงต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้น และได้ส่งเสียเลี้ยงดูในฐานะภรรยาบ่อย

และจากทัศนคติของนายสมชายที่มีต่อการมีภรรยาของเพื่อนนั้น นายสมชายกล่าวว่า "แม้ว่าเพื่อนของผมจะชอบเที่ยว และมีภรรยาจากการเที่ยว แต่เพื่อนของผมก็สามารถเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนได้" และ "ก็ไม่แปลกอะไรที่เห็นเพื่อนมีภรรยาบ่อย เพราะสังคมเดี๋ยวนี้พบเห็นได้บ่อย ใครๆ ก็มีได้หากมีฐานะดี" นอกจากนั้นนายสมชายยังได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ตนพบเห็นมาเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาบ่อย โดยกล่าวว่า "สมัยนี้ผู้หญิงที่มาเป็นภรรยาบ่อย ส่วนใหญ่ก็เพราะเงิน บางทีมีสามีแล้วด้วยแต่ก็ยังมาเป็นภรรยาบ่อยของชายอื่นเพราะอยากได้เงิน" และสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับเพื่อนคนนี้นั้น ก็ยังติดต่อกันและสนิทสนมกันคืออยู่ แม้ว่า จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนในอดีต เพราะต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ

การสมรสกับภรรยาหลวง

เมื่อประมาณ 4 ปีมาแล้วนายสมชายมีโอกาสดูรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาหลวงปัจจุบัน) โดยการแนะนำของเพื่อนสนิท ต่อมานายสมชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้หญิงคนดังกล่าวก็แวะมาเยี่ยม และต่อมาก็ได้แวะมาเยี่ยมหลายครั้งจนนายสมชายเกิดความประทับใจ เมื่อนายสมชายหายดี ทั้งคู่ก็ติดต่อกันและคบหากันเรื่อยมา โดยคบกันประมาณ 2 ปีก็ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันซึ่งขณะนั้นนายสมชายอายุได้ 32 ปี ภายหลังจากที่แต่งงานแล้ว หญิงสาวผู้นั้นก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของนายสมชาย แต่เนื่องจากภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้วนิสัยของภรรยาหลวงก็เปลี่ยนไป โดยภรรยา มักจะขโมยของในบ้านไปจำหน่าย เพื่อนำเงินไปเล่นการพนัน สร้างความไม่พอใจให้กับนายสมชายเป็นอย่างมาก ซึ่งภรรยาหลวงมักไปเล่นการพนันแล้วไม่ค่อยกลับบ้าน โดยนายสมชายมาทราบทีหลังว่าภรรยาของตนมีชู้กับผู้ชายคนอื่น ทำให้นายสมชายชอหยาขาดกับภรรยาหลวงแต่ภรรยาหลวงไม่ยอม และในช่วงเวลานั้นนายสมชายมีโอกาสดูพบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรรยาบ่อยในปัจจุบัน) ซึ่งนางเป็นลูกจ้างในร้านอาหารของพี่สาวนายสมชาย และทั้งคู่ก็สนิทสนมและรักกันในเวลาต่อมา แต่ทั้งคู่ไม่สามารถแต่งงานจดทะเบียนสมรสได้เนื่องจากภรรยาหลวงไม่ยอมหย่า โดยนายสมชายกล่าวว่า "เป็นเพราะภรรยาหลวงอยากแกล้งตน จึงไม่ยอมหย่า" ด้วยเหตุนี้ นายสมชายและภรรยาบ่อยจึงมาเช่าบ้านเพื่อค้าขายสังฆภัณฑ์และอยู่ร่วมกันที่นั่นและอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับภรรยาหลวงในปัจจุบันนั้น ด้วยเหตุที่นายสมชายรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการกระทำของภรรยาหลวงมาก ดังนั้นนายสมชายจึงต้องการที่จะหย่าขาดแม้ว่าภรรยาหลวงจะมาขอคืนดีก็ตาม

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายสมชายอายุ 30 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดสกลนคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขาย มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายสมชายกับภรรยาหลวง)

เมื่อถามถึงอำนาจในครอบครัวของนายสมชายในอดีตก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น นายสมชายกล่าวว่า "ภรรยาหลวงไม่ค่อยเอาใจใส่ครอบครัว เพราะถ้าไม่ไปทำงานก็จะไปเล่นการพนัน ดังนั้นเรื่องต่างๆ ในบ้านส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนตัดสินใจ" โดยอำนาจที่นายสมชายมีมากกว่าภรรยาหลวงนั้น พิจารณาได้จากการที่นายสมชายเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการงานของนายสมชายเอง ในเรื่องการเลือกที่อยู่อาศัยซึ่งหลังแต่งงานนายสมชายก็ได้พาภรรยาหลวงย้ายมาอยู่ที่บ้านของนายสมชายด้วย นอกจากนั้นนายสมชายยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ และเนื่องจากนายสมชายเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ทำให้อำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงต้องผ่านการตัดสินใจของนายสมชาย อันได้แก่การซื้อประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว รวมทั้งหากมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยนายสมชายก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ นั้นนายสมชายจะให้อำนาจกับภรรยาเป็นผู้ตัดสินใจ แต่ก็ไม่บ่อยนักที่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกัน สำหรับในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงของนายสมชายเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยปัจจุบันมีอาชีพค้าขายเสื้อผ้า ซึ่งจากการที่นายสมชายมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวงนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพาภรณาน้อยเข้ามาอยู่กินด้วยกันในบ้านอย่างเปิดเผย เนื่องจากนายสมชายคิดว่าภรรยาหลวงไม่มีอำนาจใดๆ ในครอบครัวแล้ว เนื่องจากความประพฤติของภรรยาหลวงเอง ได้แก่ ความบกพร่องในการดูแลครอบครัว ดูแลบ้านเรือน เนื่องจากติดการพนัน และนอกจากนั้นภรรยาหลวงยังไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น ด้วยเหตุนี้ นายสมชายจึงอาศัยอำนาจของตนตัดสินใจที่จะมีภรณาน้อยอย่างเปิดเผยและพามาอยู่ด้วยกันกับตน

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายสมชายกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสมชายกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น เต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจที่นายสมชายมีต่อภรรยาหลวง เนื่องจากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ไม่นาน นิสัยของภรรยาหลวงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกัน โดยภรรยาหลวงนั้นมีนิสัยลักขโมย โดยจะลักขโมยทรัพย์สินภายในบ้านไปจำหน่ายเพื่อนำเงินไปเล่นการพนัน และเนื่องจากการพนันทำให้ไม่ค่อยมีเงิน ด้วยเหตุนี้ภรรยาหลวงจึงไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกาย นิสัยอีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดคือ มักแสดงความเกียจคร้านให้เห็นเนื่องมาจากการติดการพนัน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน และเกียจคร้านในเรื่องการทำงานโดยไม่ค่อยไปทำงาน นอกจากนั้นในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นนิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยภรรยาหลวงไปมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้ชายคนอื่น

จากเหตุผลต่างๆ ได้สร้างความเบื่อหน่าย ผิดหวัง ไม่พึงพอใจให้กับนายสมชาย ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้นายสมชายอยากที่จะหย่าขาดกับภรรยาหลวง และเมื่อนายสมชายเจอผู้หญิงคนใหม่ที่นายสมชายพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและคงจะไม่เหมือนภรรยาหลวง จึงส่งผลให้นายสมชายอยากที่จะมีภรรยาใหม่แม้ว่าจะเป็ภรณาน้อยก็ตามเนื่องจากภรรยาหลวงไม่ยอมหย่า

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว นายสมชายมีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกในร้านอาหารของพี่สาวของนายสมชาย โดยที่ฝ่ายหญิงทำงานเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ร้านนั้น และเนื่องจากเป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อัจฉริยะดี เป็นกุลสตรีและเป็นแม่บ้านแม่เรือน ทำให้นายสมชายเกิดความประทับใจ ประกอบกับในช่วงนั้นนายสมชายเริ่มเกิดความระหองระแหงกับภรรยาหลวง ทำให้นายสมชายแวะมาหาหญิงสาวดังกล่าวที่ร้านของพี่สาวอยู่เป็นประจำเกือบทุกวัน

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความสนิทสนมกับผู้หญิงคนใหม่ (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยก่อนที่ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันนั้น นายสมชายจะแวะไปหาเกือบทุกวัน ซึ่งคบกันอยู่เกือบปีก็ได้พามาอยู่ด้วยกันในบ้าน ซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว นายสมชายมีความประทับใจในตัวภรณาน้อยมากเนื่องจาก ภรณาน้อยนั้นเป็นแม่บ้านแม่เรือน ทำอาหารเก่ง ประณีตนายสมชายเป็นอย่างดี ซ่างเขาออกเอาใจ โดยจะช่วยทำงานในบ้าน โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาก ซึ่งความประทับใจดังกล่าวทำให้นายสมชายอยากที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วย แต่เมื่อภรรยาหลวงของนายสมชายทราบถึงความสัมพันธ์ที่มีกับภรณาน้อย จึงเกิดความอิจฉาและไม่ยอมหย่ากับนายสมชาย ปัจจุบันนายสมชายก็ใช้ชีวิตคู่อยู่กับภรณาน้อย และคาดหวังว่าภรรยาหลวงจะจดทะเบียนหย่าขาดจากตน

โดยปัจจุบันภรณาน้อยอายุ 26 ปี เป็นคนจังหวัดยโสธร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมมีอาชีพเป็นพนักงานในร้านขายอาหารของพี่สาว รายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันช่วยนายสมชายค้าขายอยู่ที่ร้านสังฆภัณฑ์ รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนายสมชาย

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภายในบ้านพักของนายสมชายมีสมาชิกอยู่ร่วมกันเพียง 2 คนได้แก่ นายสมชาย และภรรยาน้อย โดยที่นานๆ ทีนายสมชายจึงจะแวะไปหาภรรยาหลวง และช่วยเหลือทางการเงิน บ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งในอนาคตนายสมชายคาดหวังที่จะสร้างครอบครัวกับภรรยาน้อย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยในปัจจุบัน

นายสมชายคิดว่าการมีภรรยาน้อยในปัจจุบันนั้น เกิดจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยถ้าฝ่ายหญิงทำตัวดี ฝ่ายชายคงไม่ต้องไปมีใหม่ ภรรยาหลวงไม่ควรจู้จี้ กับสามีมากนัก และหัดเอาอกเอาใจสามี รวมทั้งให้เกียรติสามีด้วย บางทีภรรยาชอบชิงหน้าสามีต่อหน้าเพื่อนฝูงทำให้สามีเสียหน้า และต้องเห็นคุณค่าสามีด้วยเพราะส่วนใหญ่สามีเป็นผู้หาเงินให้กับครอบครัว ส่วนฝ่ายชายนั้นก็ควรให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่านี้ สรุปแล้วการมีภรรยาน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่แปลกอะไร พบเห็นได้อยู่ทั่วไป

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย โดยผู้ที่มีภรรยาน้อยได้แก่บิดาของกรณีศึกษานี้ ซึ่งกรณีศึกษานี้ทราบว่าบิดามีภรรยาน้อยตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อโตขึ้นก็เข้าใจเหตุผลที่บิดามีภรรยาน้อย โดยมีทัศนคติที่เข้าใจต่อการมีภรรยาน้อยของบิดาของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอาชีพการงานของบิดาจำเป็นต้องคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อนฝูงและเป็นเพราะค่านิยมในกลุ่มเพื่อนฝูงของบิดา โดยเพื่อนของบิดามักจะแนะนำผู้หญิงสาวๆ ให้บิดาของกรณีศึกษานี้รู้จักอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับความที่บิดาได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวเหล่านั้นอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุที่เอื้อให้บิดามีภรรยาน้อย และจากที่กรณีศึกษาได้เปรียบเทียบนิสัยของตนกับบิดาของตนว่ามีลักษณะที่คล้ายกัน โดยได้ยกตัวอย่างในเรื่องความเจ้าชู้ รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมการที่บิดาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวแม้ว่าจะมีภรรยาน้อย อันแสดงถึงความชื่นชมและภูมิใจในตัวบิดาของตนนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าการมีภรรยาน้อยของบิดามีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาน้อย เนื่องจากเป็นผู้ที่นิยมการดื่มเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวนำไปสู่การมีภรรยาน้อย แต่แม้ว่ากรณีศึกษานี้จะไม่ได้มีภรรยาน้อยเนื่องจาก การดื่มเที่ยวเหมือนเพื่อนของตนก็ตาม แต่จากทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่อการมีภรรยา น้อยของเพื่อนนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจและความสามารถในการเลี้ยงดูของชายที่ มีภรรยาน้อย อันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกต่อการมีภรรยาน้อย จึงอาจกล่าวได้ว่าการมี ภรรยาของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง ประกอบกับการที่กรณีศึกษานี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยา หลวง เนื่องจากภรรยาหลวงมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยของในบ้าน หรือการไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ทำให้กรณีศึกษานี้อาศัยอำนาจในครอบครัวที่มีมาก กว่าภรรยาหลวง พาภรรยาน้อยเข้ามาอยู่กินด้วยกันในบ้านอย่างเปิดเผย อันแสดงให้เห็นถึง อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้ นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อการมีภรรยา

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงนั้น นิสัยที่เปลี่ยนไปหลัง จากที่ทั้งคู่แต่งงานกันถือเป็นปัจจัยประการสำคัญที่ทำให้กรณีศึกษานี้เกิดความไม่พึงพอใจต่อ ภรรยาหลวง โดยได้สร้างความเป็นอหังการ ผิดหวัง ไม่พึงพอใจให้กับกรณีศึกษานี้เป็นอย่างมากจน ถึงขั้นที่กรณีศึกษานี้ต้องการที่จะหย่าขาดจากกัน ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลสำคัญที่ ทำให้กรณีศึกษานี้อยากที่จะมีภรรยาใหม่ที่มีนิสัยที่กรณีศึกษานี้ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าความไม่ พึงพอใจต่อคู่สมรสเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมี ภรรยาของเพื่อนนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจและความสามารถในการเลี้ยงดูของชายที่ มีภรรยา

พิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยา น้อยในปัจจุบัน) ที่ร้านอาหารของพี่สาว แล้วเกิดความประทับใจ จนทำให้กรณีศึกษานี้ได้แวะมา หาเป็นประจำเกือบทุกวัน จนเกิดความใกล้ชิดกันนั้น มีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจที่จะมี

ความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 4

พันจ่าเอกวันชัย (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการทหารเรือ สถานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง ท่าทางเป็นคนเปิดเผย พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ และมีอัธยาศัยดี ในเรื่องของกางเกงขาสั้นก่อนข้างพิถีพิถันและสะอาดพอสมควร

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรณาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ น้าผู้หญิงของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2543 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ พันจ่าเอกวันชัย (นามสมมติ) มีภรณาน้อย ดังนั้นในวันที่ 9 มกราคม 2543 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับพันจ่าเอกวันชัยเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อพันจ่าเอกวันชัยอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 16 มกราคม 2543 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบพันจ่าเอกวันชัยที่บ้านซึ่งเป็นบ้านพักข้าราชการทหารเรือตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้พันจ่าเอกวันชัยได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ชักถามข้อมูลโดยเบื้องต้นเกี่ยวกับการมีภรณาน้อยของพันจ่าเอกวันชัย และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากพันจ่าเอกวันชัยเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อพันจ่าเอกวันชัยตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา โดยในการสัมภาษณ์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ครั้งแรกได้ให้บริเวณบ้านของพันจ่าเอกวันชัยเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์ ส่วนในครั้งที่ 2 นั้นได้ใช้

ร้านอาหารของอาผู้ชายของพันจ่าเอกวันชัยซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากบ้านพักของพันจ่าเอกวันชัยเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

พันจ่าเอกวันชัย (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 8 กรกฎาคม 2509 ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยอยู่กับบิดามารดามาตลอด ในด้านการศึกษานั้นจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ต่อจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอนุสรณ์ลาดพร้าวจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างกลบูรณะพนธ์ เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมพลทหารเรืออีก 2 ปี เมื่อจบหลักสูตรก็ได้เข้ารับราชการทหารเรือ และรับราชการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายได้ประมาณ 8,340 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น พันจ่าเอกวันชัยเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ชาย 3 คนและผู้หญิง 1 คน โดยปัจจุบันพันจ่าเอกวันชัยยังไม่มีบุตร และแยกกันอยู่กับภรรยาหลวงชั่วคราวเนื่องจากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันจนภรรยาหลวงกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของนาง ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันพันจ่าเอกวันชัยพักอยู่เพียงลำพัง และติดต่อกับภรรยาน้อยเป็นประจำ

ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษากับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อย

สมาชิกในครอบครัวของพันจ่าเอกวันชัยที่มีภรรยาน้อยได้แก่บิดาของพันจ่าเอกวันชัย นอกจากบิดาแล้วอาผู้ชาย และน้าชายของพันจ่าเอกวันชัยอีก 3 คนก็ล้วนแต่มีภรรยาน้อยทั้งสิ้น โดยบิดาของพันจ่าเอกวันชัยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาชีพรับราชการทหารเรือ มีรายได้ประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสนั้น บิดาของพันจ่าเอกวันชัยมีภรรยา 2 คน ซึ่งได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรกซึ่งเป็นมารดาของพันจ่าเอกวันชัย ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 4 คน โดยบิดาของพันจ่าเอกวันชัยไม่มีบุตรกับภรรยาน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บิดาของพันจ่าเอกวันชัยมีภรรยาน้อยมาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว โดยพันจ่าเอกวันชัยได้กล่าวถึงเหตุผลที่บิดามีภรรยาน้อยว่ามีหลายเหตุผลได้แก่ การที่บิดานั้นมีนิสัยคล้ายกับปู่ของพันจ่าเอกวันชัย เนื่องจากปู่ก็มีภรรยาหลายคน นิสัยของบิดาและปู่เหมือนกันคือเจ้าชู้เหมือนกัน อีกเหตุผลก็คือมีตามเพื่อน เพราะเพื่อนๆ ของบิดานั้นก็มีภรรยาน้อยกันทั้งนั้น และนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วพันจ่าเอกวันชัยยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่บิดามีภรรยาน้อยนั้น อาจเป็นเพราะมารดาของตนเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น ทำให้บิดาเบื่อหน่าย ซึ่งจากทัศนะของพันจ่าเอกวันชัยต่อการ

มีภรรยาของบิดานั้น พันจ่าเอกวันชัยได้กล่าวว่า "ถ้าผมเป็นพ่อ ผมก็คงมีภรรยาบ่อย เพราะแม่ชื่บ้านมาก และไม่ค่อยมีเหตุผล ซึ่งถ้าพ่อไม่มีภรรยาบ่อย ผมก็จะแนะนำให้พ่อมีภรรยาบ่อย" นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า "ก็สมควรนะที่พ่อมีภรรยาบ่อย" และในขณะที่บิดาของพันจ่าเอกวันชัยมีภรรยาบ่อยนั้น แม้ว่าบิดาจะต้องแบ่งเวลาให้กับภรรยาบ่อยแต่พันจ่าเอกวันชัยก็รู้สึกที่พ่อเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบ แบ่งเวลาให้กับแต่ละครอบครัวได้ดี ทำให้ลูกๆ เข้าใจและไม่รู้สึกอคติกับการที่บิดามีภรรยาบ่อย มีเพียงมารดาที่ยังไม่พอใจที่บิดามีภรรยาบ่อย แต่ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาบ่อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยที่มีภรรยาบ่อยนั้น พันจ่าเอกวันชัยกล่าวว่า มีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาบ่อยเพียงคนเดียว ซึ่งเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยนั้นมีภรรยาบ่อยก่อนพันจ่าเอกวันชัย โดยเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ละแวกบ้านเดียวกัน รู้จักกันมานานมากตั้งแต่สมัยเด็ก ปัจจุบันเพื่อนคนนั้นอายุ 35 ปี จบการศึกษาระดับปวช. ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการ และทำงานพิเศษทางด้านการเงินอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทร มีรายได้รวมประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ในด้านของการสมรสปัจจุบันเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งได้จดทะเบียนสมรสและอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา 6 ปี และภรรยาบ่อย แต่ปัจจุบันเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยยังไม่มีบุตร สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาบ่อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้ว เนื่องจากภรรยาหลวงของเพื่อนนั้นมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาอกเอาใจสามีซึ่งมีน้อยลง หรือในเรื่องการแต่งกาย โดยไม่ดูแลในเรื่องการแต่งกายของตนให้ดูดี เหมาะสม และนอกจากนั้นภรรยาหลวงยังชอบชมนามีสามี ซึ่งจากนิสัยของภรรยาหลวงที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ทำให้เพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยเกิดความไม่พึงพอใจ เป็อหมายจนต้องแอบไปมีภรรยาบ่อย ซึ่งเมื่อเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยมีภรรยาบ่อย ก็ได้พาผู้หญิงมาให้พันจ่าเอกวันชัยได้รู้จัก เนื่องจากเพื่อนของพันจ่าเอกวันชัยเห็นว่านายวันชัยทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาหลวงอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องจากพันจ่าเอกวันชัยไม่ได้ชอบพอยุึ่งที่เพื่อนแนะนำให้รู้จัก ทั้งคู่จึงไม่ได้สนิทสนมกัน

และจากทัศนคติของพันจ่าเอกวันชัยที่มีต่อการมีภรรยาบ่อยของเพื่อนนั้น พันจ่าเอกวันชัยกล่าวว่า "ผมไม่ได้รู้สึกอคติเมื่อรู้ว่าเพื่อนมีภรรยาบ่อย เนื่องจากทราบว่าเป็นเพื่อนของตนไม่มีความสุขกับภรรยาหลวง อยู่อยู่กับคนที่ตนพอใจยิ่งดีกว่า" และ "หากผมเป็นเพื่อนผมก็คงมีภรรยาบ่อย เพราะถ้าทุกวันต้องอยู่กับภรรยาหลวง ตัวเองคงไม่มีความสุข" และสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง

พันจ่าเอกวันชัยกับเพื่อนคนนี้นั้น ปัจจุบันแม้ว่าพันจ่าเอกวันชัยจะไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนเนื่องจากเพื่อนต้องทำงานพิเศษเสริมรายได้ แต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่รักกันมาก

การสมรสกับภรรยาหลวง

เมื่อประมาณ 6 ปีมาแล้ว พันจ่าเอกวันชัยมีโอกาสรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาหลวงปัจจุบัน)โดยการแนะนำของเพื่อนสนิท โดยพันจ่าเอกวันชัยกล่าวว่า "ในช่วงที่รู้จักกับภรรยาหลวงใหม่นั้น ตนกำลังผิดหวังในเรื่องความรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อได้พบกับผู้หญิงอีกคน(ภรรยาหลวง) ตนจึงไม่ได้ใช้เวลานานนักในการศึกษาใจกัน โดยทั้งคู่ใช้เวลาคบกันไม่ถึง 1 ปีก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน โดยเมื่อแต่งงานภรรยาหลวงได้ย้ายเข้ามาอยู่กับพันจ่าเอกวันชัยในบ้านพักข้าราชการ แต่ภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้ว นิสัยของภรรยาหลวงก็เปลี่ยนไป โดยภรรยา มักจะเป็นคนไม่มีเหตุผล เจ้าอารมณ์ ซี้ระแวงและชอบพูดจาประชดประชันพันจ่าเอกวันชัย บางครั้งก็ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไม่ยอมกลับบ้าน ทำให้พันจ่าเอกวันชัยไม่ค่อยพอใจนิสัยที่เปลี่ยนไปของภรรยา โดยเมื่อภรรยาไม่ค่อยกลับบ้านและชอบพูดประชดประชัน ดังนั้นพันจ่าเอกวันชัยจึงประชดประชันภรรยาหลวงบ้างโดยการกล่าวกับภรรยาหลวงว่า "ถ้ากลับบ้านไม่กลับบ้าน ก็ไม่ต้องกลับเลยซะดีกว่า" ดังนั้นภรรยาหลวงจึงออกจากบ้านพันจ่าเอกวันชัยไปอยู่บ้านย่าในย่านฝั่งธนบุรี โดยออกไปอยู่เป็นเวลานานเกือบ 1 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงที่ออกจากบ้านไปอยู่กับย่านนั้น ก็ได้แวะเวียนมาหาพันจ่าเอกวันชัยบ้าง โดยแวะมาหาอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และก่อนที่ภรรยาหลวงจะย้ายไปอยู่กับย่านนั้น เป็นช่วงที่พันจ่าเอกวันชัยเกิดความเบื่อหน่ายภรรยาหลวงมาก จึงได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างขึ้นรถโดยสารประจำทางนั้นได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งพันจ่าเอกวันชัยเกิดความประทับใจและเข้าไปทักทาย ซึ่งเมื่อทั้งคู่รู้จักกันแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นที่ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นภรรยาหน้ายคนหนึ่งของพันจ่าเอกวันชัย และจากการที่ภรรยาหน้ายเอาอกเอาใจพันจ่าเอกวันชัยเป็นอย่างดีแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน และจากการที่ได้เจอกับภรรยาหลวงเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประกอบกับภรรยาหลวงก็ยังไม่ปรับปรุงนิสัยของตน โดยยังชอบพูดประชดประชัน เจ้าอารมณ์ และจู้จี้ขี้บ่น ทำให้พันจ่าเอกวันชัยอยากจะทำร้ายกับภรรยาหลวง แต่เหตุที่ปัจจุบันทั้งคู่ยังไม่ได้แยกทางกันนั้น เนื่องจากภรรยาหลวงไม่ต้องการหย่าร้าง

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของพันจ่าเอกวันชัยอายุ 28 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับปวส.จากโรงเรียนพาณิชย์การราชดำเนิน ปัจจุบันเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาหลวง)

เมื่อถามถึงอำนาจในครอบครัวของพันจ่าเอกวันชัยในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น พันจ่าเอกวันชัยกล่าวว่า "ส่วนใหญ่แล้วเรื่องต่างๆ ในบ้านผมจะเป็นคนตัดสินใจ" โดยอำนาจการตัดสินใจระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น พิจารณาได้จากการที่ พันจ่าเอกวันชัยเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการทำงานของตัวเอง เนื่องจากพันจ่าเอกวันชัยมีอาชีพรับราชการมาตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกับภรรยาหลวง และมีบ้านพักข้าราชการให้อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งพันจ่าเอกวันชัยก็ได้พาภรรยาย้ายมาอยู่ที่บ้านพักข้าราชการแห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรถยนต์ รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว เนื่องจากภรรยาหลวงนั้นกลับบ้านดึก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลในเรื่องนี้ และหากมีใครเจ็บป่วยพันจ่าเอกวันชัยก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ภายในที่ทำงานของพันจ่าเอกวันชัยเอง และในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ พันจ่าเอกวันชัยก็เป็นผู้ตัดสินใจ แต่เนื่องจากทั้งคู่ต้องทำงานทำให้ไม่ค่อยได้ไปพักผ่อนด้วยกันบ่อยนัก สำหรับในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงของพันจ่าเอกวันชัยเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งจากการพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว รวมทั้งการพิจารณาจากคำกล่าวที่พันจ่าเอกวันชัยกล่าวกับภรรยาหลวงในเชิงประชดประชันว่า "ถ้ากลับบ้างไม่กลับบ้าง ก็ไม่ต้องกลับเลยซะดีกว่า" ซึ่งทำให้ภรรยาหลวงต้องออกไปอยู่กับย่าของนางนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีเหนือกว่าภรรยาหลวง และในปัจจุบันแม้ว่าพันจ่าเอกวันชัยจะมีภรรยาผู้น้อย แต่ภรรยาหลวงก็ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจของตนบังคับให้พันจ่าเอกวันชัยเลิกกับภรรยาผู้น้อยได้

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น เต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจที่พันจ่าเอกวันชัยมีต่อภรรยาหลวง เนื่องจากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนิสัยของภรรยาหลวงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกัน โดยภายหลังที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน ภรรยาหลวงจะเปลี่ยนเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่มีเหตุผล ชี้อารมณ์ ขอบพุดจาประชดประชัน และกลับบ้านดึก บางครั้งก็ไม่กลับเลย ทำให้ พันจ่าเอกวันชัยไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของภรรยา จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวได้สร้างความเบื่อหน่าย รำคาญ ไม่พึงพอใจให้กับ พันจ่าเอกวันชัยเป็นอย่างมาก ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้พันจ่าเอกวันชัยไปสนใจผู้หญิงคนอื่น และต้องการที่จะหย่าขาดกับภรรยาหลวง

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อเกือบ 2 ปีมาแล้ว พันจ่าเอกวันชัยมีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกบนรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเมื่อพันจ่าเอกวันชัยได้พบกับผู้หญิงคนนั้นครั้งแรกก็เกิดความประทับใจ จึงเข้าไปทักทายและทำความรู้จัก ซึ่งเมื่อได้คุยกันทั้งคู่ก็ติดต่อกัน และพบเจอกัน ต่อมาก็ได้สนิทสนมกัน และเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจ ชยันหมั่นเพียร มีเหตุผล ทำให้พันจ่าเอกวันชัยเกิดความประทับใจ ประกอบกับในช่วงนั้น พันจ่าเอกวันชัยเริ่มไม่พอใจในนิสัยของภรรยาหลวง และต่อมาภรรยาหลวงได้ย้ายไปอยู่กับย่า จึงเป็นโอกาสให้พันจ่าเอกวันชัยได้สนิทสนม และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งถึงขั้นฝ่ายหญิงเป็นภรรยาน้อยในเวลาต่อมา

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพันจ่าเอกวันชัยกับภรรยาน้อยในปัจจุบันนั้น แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ภายในบ้านเดียวกัน เนื่องจากพันจ่าเอกวันชัยยังไม่ได้หย่าขาดกับภรรยาหลวง และภรรยาหลวงก็ยังแวะเวียนมาพักอยู่ที่บ้านของพันจ่าเอกวันชัยแม้จะนานๆ ครั้ง อีกทั้งหากภรรยาน้อยย้ายมาอยู่กับพันจ่าเอกวันชัย จะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการค้าขายในแต่ละวัน ทำให้ทั้งคู่จึงไม่ได้พักอยู่บ้านเดียวกัน แต่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ทั้งคู่ก็พบกันทุกวัน เนื่องจากเมื่อพันจ่าเอกวันชัยเลิกงานแล้วก็จะมาช่วยภรรยาน้อยขายของ โดยรายได้ที่ทั้งคู่ช่วยกันขายนั้น พันจ่าเอกวันชัยก็ได้ให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 23 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายสินค้าจากต่างประเทศ รายได้ 40,000 บาทต่อเดือน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ.จ.อ.วันชัย แต่พันจ่าเอกวันชัยก็ไปช่วยขายสินค้าทุกเย็น

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันพันจ่าเอกวันชัยพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการเพียงลำพัง โดยเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้วที่ภรรยาหลวงย้ายไปอยู่กับย่า และได้แวะมาหาพันจ่าเอกวันชัยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยที่พันจ่าเอกวันชัยต้องการที่จะหย่าขาดจากภรรยาหลวงเนื่องจากนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ แต่ภรรยาหลวงนั้นไม่ต้องการที่จะหย่าร้าง ทำให้ปัจจุบันพันจ่าเอกวันชัยไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับภรรยา น้อย แต่พันจ่าเอกวันชัยก็ได้คาดหวังที่จะสร้างครอบครัวกับภรรยาน้อยในอนาคต

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาบ่อยในปัจจุบัน

พันจ่าเอกวันชัยคิดว่าการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละคนคงต้องมีเหตุผลของตนเองว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีภรรยาบ่อย เช่น ตัวอย่างจากกรณีของพันจ่าเอกวันชัยเองที่เป็นเพราะมีความขัดแย้งไม่พึงพอใจกับภรรยาคนแรก ทำให้ต้องมีภรรยาอีกคน ซึ่งพันจ่าเอกวันชัยคิดว่าหากผู้ชายตัดสินใจจะมีภรรยาบ่อยด้วยสติและเหตุผล ก็ไม่สมควรตำหนิ แต่หากมีแล้วไม่รับผิดชอบก็อย่ามีดีกว่า

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีผลมาจากในครอบครัวมีภรรยาบ่อย โดยผู้ที่มีภรรยาบ่อยได้แก่บิดา นอกจากนั้นยังมีญาติฯ อันได้แก่ อา และน้าชายอีก 3 คน สำหรับบิดานั้นมีภรรยาบ่อยมานานกว่าเกือบ 20 ปีแล้ว ซึ่งจากทัศนคติที่กรณีศึกษานี้มีต่อการมีภรรยาบ่อยของบิดาของตนนั้น เป็นไปในลักษณะที่เข้าใจต่อการมีภรรยาบ่อยของบิดาของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะบิดาของกรณีศึกษานี้เห็นแบบอย่างจากบิดาของตนเองซึ่งก็มีภรรยาหลายคน และเป็นเพราะค่านิยมในกลุ่มเพื่อนฝูงซึ่งล้วนแต่มีภรรยาบ่อยแทบทั้งสิ้น และอีกประการหนึ่งก็คือเป็นเพราะมารดาของกรณีศึกษานี้เป็นคนจู้จี้ขี้บ่น ไม่มีเหตุผล ทำให้สามีเกิดความเบื่อหน่ายจึงต้องออกจากบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อน และเมื่อสนิทกับเพื่อนและเห็นแบบอย่างที่เพื่อนๆ มีภรรยาบ่อย จึงมีส่วนที่ทำให้บิดามีภรรยาบ่อย ซึ่งจากเหตุผลที่บิดามีภรรยาบ่อยนั้น มีส่วนใกล้เคียงกับเหตุผลที่กรณีศึกษานี้มีภรรยาบ่อย เนื่องจากทั้งคู่เบื่อหน่ายในนิสัยที่เปลี่ยนแปลงหลังก้าวแต่งงานของภรรยาหลวง ทำให้ทางออกของบิดาโดยการมีภรรยาบ่อยนั้น ได้มีส่วนทำให้เป็นกรณีศึกษาปฏิบัติตาม โดยการมีภรรยาบ่อยเช่นเดียวกับบิดาของตน ดังคำกล่าวที่กรณีศึกษานี้ได้กล่าวว่า "ถ้าผมเป็นพ่อ ผมก็คงมีภรรยาบ่อย เพราะแม่ขี้บ่นมาก และไม่ค่อยมีเหตุผล" แสดงให้เห็นได้ว่าการมีภรรยาบ่อยของบิดามีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาบ่อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาบ่อยเนื่องมาจากเบื่อหน่ายในนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากแต่งงานของภรรยาหลวง โดยภรรยาหลวงมักจะปล่อยเนื้อปล่อยตัว หมดสามี และไม่ให้เกิดริสามี ทำให้สามีอับอายเพื่อนฝูง สร้าง

ความไม่พอใจให้กับเพื่อนของกรณีศึกษาเป็นอย่างมาก จนต้องแอบไปมีภรรยาบ่อย ซึ่งเมื่อมีภรรยาบ่อยแล้ว เพื่อนของกรณีศึกษาก็มีความสุขขึ้น ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนนั้นค่อนข้างมีทัศนะที่เห็นด้วยกับการกระทำของเพื่อน ดังคำกล่าวที่ว่า “หากเพื่อนของตนไม่มีความสุขกับภรรยาหลวง สู้อยู่กับคนที่ตนพอใจยิ่งดีกว่า” และเมื่อกรณีศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายภรรยาหลวงเช่นเดียวกับเพื่อน จึงตัดสินใจที่จะมีภรรยาบ่อย แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาบ่อยของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษา

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง ประกอบกับการที่กรณีศึกษานี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาหลวง เนื่องจากภรรยาหลวงมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงหลังแต่งงาน ไม่ว่าจะป็นปัจจุบัน ชอบประชดประชัน หรือไม่คอยกลับบ้าน ทำให้กรณีศึกษานี้อาศัยอำนาจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงตัดสินใจคบกับผู้หญิงคนใหม่(ภรรยาบ่อยในปัจจุบัน) และตัดสินใจประชดภรรยาหลวงบ้าง อันทำให้ภรรยาหลวงย้ายไปอยู่ที่อื่น แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาที่มีอิทธิพลเหนืออำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาหลวง อันแสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงนั้น นิสัยที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันถือเป็นปัจจัยประการสำคัญที่ทำให้กรณีศึกษานี้เกิดความไม่พึงพอใจต่อภรรยาหลวง โดยได้สร้างความเบื่อหน่าย รำคาญใจ ไม่พึงพอใจให้กับกรณีศึกษานี้เป็นอย่างมาก จนถึงขั้นที่กรณีศึกษานี้ประชดให้ภรรยาหลวงไปอยู่ที่อื่น ทำให้ปัจจุบันทั้งคู่แยกกันอยู่ และกรณีศึกษาต้องการที่จะหย่าขาดจากกัน ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลสำคัญที่ทำให้กรณีศึกษานี้อยากที่จะมีภรรยาใหม่ที่มีนิสัยที่กรณีศึกษานี้ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาบ่อยในปัจจุบัน)บนรถโดยสารประจำทางแล้วเกิดความประทับใจผู้หญิงคนนั้น จนได้ทำความรู้จักและ

ติดต่อกันเรื่อยมา ซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่คบกันอยู่นั้น ทั้งคู่จะเจอกันเป็นประจำทุกวัน โดยกรณีศึกษาได้ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นค้าขายสินค้าทุกวัน จนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม และความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

การมีภรรยาน้อยอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

กรณีศึกษาที่ 1

นายปิยะ (นามสมมติ) อายุ 44 ปีเป็นคนสมุทรปราการตั้งแต่กำเนิด ประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่ในบริษัท เอส เค ทัวร์

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้ที่รูปร่างผอมสูง หน้าตาดี บุคลิกภาพเป็นคนช่างพูด เปิดเผย ไม่ถือตัว มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร แต่งกายสะอาดเรียบร้อยพอสมควร

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่ นายปิยะ (นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายปิยะเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายปิยะอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายปิยะที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายปิยะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยของนายปิยะและสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายปิยะ

เพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายปิยะตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้ง ได้ใช้บ้านของนายปิยะเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายปิยะ(นามสมมติ) เกิดเมื่อ 25 เมษายน 2498 ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่นายปิยะอยู่กับบิดามารดามาตั้งแต่กำเนิด บิดาของนายปิยะมีอาชีพรับราชการ ส่วนมารดาเป็นแม่บ้าน ในด้านการศึกษา นั้น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ และศึกษาต่อที่โรงเรียนอนุสรณ์สาส์นวิทยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นจึงออกมาทำงาน เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำอยู่เกือบ 20 ปี จนเมื่อ 6 เดือนที่แล้วบริษัทก็ปิดกิจการลง ทำให้นายปิยะได้เปลี่ยนงานมาเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่ในบริษัทเอส เค ทัวร์ โดยทำมาได้เกือบ 6 เดือนแล้ว ปัจจุบันมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายปิยะเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชาย โดยในปัจจุบันนายปิยะมีบุตรทั้งหมด 3 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรชายอายุ 24 ปี ปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวแล้ว บุตรคนที่ 2 เป็นบุตรชายอายุ 21 ปี ปัจจุบันแต่งงานแล้ว และบุตรคนที่ 3 เป็นบุตรสาว อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ โดยบุตรทั้งสามอาศัยอยู่กับนายปิยะ สำหรับนายปิยะนั้นปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ ซึ่งลูกชายที่แต่งงานนั้น ได้พาคุณแม่รสเข้ามาอยู่ภายในบ้านด้วย สำหรับความสัมพันธ์กับภรณยาน้อย ปัจจุบันเจอกันเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากภรณยาน้อยทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างนายปิยะกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณยาน้อยของนายปิยะนั้น ประกอบไปด้วยบิดา รวมทั้งน้องชายทั้ง 3 คนของนายปิยะ แต่น้องชายของนายปิยะนั้นล้วนแต่มีภรณยาน้อยภายหลังนายปิยะทั้งสิ้น ส่วนบิดานั้นมีภรณยาน้อยตั้งแต่ นายปิยะยังเรียนหนังสืออยู่ในระดับประถมศึกษา โดยปัจจุบันบิดาอายุ 74 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีอาชีพรับราชการ แต่ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว โดยรายได้ของบิดานั้นนายปิยะไม่ทราบว่าบิดามีรายได้จำนวนเท่าใด ส่วนบุตรนั้นมีทั้งหมด 4 คนซึ่งเป็นบุตรที่เกิดกับภรณยาน้อยทั้งหมด โดยเหตุผลที่บิดามีภรณยาน้อยนั้น นายปิยะกล่าวว่าในช่วงที่บิดามีภรณยาน้อยได้ไม่นาน ขณะนั้นนายปิยะยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา จึงไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นัก จนเมื่อโตขึ้นก็ทราบว่า บิดามีภรณยาน้อยเนื่องจากบิดาไม่ค่อยอยู่

บ้าน มักจะออกไปหาภรรยาน้อยอยู่เสมอ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดเล่าให้นายปิยะฟังถึงการมีภรรยาน้อยของบิดา แต่นายปิยะก็ทราบว่ามีภรรยาน้อยเนื่องจาก นายปิยะสังเกตเห็นว่า บิดาและมารดามักจะมีเรื่องถกเถียง ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ประกอบกับการที่มารดาเป็นแม่บ้าน ทำให้บิดาไม่ยอมกลับบ้าน เนื่องจากเบื่อหน่ายการถกเถียงกับภรรยา แต่ในที่สุดมารดาก็เล่าให้นายปิยะฟังว่าบิดามีภรรยาน้อย ซึ่งจากการสัมภาษณ์นายปิยะถึงทัศนคติต่อการมีภรรยาน้อยของบิดานั้น นายปิยะกล่าวว่า "ก็เป็นเรื่องปกตินะ สมัยนี้ผู้ชายมีภรรยาน้อยมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่ามีภรรยาน้อยเรื่องมาจากเหตุผลใด" และกล่าวอีกว่า "แม้ว่าพ่อของตนจะมีภรรยาน้อย แต่ก็ยังเลี้ยงดูส่งเสียลูกทุกคนจนมีการมีงานทำ" โดยปัจจุบันลูกชายคนที่ 2 รับราชการตำรวจ ลูกชายคนที่ 3 รับราชการทหารเรือ และลูกชายคนสุดท้ายก็รับราชการทหารบก แต่ในปัจจุบันบิดาของนายปิยะนั้น ได้แยกทางกับภรรยาน้อยนานหลายปีแล้วเนื่องจากบิดาของนายปิยะมีโรคประจำตัว และปัจจุบันได้ล้มป่วย ปัจจุบันจึงอยู่กับภรรยาหลวง(มารดาของนายปิยะ) และภรรยาหลวงเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่อยู่

ความสัมพันธ์ระหว่างนายปิยะกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายปิยะที่มีภรรยาน้อยนั้น นายปิยะกล่าวว่า มีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาน้อยเป็นจำนวนมาก โดยมีประมาณ 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่เดียวกันและมีทั้งเพื่อนที่มีภรรยาน้อยก่อนและหลังนายปิยะ ซึ่งเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของนายปิยะนั้นมีภรรยาน้อยก่อนนายปิยะ โดยเป็นเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันคือบริษัทสยามพาส ซึ่งเป็นบริษัทเดิมของนายปิยะ ทั้งคู่รู้จักกันเป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว ปัจจุบันเพื่อนคนนั้นอายุ 44 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนของนายปิยะมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันและมีบุตรด้วยกัน 1 คน และภรรยาน้อยแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนายปิยะกับภรรยาน้อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 15 ปีมาแล้ว เนื่องจากเพื่อนของนายปิยะมักนิยมที่จะสังสรรค์ ดื่มเที่ยวกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนผู้หญิงหลายคน และด้วยเหตุที่สังสรรค์บ่อยทำให้ได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในเวลาต่อมา

และจากทัศนคติของนายปิยะที่มีต่อภรรยาน้อยของเพื่อนนั้น นายปิยะกล่าวว่า "ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไร ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเค้า เค้าก็ไม่ได้มาเล่าให้ผมฟัง แต่เพื่อนคนอื่นๆ รู้เรื่องก็มาเล่าให้ผมฟัง" และได้กล่าวอีกว่า "แม้เพื่อนผมจะมีภรรยาน้อยแต่เค้าก็ไม่ได้แนะนำให้ผมมีภรรยาน้อย ซึ่งตอนนั้นเมื่อเห็นเพื่อนมีภรรยาน้อยก็ไม่ได้ทำให้ผมอยากมีภรรยาน้อยบ้าง"

และสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายปิยะกับเพื่อนคนนี้นั้น ปัจจุบันแม้ว่านายปิยะจะไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนเนื่องจากทำงานกันคนละที่ แต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันและได้เจอกันตามงานสังสรรค์เพื่อนฝูง

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายปิยะรู้จักกับภรรยาหลวงตั้งแต่สมัยเด็ก เนื่องจากภรรยาหลวงมีบ้านพักอาศัยอยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายปิยะ จนนายปิยะโตขึ้นอายุได้ประมาณ 19 ปีทั้งคู่ก็ได้ชอบพอกัน โดยทั้งคู่ใช้เวลาคบกัน 1 ปีก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน โดยเมื่อแต่งงานภรรยาหลวงได้ย้ายเข้ามาอยู่กับนายปิยะที่บ้านของนายปิยะ โดยมีบิดาและมารดาของนายปิยะพักอาศัยอยู่ด้วย แต่ภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้ว นิสัยของภรรยาหลวงก็เปลี่ยนไป โดยภรรยา มักจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น เอาแต่ใจตนเอง และชิงชัง ทำให้นายปิยะไม่ค่อยพอใจนิสัยที่เปลี่ยนไปของภรรยา จนเมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้วนายปิยะมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ทีเดียวกับนายปิยะ ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน เนื่องจากเจอกันทุกวัน และพูดคุยกันถุกคอ ทำให้เกิดความพอใจซึ่งกันและกัน และสนิทสนมกัน โดยทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นเวลา 1 ปีจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเป็นภรรยาน้อย ซึ่งในช่วงแรกๆ ที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันนั้น นายปิยะได้พยายามปกปิดไม่ให้ภรรยาทราบถึงความสัมพันธ์ที่นายปิยะมีต่อผู้หญิงคนอื่น แต่เนื่องจากนายปิยะมักกลับบ้านดึกและไม่อยู่บ้านในวันหยุด ทำให้ภายหลังภรรยาหลวงจับได้ แต่ภรรยาหลวงไม่ยอมเลิกกับนายปิยะเนื่องจากมีบุตรด้วยกัน อยู่ด้วยกันมานาน และนายปิยะเป็นผู้หารายได้หลักในบ้าน ดังนั้นภรรยาหลวงจึงยอมให้นายปิยะมีภรรยาน้อยแม้ว่าจะไม่ค่อยพอใจก็ตาม

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายปิยะ อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดชลบุรี แต่ย้ายมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ยังเด็ก จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายขนมเล็กๆ น้อยๆ อยู่ใกล้ๆ บ้าน มีรายได้ประมาณวันละ 200 บาท

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายปิยะกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายปิยะในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น นายปิยะกล่าวว่า "ผมเป็นคนตัดสินใจในทุกๆ เรื่องในบ้าน" โดยพิจารณาได้จากการที่นายปิยะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการทำงานของนายปิยะ โดยนายปิยะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้เอง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรถยนต์ เนื่องจากอาชีพของนายปิยะนั้นต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้งทำให้นายปิยะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองโดยได้เลือกรถกระบะเนื่องจากมีความคงทน ซึ่งเรื่องนี้ภรรยาไม่ค่อยมีความรู้ และในเรื่องอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัวนั้นนายปิยะก็เป็นผู้ตัดสินใจเนื่องจากนายปิยะเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัวรวมทั้งเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย และหากมีใครเจ็บป่วยนายปิยะก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล และในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ นายปิยะก็เป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น เนื่องจากก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น ภรรยาหลวงเป็นแม่บ้านจึงมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอยู่แต่ในบ้านซึ่งนายปิยะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะให้ภรรยาเป็นแม่บ้าน ซึ่งจากการพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีเหนือกว่าภรรยาหลวง และในปัจจุบันแม้ว่านายปิยะจะมีภรณาน้อย แต่ภรรยาหลวงก็ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจของตนบังคับให้นายปิยะเลิกกับภรณาน้อยได้

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายปิยะกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายปิยะกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น นายปิยะไม่ค่อยพึงพอใจภรรยาหลวง โดยภรรยาหลวงภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันนั้น นิสัยของภรรยาหลวงก็เปลี่ยนไป เช่น เป็นคนจู้จี้ขี้นิน เจ้าระเบียบ ขี้นิน เขาแต่ใจตนเอง และซึ่งองแก่ง ทำให้นายปิยะไม่ค่อยพอใจนิสัยที่เปลี่ยนไปของภรรยา จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวได้สร้างความเบื่อหน่าย ไม่พึงพอใจให้กับนายปิยะเป็นอย่างมาก ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้ให้นายปิยะไปสนใจผู้หญิงคนอื่น จนมีภรณาน้อยในที่สุด

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว นายปิยะมีโอกาสดูรู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกที่ที่ทำงานของนายปิยะ โดยผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาเป็นพนักงานบริษัทเดียวกับนายปิยะ ซึ่งเมื่อนายปิยะได้พบกับผู้หญิงคนนั้นและทำความรู้จักกันแล้ว ต่อมาทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเนื่องจากมีโอกาสพบเจอกันทุกวันและพูดคุยกันถูกคอ ทำให้นายปิยะเกิดความประทับใจ ประกอบกับในช่วงนั้นนายปิยะเริ่มไม่พอใจในนิสัยของภรรยาหลวง จึงทำให้นายปิยะไปมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนั้นถึงขั้นภรณาน้อยในเวลาต่อมา

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายปิยะกับภรณาน้อยในปัจจุบันนั้น ก่อนที่บริษัทที่ทั้งคู่ทำงานด้วยกันนั้นจะปิดกิจการ นอกจากนายปิยะและภรณาน้อยจะเจอกันที่ที่ทำงานแล้ว ในช่วงเลิกงาน 17:00 น.นายปิยะก็จะไปอยู่กับภรณาน้อยที่บ้านของภรณาน้อย ซึ่งนายปิยะได้เข้าไปกับภรณาน้อยอยู่ จนประมาณ 22:00 น.นายปิยะก็จะกลับบ้านที่อยู่กับภรรยาหลวง บิดา มารดา และลูกๆ แต่ภายหลังจากที่บริษัทที่นายปิยะและภรณาน้อยปิดกิจการลง ทั้งคู่ก็ได้เปลี่ยนงานโดย

นายปิยะได้ย้ายมาทำงานอยู่ที่บริษัทเอส เค ทัวร์ ส่วนภรรยาน้อยนั้นได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่สถานีรถไฟพิจิตรหลวง (เป็นพนักงานท่าเบาะรถไฟ) จะกลับบ้านอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันเสาร์และอาทิตย์ ทำให้ปัจจุบันนายปิยะเจอกับภรรยาบ่อยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์นายปิยะถึงชีวิตในปัจจุบันนั้น นายปิยะกล่าวว่า "ชีวิตในปัจจุบันก็มีความสุขดี คงไม่เลืกกับภรรยาคนใด เพราะภรรยาหลวงก็ยอมแล้วที่จะให้ตนมีภรรยาบ่อย ส่วนภรรยาบ่อยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากตน ชีวิตในปัจจุบันจึงมีความสุขดี"

โดยปัจจุบันภรรยาบ่อยอายุ 40 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้าง รายได้วันละ 350 บาท ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ และมีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภรรยาอย่างเปิดเผย

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายปิยะพักอาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 7 คน ได้แก่ นายปิยะ ภรรยาหลวง บุตร 3 คน บิดา และมารดา ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาหลวงนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่องจากภรรยาหลวงยินยอมที่จะให้นายปิยะไปหาภรรยาบ่อยได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาบ่อยก็ราบรื่นดีแม้ว่าจะเจอกันสัปดาห์ละครั้งเท่านั้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาบ่อยในปัจจุบัน

นายปิยะคิดว่าการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องปกติ โดยได้กล่าวว่า "ผู้ชายมีภรรยาบ่อยในสังคมไทยนั้น มีมานานแล้ว ดูอย่างเจ้าขุนมูลนายก็มีเมียหลายคน ส่วนในปัจจุบันนั้นถือเป็นธรรมดา อย่างเพื่อนๆ ของตนนั้นก็มียหลายคนที่มีภรรยาบ่อย แต่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนมักจะไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัว" นอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่า "การมีภรรยาบ่อยนั้นมิได้หลายสาเหตุ อาจเป็นเพราะความใกล้ชิด ประทับใจ บางคนอาจเป็นเพราะความคึกคะนอง ซึ่งก็หลากหลายเหตุผล ตนก็เห็นว่ามันไม่แปลกเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น"

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย โดยผู้ที่มีภรรยาน้อยได้แก่บิดา นอกจากนั้นน้องชายทั้งสามคนก็มีภรรยาน้อย แต่มีหลังจากที่กรณีศึกษามีภรรยาน้อย โดยบิดานั้นมีภรรยาน้อยมานานแล้วตั้งแต่กรณีศึกษาเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา ซึ่งจากทัศนะที่กรณีศึกษานี้มีต่อกรณีภรรยาน้อยของบิดาของตนนั้น เป็นไปในลักษณะที่เข้าใจต่อการมีภรรยาน้อยของบิดาของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะบิดาและมารดาของตนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ทำให้บิดาของตนเกิดความเบื่อหน่าย และเนื่องจากบิดาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียว เมื่อเหนื่อยจากการทำงานแล้ว กลับมาบ้านต้องมาทะเลาะกับภรรยาอีก ทำให้ต้องไปหาความสบายใจที่อื่น จึงเป็นเหตุให้บิดามีภรรยาน้อย และจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อบิดานั้น เป็นในลักษณะที่เข้าใจ และชื่นชมบิดาของตน โดยจากคำกล่าวที่ว่า "แม้ว่าพ่อของตนจะมีภรรยาน้อย แต่ก็ยังเลี้ยงดูส่งเสียลูกทุกคนจนมีการมีงานทำ" แสดงให้เห็นว่าบิดาเป็นคนที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติตัวของกรณีศึกษานี้ ซึ่งจากทัศนะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้การกระทำของบิดา อันนำไปสู่การเลียนแบบการมีภรรยาน้อยของบิดา

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาน้อยเนื่องมาจากชอบสังสรรค์ ต้มเกี่ยวกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนผู้หญิงหลายคน และด้วยเหตุที่สังสรรค์บ่อยทำให้ได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งถึงขั้นมีภรรยาน้อย ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนนั้น สามารถพิจารณาได้จากคำกล่าวที่ว่า "เมื่อเห็นเพื่อนมีภรรยาน้อยก็ไม่ได้ทำให้ผมอยากมีภรรยาน้อยบ้าง" แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาน้อยของเพื่อนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น กล่าวได้ว่ามีมากกว่าภรรยาหลวง โดยเหตุที่ภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวน้อยกว่ากรณีศึกษานี้ เนื่องจากภรรยาหลวงเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง โดยจะได้เงินใช้จ่ายจากรายได้ของสามี ทำให้ภรรยาหลวงไม่ค่อยมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้าน โดยเฉพาะการซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยหากจะซื้อสิ่งใดหรือจะตัดสินใจทำอะไร ก็จะต้องผ่านความเห็นชอบหรือตัดสินใจจากกรณีศึกษาก่อน ซึ่งจากการที่กรณีศึกษามีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง มีส่วนทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจมีภรรยาน้อย เพราะเหตุที่ภรรยาหลวงไม่ต้องการที่จะเลิกกับกรณีศึกษาเนื่องจากมีบุตรด้วยกัน และกรณีศึกษาเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัว

และภรรยาจำเป็นต้องทิ้งพหุภรรยาในฐานะสามี สอดคล้องกับงานของปรีชา ช้างขวัญยืน (2541 : 210) โดยได้อธิบายว่าครอบครัวที่ภรรยาเป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ มีผลทำให้สามีมีอำนาจและอิศระมากขึ้น เนื่องจากภรรยาอยู่แต่ในบ้าน ทำให้ไม่สามารถรับทราบถึงกิจกรรมที่สามีทำ หรือไม่สามารถเข้าสมาคมของสามีได้ อันแสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของภรรยาผู้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่ภรรยาผู้นั้นมีต่อภรรยาหลวงนั้น นิสัยที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันถือเป็นปัจจัยประการสำคัญที่ทำให้ภรรยาผู้นี้เกิดความไม่พึงพอใจต่อภรรยาหลวง โดยได้สร้างความเบียดเบียน ไม่พึงพอใจให้กับภรรยาผู้นั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งความไม่พึงพอใจดังกล่าวมีอิทธิพลสำคัญที่ทำให้ภรรยาผู้นี้อยากที่จะมีภรรยาใหม่ที่มีนิสัยที่ภรรยาผู้นี้ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของภรรยาผู้นี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์ภรรยาผู้นี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่ภรรยาผู้นี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาผู้น้อยในปัจจุบัน)ที่ทำงานของภรรยาแล้วเกิดความประทับใจผู้หญิงคนนั้น เนื่องจากพูดคุยถกคอบและนิสัยเข้ากันได้ ประกอบกับมีโอกาสได้พบกันทุกวันจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้ภรรยาผู้นี้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของภรรยาผู้นี้

กรณีศึกษาที่ 2

นายมานะ (นามสมมติ) อายุ 72 ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด เคยประกอบอาชีพรับรถรับจ้างส่งของและส่งพนักงาน ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้มีรูปร่างอ้วน ไม่สูงนัก บุคลิกภาพเป็นคนช่างพูด มีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดเผย ไม่ถือตัว มีธัญญาศัยดี แต่งกายเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันมากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาหย่าจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ นางสาวของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่ นายมานะ (นามสมมติ) มีภรรยาหย่า ดังนั้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายมานะเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายมานะอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและทำการสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายมานะที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายมานะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาหย่าของนายมานะ และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายมานะเพื่อที่จะสัมภาษณ์จะเลิกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายมานะตกลงที่จะให้สัมภาษณ์จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้บ้านของนายมานะเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายมานะ(นามสมมติ) เกิดเมื่อ 4 พฤษภาคม 2471 ที่จังหวัดชลบุรี ในด้านการศึกษานั้น จบการศึกษาสูงสุดระดับมศ.3 ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่แกตุ้งาม จังหวัดชลบุรี เมื่อเรียนจบจึงได้ออกมาทำงานรับจ้างขับรถส่งของ ในระยะแรกก็เป็นเพียงลูกจ้าง จนต่อมาสามารถเก็บเงินซื้อรถบรรทุกส่งของได้ จึงไม่ต้องเป็นลูกจ้างทำให้มีรายได้ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยนายมานะขับรถส่งของมาตลอดจนเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ก็ได้เลิกประกอบอาชีพนี้เนื่องจากมีโรคประจำตัว โดยรายได้ของนายมานะนั้น ไม่ต้องการเปิดเผย บอกแต่เพียงว่าไม่ค่อยพอใช้เนื่องจากต้องส่งลูกๆ เรียนหนังสือ

ในด้านครอบครัวนั้น นายมานะเป็นบุตรคนที่ 4 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน โดยในปัจจุบันนายมานะมีบุตรทั้งหมด 7 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด 4 คนและมีบุตรกับภรรยาน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบุตรทั้งหมดแต่งงานมีครอบครัวแต่งงานมีครอบครัวแล้ว และได้แยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหาก ส่วนนายมานะนั้น ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาหลวง ภรรยาน้อย และหลาน 2 คนซึ่งถูกได้มาฝากให้นายมานะและภรรยาช่วยเหลือ ปัจจุบันความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างภรรยาหลวงและภรรยาน้อยก็ราบรื่นดี โดยอยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 28 ปีแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างนายมานะกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อยของนายมานะนั้น นายมานะกล่าวว่า “ผมไม่มีญาติพี่น้องที่มีภรรยาน้อยเลยสักคน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ ลุง น้ำ อ่า หรือแม้กระทั่งพี่น้อง” ดังนั้นในครอบครัวจึงมีเพียงนายมานะเท่านั้นที่มีภรรยาน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างนายมานะกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนที่มีภรรยาน้อยของนายมานะนั้น นายมานะกล่าวว่ามีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาน้อย 2-3 คนซึ่งเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของนายมานะและมีภรรยาน้อยก่อนนายมานะ ได้แก่เพื่อนสนิทที่ทำอาชีพค้าขายอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสนิทกันตั้งแต่สมัยที่นายมานะยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งคู่รู้จักกันเป็นเวลานานเกือบ 50 ปีแล้ว ปัจจุบันเพื่อนคนนั้นอายุ 70 ปีแล้ว นายมานะคาดว่าปัจจุบันคงไม่ได้ทำงานแล้ว เนื่องจากอายุมาก ส่วนรายได้นั้นก็ค่อนข้างดีเนื่องจากเป็นพ่อค้าแต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ในด้านการสมรสนั้นเพื่อนของนายมานะมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน และภรรยาน้อย ส่วนจำนวนบุตรนั้นไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนายมานะกับภรรยาน้อยนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่นายมานะยังทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเพื่อนของนายมานะมักนิยมที่จะสังสรรค์ สนุกสนาน ดื่มเที่ยวกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนผู้หญิงหลายคน และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อนๆในกลุ่มนิยมที่จะมีภรรยาน้อย เพื่อนของนายมานะจึงมีภรรยาน้อยบ้างตามเพื่อนๆ และเพื่อนๆ ต่างสนับสนุนให้มี โดยการแนะนำเพื่อนผู้หญิงให้รู้จัก ซึ่งเมื่อพบคนถูกใจก็พัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยมาจนฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อยในที่สุด

และจากทัศนคติของนายมานะที่มีต่อการมีภรรยาน้อยของเพื่อนนั้น นายมานะกล่าวว่า “เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายจะมีภรรยาน้อย แม้เพื่อนจะมีภรรยาน้อยก็สามารถเลี้ยงดูได้เพราะมีรายได้ดี ไม่สร้างปัญหาให้ใคร ก็ไม่ควรไปว่าเค้า” และได้กล่าวอีกว่า “และที่เพื่อนมีภรรยาน้อยเพราะช่วงนั้น เพื่อนๆ เค้ามีกันหมด ก็ไม่แปลกที่เพื่อนผมคนนี้จะภรรยาน้อย” และสำหรับความสัมพันธ์

ระหว่างนายมานะกับเพื่อนคนนี้นั้น เนื่องจากทั้งคู่ต่างมีครอบครัว และอยู่ห่างไกลทำให้ปัจจุบันไม่ได้ติดต่อกัน

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายมานะรู้จักกับภรรยาหลวงตั้งแต่สมัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากภรรยาหลวงเป็นคนจังหวัดชลบุรีโดยกำเนิด รู้จักกันเมื่อนายมานะอายุ 23 ปีโดยนายมานะขับรถไปส่งของที่ตลาดเป็นประจำทำให้ได้เจอกับภรรยาหลวงซึ่งขายของอยู่ที่นั่น เมื่อทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมกันก็เกิดการชอบพอและคบกันไม่ถึง 1 ปีก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน โดยเมื่อแต่งงานภรรยาหลวงได้ย้ายเข้ามาอยู่กับนายมานะที่บ้าน ซึ่งมีบิดาและมารดาของนายมานะอาศัยอยู่ด้วย โดยทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาด้วยความราบรื่นและมีบุตรด้วยกัน 4 คน เมื่ออยู่ด้วยกันประมาณ 15 ปีนายมานะจึงได้พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากมาทำอาชีพรับส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด มีรายได้ประจำและยังสามารถไปขับรถรับจ้างขนส่งสินค้าได้อีกทำให้มีรายได้มากขึ้น และด้วยเหตุที่มาทำงานรับส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดทำให้มีโอกาสได้พบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ค้าที่นายมานะรับส่งอยู่ เมื่อเจอกันเป็นประจำทุกวัน เป็นโอกาสทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดสนิทสนมและชอบพอกันในเวลาต่อมา เมื่อทั้งคู่คบกันอยู่ 2 ปีความสัมพันธ์จึงพัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นสามีภรรยา กัน ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น นายมานะมักกลับบ้านดึกและไม่อยู่บ้านในวันหยุด ทำให้ภายหลังภรรยาหลวงทราบเรื่อง แต่ภรรยาหลวงไม่ยอมเลิกกับนายมานะเนื่องจากมีบุตรด้วยกัน อยู่ด้วยกันมานาน ภรรยาหลวงจึงอนุญาตให้นายมานะพาภรรยาน้อยมาอยู่ด้วยกันภายในบ้านได้เนื่องจากจะได้ทำให้นายมานะกลับบ้านไม่ดึก อยู่ติดบ้าน และออกเที่ยวบ่อยลง ซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็ไม่มากเนื่องจากนายมานะแยกห้องนอนให้กับภรรยาแต่ละคนอย่างเป็นสัดส่วน และให้เวลาอย่างเท่าเทียมกัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายมานะ อายุ 70 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดชลบุรี แต่ย้ายมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับนายมานะ จบการศึกษาระดับมศ.2 ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพใด โดยเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายมานะกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายมานะในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น ส่วนใหญ่แล้วนายมานะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัว โดยพิจารณาได้จากการที่นายมานะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย โดยเมื่อแต่งงานก็ได้พาภรรยาหลวงมาอยู่ที่บ้านของนายมานะ เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องอาชีพการทำงานของนาย

มานะ โดยนายมานะเป็นผู้เลือกอาชีพนี้เองซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างก่อนที่จะเจอกับภรรยาหลวง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกภรรยา เนื่องจากอาชีพของนายมานะนั้นต้องอาศัยภรรยาในการบรรทุกสินค้าและขนส่งทำให้นายมานะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองโดยได้เลือกรถกระบะ เนื่องจากมีความคงทน สะดวกในการขนส่ง ซึ่งเรื่องนี้ภรรยา ก็ยินยอมด้วยดี ส่วนในเรื่องอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั้น หากเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว นายมานะจะตัดสินใจร่วมกับภรรยา เนื่องจากทั้งคู่ต่างช่วยกันทำงานหารายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องประกันชีวิตที่ทั้งคู่ต่างปรึกษากัน และหากมีใครเจ็บป่วย นายมานะก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล และในเรื่องการไปผ่อนตามที่ต่างๆ นายมานะก็เป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากเป็นคนชอบเดินทางทำให้รู้จักเส้นทางมากกว่าภรรยาหลวง สำหรับในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น เนื่องจากก่อนที่จะแต่งงานนั้น ภรรยาหลวงมีอาชีพเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว นายมานะจึงไม่ได้ช่วยตัดสินใจเลือกอาชีพให้ภรรยาหลวง สำหรับในเรื่องการศึกษาของลูกๆ นั้น ทั้งคู่จะตัดสินใจร่วมกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งจากการพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีเหนือกว่าภรรยาหลวง และแม้ว่านายมานะจะมีภรณาน้อย แต่ภรรยาหลวงก็ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจบังคับให้นายมานะเลิกกับภรณาน้อยได้

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายมานะกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายมานะกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความราบรื่น ปราศจากความขัดแย้ง ซึ่งทั้งคู่อยู่ร่วมกันมา จนมีบุตรด้วยกันถึง 4 คน แต่เหตุที่นายมานะมีภรณาน้อยนั้น นายมานะกล่าวว่า "ที่มีภรณาน้อยไม่ใช่เพราะภรรยาหลวงไม่ดี แต่เป็นเพราะตัวเองเจ้าชู้ สมัยนั้นติดเพื่อน เพื่อนยุให้ก็มีบ้าง และเพราะใกล้ชิดด้วยจึงทำให้มีภรณาน้อย"

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว นายมานะมีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้รู้จักกันเนื่องจากนายมานะขับรถรับส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่นั่งรถรับส่งของนายมานะเป็นประจำ ซึ่งเป็นเพราะได้เจอกันทุกวัน ทำให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม และนายมานะก็มีความประทับใจในตัวผู้หญิงคนนี้ เนื่องจากเป็นคนที่ดี ขยันขันแข็ง คล่องแคล่ว เฉลียวฉลาดทำให้นายมานะรู้สึกประทับใจ ซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้สนิทสนมกันมากขึ้นจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนั้นถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกลายเป็นภรณาน้อยในเวลาต่อมา

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายมานะกับภรรยาผู้นั้น ในช่วงที่ภรรยาหลวงยังไม่ทราบเรื่อง นายมานะก็จะแวะไปหาภรรยาผู้นั้นที่ตลาด และที่บ้านหากมีเวลาว่างจากการทำงาน จนเมื่อภรรยาหลวงทราบเรื่อง ก็ได้ให้ภรรยาผู้นั้นเข้ามาอยู่ในบ้านได้ โดยได้แยกกันอยู่เป็นสัดส่วนกับภรรยาหลวง ซึ่งนายมานะได้แบ่งเวลาให้กับภรรยาแต่ละคนอย่างเท่าเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งภรรยาทั้งสองก็อาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาผู้นั้นอายุ 52 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายกล้วยเดี่ยวอยู่แถวบ้าน มีรายได้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายมานะพักอาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 5 คน ได้แก่ นายมานะ ภรรยาหลวง ภรรยาผู้นั้น และหลานอีก 2 คน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายมานะกับภรรยาทั้งสองนั้นปัจจุบันก็ราบรื่นดีปราศจากความขัดแย้ง โดยนายมานะได้กล่าวว่า "มันปลายชีวิตของตน ก็มีความสุขดีแล้วไม่ได้ต้องการอะไรอีก"

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาผู้นั้นในปัจจุบัน

นายมานะคิดว่าการมีภรรยาผู้นั้นของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนไทย โดยได้กล่าวว่า "ผู้ชายไทยมีเมียมากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว จึงไม่แปลกอะไรถ้าผู้ชายในปัจจุบันจะมีเมียหลายคน" การมีภรรยาผู้นั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับนายมานะ

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาผู้นั้นของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้ไม่มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาบ่อย ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการเลียนแบบสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาบ่อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาบ่อยเนื่องมาจากชอบสังสรรค์ ตีมเที่ยว สนุกสนานกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนผู้หญิงหลายคน และด้วยเหตุที่เพื่อนๆในกลุ่มส่วนใหญ่มีภรรยาบ่อย ได้มีส่วนทำให้เพื่อนของกรณีศึกษานี้มีภรรยาบ่อยตามค่านิยมของกลุ่มเพื่อน ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนนั้นสามารถพิจารณาได้จากคำกล่าวที่ว่า "ที่เพื่อนมีภรรยาบ่อย เพราะช่วงนั้นเพื่อนๆ เค้ามีกันหมด ก็ไม่แปลกที่เพื่อนผมคนนี้จะภรรยาบ่อย" ซึ่งจากทัศนะดังกล่าวประกอบกับการที่กรณีศึกษานี้เป็นคนรักสนุก ชอบเข้ากลุ่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีความเข้าใจถึงค่านิยมของกลุ่ม จึงมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ เรียนรู้ถึงพฤติกรรมการมีภรรยาบ่อยของสมาชิกในกลุ่ม และเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวในเวลาต่อมา จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีเพื่อนมีภรรยาบ่อยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาบ่อยนั้น กล่าวได้ว่ามีมากกว่าภรรยาหลวง โดยเหตุที่ภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวน้อยกว่ากรณีศึกษานี้ เนื่องจากการตัดสินใจภายในบ้านส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องเล็ก ส่วนใหญ่แล้วกรณีศึกษานี้จะเป็นผู้ตัดสินใจและเพราะในครอบครัวยึดหลัก "ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง" ทำให้ภรรยาหลวงให้อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้านกับกรณีศึกษา ซึ่งจากการที่กรณีศึกษามีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง มีส่วนทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจมีภรรยาบ่อย โดยคิดว่าภรรยาหลวงต้องยอมรับการตัดสินใจของตน และเมื่อภรรยาหลวงทราบเรื่องที่กรณีศึกษามีภรรยาบ่อย ก็ได้ยินยอมให้ภรรยาบ่อยเข้ามาอยู่ภายในบ้านเดียวกันได้ แสดงถึงการยอมรับในอำนาจของสามีที่มีมากกว่า ดังนั้นอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาบ่อยนั้น กรณีศึกษาได้กล่าวว่า พึงพอใจภรรยาหลวงดี โดยภรรยาหลวงไม่ได้มีข้อบกพร่องใดๆ เลย

ปรนนิบัติเอาใจใส่ตนและลูกๆ ได้เป็นอย่างดี แต่เหตุที่กรณีศึกษามีภรรยาน้อยนั้น เนื่องจากความเข้ารู้เป็นสำคัญ ประกอบกับความใกล้ชิดสนิทสนมและแรงยุยงของเพื่อนๆ จึงทำให้กรณีศึกษานี้มีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นจนได้เป็นภรรยาน้อยในเวลาต่อมา กล่าวได้ว่า ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) กรณีศึกษามีอาชีพรับรถรับส่งพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ซึ่งฝ่ายหญิงก็ใช้บริการด้วยทำให้ได้รู้จัก ประกอบกับมีโอกาสดูพบกันทุกวันจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 3

นาวาโทเที (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิด อาชีพรับราชการทหารเรือ สถานที่ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มีบ้านพักส่วนตัวอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้ที่มีรูปร่างลั่นทัด ไม่สูง ทำทางเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดเผย ไม่ถือตัว การแต่งกายสะอาด พิถีพิถัน

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ บิดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2543 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่นาวาโทเที (นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 10 มกราคม 2543 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติด

ต่อกับนาวาโทนทีเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ให้ความสนใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนาวาโทนทีอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและทำการสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 17 มกราคม 2543 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนาวาโทนทีที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นาวาโทนทีได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาบ่อยของนาวาโทนที และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนาวาโทนที เพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนาวาโทนทีตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้บ้านของนาวาโทนทีเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นาวาโทนที (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 9 กันยายน 2493 ที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่สมัยที่นาวาโทนทียังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้น้าผู้หญิงเป็นผู้อุปการะ โดยน้าคนนี้เป็นครูสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากการที่มีน้าเป็นครู ทำให้ช่วยอบรมขัดเกลาให้นาวาโทนทีเป็นคนขยันตั้งใจทำมาหากิน โดยเมื่อนาวาโทนทีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ได้ไปเป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพด เลี้ยงวัวนมอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทำได้ระยะหนึ่งก็กลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าทำงานในบริษัทเนชั่นแนล ทำอยู่ได้ไม่กี่ปีก็มีโอกาสได้รับราชการทหารเรือ โดยนาวาโทนทีได้รับราชการมาจนถึงปัจจุบัน มีรายได้ประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน แต่เนื่องจากปัจจุบันนาวาโทนทีมีอาชีพเสริม โดยการขายไม้ดอกไม้ประดับในช่วงวันหยุด ทำให้มีรายได้เสริมอีกเดือนละ 15,000 บาท ทำให้ในแต่ละเดือนนาวาโทนทีมีรายได้ประมาณ 32,000 บาท

ในด้านครอบครัวนั้น นาวาโทนทีเป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยในปัจจุบันนาวาโทนทีมีบุตรทั้งหมด 2 คนซึ่งเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรสาวอายุ 25 ปี ปัจจุบันยังไม่มีการประจำทำ และบุตรคนที่ 2 เป็นบุตรชายอายุ 19 ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา และในปัจจุบันนั้น นาวาโทนทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภรรยาหลวงและลูกๆ ภายในบ้านพักส่วนตัว ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาบ่อยนั้น ในวันอังคาร วันศุกร์ และวันเสาร์ นาวาโทนทีก็จะแวะไปค้างคืนกับภรรยาบ่อย ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาตลอดระยะเวลาที่คบกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างนาวาโทนที่กับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาของนาวาโทนที่นั้น นาวาโทนที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยา แม้ว่าเป็นบิดาของนาวาโทนที่จะมีภรรยา 2 คน แต่เนื่องจากได้หย่าขาดจากภรรยาหลวงซึ่งเป็นมารดาของนาวาโทนที่ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์กับภรรยาคนที่ 2 ดังนั้นนาวาโทนที่จึงไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยา

ความสัมพันธ์ระหว่างนาวาโทนที่กับเพื่อนฝูงที่มีภรรยา

เมื่อนาวาโทนที่ได้เข้ารับราชการทหารเรือ นาวาโทนที่กล่าวว่ามีเพื่อนที่มีภรรยาประมาณ 5-6 คน แต่เพื่อนที่สนิทที่สุด และมีภรรยาของนาวาโทนที่นั้นเป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีรายได้ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีภรรยาสองคน ได้แก่ ภรรยาหลวงและภรรยา มีบุตร 2 คนกับภรรยาหลวง สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนาวาโทนที่กับภรรยาของนาวาโทนที่นั้น เริ่มขึ้นเมื่อนาวาโทนที่อายุประมาณ 40 ปี โดยช่วงนั้นเพื่อนของนาวาโทนที่ชอบสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นประจำ และเพราะเป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮา กับเพื่อนฝูง จึงได้สังสรรค์กันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจากการสังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เพื่อนของนาวาโทนที่ได้รู้จักและใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งต่อมาได้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นมีภรรยาในในเวลาต่อมา และจากทัศนคติของนาวาโทนที่ที่มีต่อการมีภรรยาของเพื่อนนั้น นาวาโทนที่กล่าวว่า "ที่เพื่อนมีภรรยาหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะด้วยความใกล้ชิด ความสงสาร แต่ที่สำคัญคือมีตามเพื่อน เห็นเพื่อนมีก็เลยมี" และยังได้กล่าวอีกว่า "ผมไม่ว่าอะไร ใครหากเค้ารับผิดชอบเลี้ยงดูไหว ก็ยอมรับได้" สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนดังกล่าวกับนาวาโทนที่นั้น ปัจจุบันไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์ด้วยกัน เนื่องจากแต่ละคนต่างมีครอบครัว และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

การสมรสกับภรรยาหลวง

หลังจากที่นาวาโทนที่ได้เข้ามารับราชการทหารเรือ นาวาโทนที่มีโอกาสได้พบกับทหารเรือหญิงผู้หนึ่ง ซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกัน โดยทั้งคู่รับราชการอยู่ที่เดียวกันทำให้มีโอกาสได้พบกันเป็นประจำ ต่อมาจึงสนิทสนมและชอบพอกันจนคบกันประมาณ 2 ปี ทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงานและจดทะเบียนสมรส โดยทั้งคู่ได้แต่งงานกันเมื่อพ.ศ.2514 ภายหลังจากที่แต่งงาน ทั้งคู่ก็ได้แยกครอบครัวออกมาอยู่ด้วยกัน โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ แต่เมื่อทั้งคู่มีบุตรก็ได้ซื้อบ้านในจังหวัดสมุทรปราการไว้หนึ่งหลัง แล้วทั้งคู่รวมทั้งลูกๆ ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนาวาโทที่อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดราชบุรี จบการศึกษาระดับปวช.จากโรงเรียนพาณิชย์การราชดำเนิน ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการทหารเรือ มีรายได้ประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนาวาโทที่กับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนาวาโทที่ในอดีตก่อนที่จะมีภรยาน้อยนั้น นาวาโทที่กล่าวว่า "ผมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าภรรยาอยู่แล้ว เพราะว่าภรรยาหลวงไม่ช่วยตัดสินใจอะไรเลย ปล่อยให้ผมจัดการอยู่คนเดียว" โดยอำนาจที่นาวาโทที่มีมากกว่าภรรยาหลวงนั้น พิจารณาได้จากการที่นาวาโทเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการทำงานของนาวาโทที่เอง เนื่องจากนาวาโทที่มีอาชีพรับราชการก่อนที่จะเจอกับภรรยาหลวง และเป็นอาชีพที่นาวาโทที่พอใจอยู่แล้วด้วย นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของเข้าบ้าน ได้แก่ ทีวีรถยนต์ เนื่องจากมีความรู้ในด้านนี้มากกว่าภรรยา และซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากเคยอยู่จังหวัดสมุทรปราการมาตั้งแต่เล็ก ทำให้คุ้นเคยและคำนึงถึงความเหมาะสมได้ดีกว่าภรรยา สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว และการศึกษาของบุตร นาวาโทที่ก็เป็นผู้ตัดสินใจ และดูแลในเรื่องนี้ เนื่องจากนาวาโทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว ทำให้เป็นผู้มีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง และในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่นาวาโทที่เป็นผู้ตัดสินใจเพราะมีหน้าที่ขับรถ ดังนั้นจึงต้องรอนาวาโทที่ว่างจากงานแล้วจึงพาครอบครัวไปเที่ยว แต่ในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงของนาวาโทที่เป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยปัจจุบันก็ยังรับราชการทหารเรืออยู่ และหากสมาชิกในบ้านเจ็บป่วย ภรรยาหลวงก็จะเป็นผู้ดูแลหรือพาสมาชิกในครอบครัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งจากการที่นาวาโทที่มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง ทำให้ภรรยาหลวงเกิดความเกรงใจ ดังนั้นเมื่อนาวาโทที่มีภรยาน้อย จึงทำให้ภรรยาหลวงไม่กล้าที่จะบังคับให้นาวาโทที่เล็กกับภรยาน้อย จึงต้องยอมให้นาวาโทที่มีภรยาน้อย และแม้ว่าจะต้องเสียใจหรือไม่พอใจก็ตาม

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนาวาโทที่กับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนาวาโทที่กับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรยาน้อยนั้น นาวาโทที่กล่าวว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นนัก เนื่องจากนาวาโทที่ไม่ค่อยพอใจภรรยาหลวงอยู่หลายเรื่อง โดยที่นาวาโทที่กล่าวว่า "ภรรยาหลวงไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยสักนิด ไม่ซักผ้า ไม่รีดผ้า งานบ้านก็ไม่ทำ ผมต้องเป็นคนทำทุกอย่าง เพราะเค้าทำไม่เป็นเลย" ซึ่งจากความไม่พึงพอใจดังกล่าวได้สร้างความเบื่อหน่ายให้กับนาวาโทที่เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภายหลังจากที่

แต่งงาน ภรรยาหลวงยังคงกลายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น หงุดหงิดง่าย เจ้าอารมณ์ สร้างความไม่พอใจให้กับนาวาโทนทีซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวอันรวมถึงความเบื่อหน่ายในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาหลวง มีส่วนทำให้นาวาโทนทีหันไปสนใจผู้หญิงคนอื่น โดยเมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้วนาวาโทนทีมีโอกาสดูใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของนาวาโทนที และเพราะเหตุที่ลูกน้องคนดังกล่าวเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งทำให้นาวาโทนทีเกิดความประทับใจ ประกอบกับความใกล้ชิดเนื่องจากได้พบกันทุกวัน จึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในชั้นลึกซึ้ง โดยฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อยในที่สุด และเนื่องจากนาวาโทนทีไม่ค่อยมีเวลาให้ภรรยาหลวง ทำให้นาวาโทนทีได้รู้ว่านาวาโทนทีมีภรรยาน้อย แต่เนื่องจากความเกรงใจเพราะนาวาโทนทีเป็นผู้นำครอบครัว ภรรยาหลวงจึงปล่อยเลยตามเลย เพราะบังคับให้นาวาโทนทีเลิกกับภรรยาน้อยไม่ได้ ในปัจจุบันแม้ว่าภรรยาหลวงไม่ต้องการให้นาวาโทนทียุ่งเกี่ยวกับภรรยาน้อยแต่ก็ต้องยอม เนื่องจากภรรยาหลวงและนาวาโทนทีมีบุตรด้วยกันและอยู่ร่วมกันมานาน

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้ว นาวาโทนทีมีโอกาสดูรู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกในที่ทำงานของนาวาโทนที โดยผู้หญิงคนนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งเป็นลูกน้องของนาวาโทนที ทำให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันและพบกันทุกวัน และเนื่องจากลูกน้องเป็นคนเอาอกเอาใจเก่ง ไม่เหมือนภรรยาหลวง ทำให้นาวาโทนทีเกิดความประทับใจ และต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้พัฒนาจนลูกน้องของนาวาโทนที กลายเป็นภรรยาน้อยในเวลาต่อมา

และประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างนาวาโทนทีกับภรรยาหลวงนั้นไม่ค่อยราบรื่นนัก เนื่องจากนาวาโทนทีไม่ค่อยพึงพอใจภรรยาในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความจู้จี้ขี้บ่น ภายหลังจากที่แต่งงานแล้ว ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ นอกจากนั้นภรรยาหลวงยังไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือน ซึ่งเหตุผลต่างๆ ดังกล่าว ได้สร้างความไม่พึงพอใจให้กับภรรยาหลวงอย่างมาก

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความสนิทสนมกับผู้หญิงอีกคน(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) เนื่องจากทั้งคู่จะเจอกันเป็นประจำทุกวัน ซึ่งต่อมาความสนิทสนมดังกล่าวได้พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ชั้นลึกซึ้ง จนฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อย โดยในปัจจุบันทั้งคู่ยังทำงานอยู่ที่เดียวกัน แต่ภรรยาน้อยได้ย้ายไปทำงานคนละหน่วย แต่จะได้เจอกันทุกพักกลางวัน เนื่องจากเป็นผู้ดูแลนาวาโทนทีในเรื่องอาหารการกิน เมื่อเลิกงานทั้งคู่ก็จะกลับด้วยกัน โดยนาวาโทนทีจะไปรับประทาน

อาหารเย็นที่บ้านภรรยาบ่อยจน 21.00น.ถึงกลับบ้านไปอยู่กับภรรยาหลวงและลูก ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยภรรยาน้อยขายต้นไม้เพื่อหารายได้เสริม สรุปได้ว่านาวาโทคนที่จะพักอยู่กับภรรยาน้อยในวันอังคาร ศุกร์ และเสาร์ ส่วนวันอื่นๆ ก็จะอยู่กับภรรยาและลูก โดยนาวาโทที่ปฏิบัติเช่นนี้มา 5-6 ปีแล้ว โดยที่นาวาโทที่ไม่คิดจะปิดบังใคร เพราะภรรยาทั้งคู่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน เพื่อนๆ ก็รู้หมด ก็ไม่ยากหลบซ่อน จะได้ไม่ลำบากใจ ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 35 ปี เป็นคนจังหวัดอ่างทอง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการทหารเรือ มีรายได้ประมาณ 5,500 บาทต่อเดือน

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภายในบ้านพักของน.ท.นที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 4 คนได้แก่นาวาโทคนที่ ภรรยาหลวง และลูก 2 คน ซึ่งนาวาโทคนที่ได้แบ่งเวลาให้กับภรรยาแต่ละคน โดยนาวาโทที่จะไปหาภรรยาน้อยช่วงเย็นของทุกๆ วัน และพักค้างคืนในวันอังคาร ศุกร์ และเสาร์ ส่วนวันอื่นๆ ก็จะอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ และเนื่องจากภรรยาน้อยมีรายได้ไม่มากนัก นาวาโทที่จึงได้ช่วยส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาน้อย โดยได้ให้เงิน 4,000 บาทกับภรรยาน้อยในทุกๆ เดือนเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยในปัจจุบัน นาวาโทคนที่พยายามแบ่งเวลาให้กับภรรยาแต่ละคนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม แต่เนื่องจากภรรยาน้อยเป็นคนเอาอกเอาใจเก่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย ดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งแตกต่างกับภรรยาหลวงมาก ดังนั้นนาวาโทที่จึงคิดว่าตนคงไม่เลิกกับภรรยาน้อย และก็คงไม่เลิกกับภรรยาหลวงเพราะมีบุตรด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องอยู่แบบนี้ต่อไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยในปัจจุบัน

นาวาโทที่คิดว่าการมีภรรยาน้อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกตำหนิ เนื่องจากหากผู้ชายที่มีภรรยาน้อยมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ สำคัญที่สุดก็คือเงิน เพราะถ้าเงินไม่พร้อมก็ไปด้วยกันไม่รอด โดยน.ท.นที่ได้กล่าวว่า "หากมีสองบ้านก็ต้องดูแล ไม่ใช่แค่คนคนเดียว การกินอยู่ ค่าใช้จ่ายสารพัด และสำคัญที่สุดต้องมีความยุติธรรม"

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษาที่ไม่มีผลมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย แม้ว่าบิดาของกรณีศึกษาจะมีภรรยาน้อยหลายคน โดยภรรยาคนแรกเป็นมารดาของกรณีศึกษา แต่ทั้งคู่ก็ได้หย่าขาดกันก่อนที่บิดาจะมีภรรยาคนที่ 2 ด้วยเหตุนี้กรณีศึกษาจึงไม่มีผลมาชิกในครอบครัวมีภรรยาน้อย ดังนั้นการเลียนแบบผลมาชิกในครอบครัว จึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษา

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยเหตุผลที่มีภรรยาน้อยเนื่องจากเป็นผู้ที่นิยมการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าว นำไปสู่การมีภรรยาน้อย ประกอบกับค่านิยมในกลุ่มเพื่อนฝูงขณะนั้นที่ส่วนใหญ่มีภรรยาน้อย จึงทำให้เพื่อนสนิทของกรณีศึกษานี้มีภรรยาน้อยด้วย ซึ่งจากทัศนคติของกรณีศึกษา ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกต่อการมีภรรยาน้อยโดยได้ให้เหตุผลว่า หากมีแล้วสามารถเลี้ยงดูรับผิดชอบ ก็ยอมรับได้ ไม่ควรตำหนิ ซึ่งแบบอย่างของเพื่อนดังกล่าว จึงมีอิทธิพลต่อกรณีศึกษา โดยเมื่อกรณีศึกษามีความพร้อมทางการเงินที่สามารถเลี้ยงดูรับผิดชอบภรรยาน้อยได้ จึงตัดสินใจมีภรรยาน้อย แสดงให้เห็นว่า การมีภรรยาน้อยของเพื่อนสนิทมีอิทธิพลต่อการที่กรณีศึกษานี้จะมีภรรยาน้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาจากคำกล่าวที่ว่า "ผมต้องมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวงอยู่แล้ว เนื่องจากภรรยาหลวงไม่ได้ช่วยตัดสินใจเลย" โดยภรรยาหลวงไม่ค่อยเป็นแม่บ้านแม่เรือน เรื่องต่างๆ ภายในบ้านส่วนใหญ่กรณีศึกษาจะเป็นผู้ดูแล ทำให้ภรรยาหลวงเกิดความเกรงใจ ซึ่งผลจากความเกรงใจดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจที่จะมีภรรยาน้อย และผลจากการที่ภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจน้อยกว่ากรณีศึกษา ทำให้ภรรยาหลวงไม่กล้าที่จะบังคับให้กรณีศึกษาเลิกกับภรรยาน้อย และปล่อยเลยตามเลย จึงกล่าวได้ว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มากกว่าภรรยาหลวง มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

ก่อนที่กรณีศึกษานี้จะมีภรรยาน้อยนั้น กรณีศึกษานี้ไม่พึงพอใจต่อนิสัยบางประการของภรรยาหลวงหลังจากที่แต่งงานกัน เนื่องจากภรรยาหลวงกลายเป็นคนจู้จี้ขี้นั่น เจ้าอารมณ์ นอกจากนั้นภรรยาหลวงไม่ค่อยเป็นแม่บ้านแม่เรือน ทำให้กรณีศึกษานี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน

ภรรยาหลวงเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายประกอบกับความไม่พึงพอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ ทำให้ภรรยาเกิดความไม่พึงพอใจต่อภรรยาหลวงมากขึ้นทุกวัน จนเมื่อได้พบใกล้ชิด และได้รับความเอาอกเอาใจปรนนิบัติจากผู้หญิงคนอื่น จึงมีส่วนทำให้ภรรยาผู้นี้มีภรรยาน้อย อาจกล่าวได้ว่าความไม่พึงพอใจดังกล่าวต่อภรรยาหลวงจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของภรรยาผู้นี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์ภรรยาผู้นี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังที่ภรรยาผู้นี้ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) และได้ใกล้ชิดกันเนื่องจากทำงานอยู่ที่เดียวกันและพบเจอกันทุกวัน นำไปสู่ความสนิทสนมจนกลายเป็นความสัมพันธ์ขึ้นลึกซึ้ง จนฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อย ทำให้ภรรยาต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูในฐานะภรรยาอีกคนหนึ่ง กล่าวได้ว่าความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของภรรยาผู้นี้

ภรรยาที่ 4

นายธงไชย (นามสมมติ) อายุ 56 ปีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของภรรยา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่าภรรยาผู้นี้ เป็นคนภูมิฐาน สูงใหญ่ บุคลิกภาพเป็นคนมีอำนาจ น่าเคารพ แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและพิถีพิถัน

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ภรรยาผู้นี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่ นายธงไชย (นามสมมติ)มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายธงไชยเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายธงไชยอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้ จึงได้นัดหมายถึงวัน

เวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและทำการสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายธงไชยที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ทำงานของนายธงไชยตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายธงไชยได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาของนายธงไชย และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายธงไชย เพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายธงไชยตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้ง ได้ใช้ห้องทำงานของนายธงไชย ซึ่งอยู่ในโรงเรียนเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายธงไชย (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 20 สิงหาคม 2487 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทะเลปึง แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เมื่อจบจึงมาหางานทำที่กรุงเทพมหานคร โดยมาอาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งแต่งงานกับคนสมุทรปราการ ดังนั้นนายธงไชยจึงมาพักได้มาพักอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาก็มีโอกาสได้เข้าทำงานเป็นพนักงานเทศบาล อยู่แผนกศึกษา จากนั้นจึงสมัครเรียนระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน โดยเรียนไปพร้อมกับทำงานไปด้วย ช่วงนั้นนายธงไชยก็ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ โดยเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ตำแหน่งในอาชีพการงานก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 มีรายได้ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายธงไชยเป็นบุตรคนที่ 5 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน โดยในปัจจุบันนายธงไชยมีบุตรทั้งหมด 2 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด โดยทั้งหมดเป็นบุตรชาย บุตรคนแรกอายุ 12 ปี บุตรคนที่ 2 อายุ 8 ปี บุตรทั้งสองกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยนายธงไชยไม่มีบุตรกับภรรยาน้อย ปัจจุบันนายธงไชยพักอาศัยอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ เป็นหลักและอยู่กับภรรยาน้อยเป็นบางวัน

ความสัมพันธ์ระหว่างนายธงไชยกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาของนายธงไชยนั้น นายธงไชยไม่มีญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาบ้าง ดังนั้นในครอบครัวจึงมีเพียง นายธงไชยเท่านั้นที่มีภรรยา

ความสัมพันธ์ระหว่างนายธงไชยกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยา

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายธงไชยที่มีภรรยาบ้างนั้น นายธงไชยกล่าวว่า มีเพื่อนสนิทที่มีภรรยา 3-4 คน เพื่อนสนิทคนหนึ่งของนายธงไชยซึ่งมีภรรยาอยู่ก่อนนายธงไชย ได้แก่ เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการครู เคยทำงานอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับกับนายธงไชยมาก่อน ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 20,000-30,000 บาท ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนของนายธงไชยมีภรรยา 2 คน ได้แก่ ภรรยาหลวงและภรรยาเล็ก โดยมีบุตรกับภรรยาหลวง 2 คน และมีบุตรกับภรรยาเล็ก 1 คน โดยปัจจุบันนายธงไชยยังสนิทสนมกับเพื่อนคนนี้อยู่ โดยยังนัดสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เป็นประจำ โดยทั้งคู่คบกันมาเกือบ 30 ปีแล้ว

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนายธงไชยกับภรรยาบ้างนั้น ทั้งคู่รู้จักกันเกือบ 20 ปีแล้ว เนื่องจากเพื่อนของนายธงไชยเป็นคนเจ้าชู้ และชอบเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เมื่อเจอผู้หญิงอื่นที่ดูใจ ประกอบกับการที่เพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่ก็มีภรรยาบ้าง และแนะนำให้มีภรรยาบ้าง จึงทำให้เพื่อนของนายธงไชยคนนี้มีภรรยา

และจากทัศนคติของนายธงไชยต่อการมีภรรยาของเพื่อนนั้น นายธงไชยกล่าวว่า "ถ้าเพื่อนส่วนใหญ่มีภรรยาบ้าง ก็ไม่น่าแปลกที่เพื่อนสนิทของตนคนนี้จะไม่มีภรรยาด้วย" และได้กล่าวอีกว่า "ปัจจุบันเพื่อนของผมก็รับผิดชอบภรรยาทุกคน โดยเสียเสียดูไม่ให้ลำบาก จึงไม่น่าแปลกที่ใครจะมีภรรยา"

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายธงไชยรู้จักกับภรรยาหลวงเมื่อพ.ศ. 2529 หรือประมาณ 14 ปีมาแล้ว โดยภรรยาหลวงได้เข้ามารับราชการเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่นายธงไชยเป็นอาจารย์ใหญ่ แต่ขณะนั้นนายธงไชยชอบพอกับครูในโรงเรียนคนหนึ่ง ซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้วางแผนที่จะแต่งงานกัน จนวันหนึ่งนายธงไชยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง โดยมีครูเข้าใหม่(ภรรยาหลวง)ไปเที่ยวด้วย และในการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงครั้งนั้น เพื่อนๆ ในกลุ่มได้แนะนำให้นายธงไชยสนใจครูเข้าใหม่ และด้วยความที่นายธงไชยดื่มสุราจนขาดสติ ทำให้นายธงไชยมีความสัมพันธ์ขึ้นต่อกับครูเข้าใหม่ ทำให้นายธงไชยต้อง

รับผิดชอบโดยการแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับครูเข้าใหม่ แม้ว่าจะชอบพอกับครูคนหนึ่งในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นนายธงไชยจึงต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับภรรยาหลวงมาจนถึงปัจจุบัน แต่แม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาหลวง แต่นายธงไชยก็ยังชอบพอกับครูคนหนึ่งในโรงเรียนซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่เคยชอบก่อนแต่งงาน จนเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานายธงไชยได้มีความสัมพันธ์ขึ้นลึกซึ้งกับครูคนดังกล่าวถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาหน้าและมีความสัมพันธ์มาถึงปัจจุบัน และเนื่องจากภรรยาทั้งสองคนเป็นครูในโรงเรียนเดียวกัน ทำให้ภรรยาหลวงจับได้ว่านายธงไชยมีภรรยาหน้า ดังนั้นภรรยาหลวงจึงไม่ค่อยพอใจ แต่ก็ต้องยอมรับเนื่องจากเป็นความพอใจของนายธงไชยเอง และพื้นฐานของนายธงไชยก็ไม่ได้รักภรรยาหลวง เพียงแต่ต้องรับผิดชอบต่อภาระทำของตนเอง

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายธงไชยอายุ 45 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับภรรยาหน้า มีรายได้ประมาณ 16,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายธงไชยกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายธงไชยในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาหน้านั้น ส่วนใหญ่แล้วนายธงไชยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาได้จากกรณีที่นายธงไชยเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกและซื้อที่อยู่อาศัย เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นผู้พาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย์หากพบว่าใครเจ็บป่วย เป็นผู้พาสมาชิกในครอบครัวไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ และเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของลูกๆ ว่าควรจะศึกษาต่อที่ใด อย่างไร นอกจากนั้นการซื้อรถยนต์นายธงไชยก็เป็นผู้ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ส่วนในเรื่องของอาชีพนั้น ทั้งคู่รับราชการครูก่อนที่จะพบกัน ดังนั้นทั้งคู่จึงไม่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกอาชีพของคู่สมรส และจากการที่นายธงไชยมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง ดังนั้นนายธงไชยจึงมีอำนาจในครอบครัวมากกว่าภรรยาซึ่งจากการมีอำนาจมากกว่านั้น นายธงไชยกล่าวว่า "เป็นเพราะผมมีอำนาจในบ้านมากกว่าภรรยาทำให้ผมกล้าที่จะทำตามใจตัวเองบ้าง ผมจึงตัดสินใจมีภรรยาหน้า" และปัจจุบันแม้ว่านายธงไชยจะมีภรรยาหน้า แต่ภรรยาหลวงก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้นายธงไชยเลิกกับภรรยาหน้า และภรรยาหลวงเองก็ไม่ต้องการที่จะเลิกกับนายธงไชย จึงต้องยอมให้นายธงไชยมีภรรยาหน้า

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายธงไชยกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายธงไชยกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น เนื่องจากนายธงไชยไม่ได้ชอบพอภรรยาหลวงมากนักก่อนแต่งงาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายธงไชยกับภรรยาหลวงไม่ค่อยราบรื่นนัก โดยภายหลังจากที่แต่งงานกัน ภรรยาหลวงมักจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น เจ้าอารมณ์ ตระหนี่ถี่เหนียวในเรื่องที่ไม่จำเป็น ชอบระแวงและประชดประชัน ซึ่งนิสัยต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างความเบื่อหน่ายไม่พอใจให้กับนายธงไชยเป็นอย่างมาก ประกอบกับความพอใจที่มีต่อผู้หญิงคนอื่น จึงมีส่วนที่ทำให้นายธงไชยมีภรรยาน้อย

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อประมาณพ.ศ.2520 ขณะนั้นนายธงไชยดำรงตำแหน่งครูใหญ่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนที่นายธงไชยเป็นครูใหญ่อยู่ ซึ่งต่อมา 5-6 ปี ทั้งคู่ได้ชอบพอกันและคบกันอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้คิดที่จะแต่งงานกัน จนเมื่อพ.ศ.2529 นายธงไชยได้แต่งงานไปกับผู้หญิงคนอื่น ทำให้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกัน แต่เนื่องจากทั้งคู่ยังชอบพอกันอยู่ทำให้ยังแอบติดต่อกันเรื่อยมา และด้วยเหตุที่ต้องทำงานในโรงเรียนเดียวกันทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน จนประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาทั้งคู่จึงมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง จนถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อย และแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ แต่เหตุที่ภรรยาหลวงเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายธงไชยกับภรรยาน้อยไม่สามารถปกปิดได้ ดังนั้นในปัจจุบันแม้ว่าภรรยาหลวงจะรู้ว่านายธงไชยมีภรรยาน้อย แต่นายธงไชยก็พยายามปกปิดภรรยาหลวงเพื่อตัดปัญหาความขัดแย้งที่มีกับภรรยาหลวง โดยปัจจุบันนายธงไชยได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ แต่ภรรยาหลวงและภรรยาน้อยยังรับราชการอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 46 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการครู มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 18,000 บาท

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายธงไชยพักอาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายธงไชย ภรรยาหลวง และบุตร 2 คน ซึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ไม่ค่อยราบรื่นนัก เนื่องจากภรรยาหลวงทราบว่านายธงไชยมีภรรยาน้อย และมักจะน้อยอกน้อยใจเมื่อนายธงไชยออกไปหาภรรยาน้อย แต่ก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้นายธงไชยเลิกกับภรรยาน้อยได้ ส่วนความสัมพันธ์กับ

ภรรยาผู้นั้น นายองไชยจะพักอยู่กับภรรยาผู้นั้นช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ ส่วนวันธรรมดา ก็จะอยู่บ้านกับภรรยาหลวงและลูก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาผู้นั้นในปัจจุบัน

นายองไชยคิดว่าการมีภรรยาผู้นั้นในปัจจุบันนั้น เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคล โดยกล่าวว่า "ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรที่ผู้ชายจะมีภรรยาผู้นั้น หากออกไปไม่มีความสุข ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับคนนั้นตลอดไป"

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาผู้นั้นของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษาที่ไม่มีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาผู้นั้น ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้นั้นของกรณีศึกษา

แต่กรณีของเพื่อนสนิทนั้นพบว่า กรณีศึกษานี้มีเพื่อนสนิทมีภรรยาผู้นั้น โดยเหตุที่เพื่อนมีภรรยาผู้นั้นเนื่องจากเพื่อนเป็นคนเจ้าชู้ และชอบเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้เจอผู้หญิงถูกใจ และกลายเป็นภรรยาผู้นั้นในเวลาต่อมา ซึ่งเหตุที่เพื่อนเลือกผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นภรรยาผู้นั้นก็เนื่องจากในกลุ่มเพื่อนมีค่านิยมที่มีภรรยาผู้นั้น และได้แนะนำให้มีภรรยาผู้นั้น โดยจากทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนนั้น แสดงให้เห็นว่า กรณีศึกษามีทัศนคติในเชิงบวกต่อการมีภรรยาผู้นั้นของเพื่อน เนื่องจากกรณีศึกษาชื่นชมเพื่อนสนิท โดยกล่าวว่า "ปัจจุบันเพื่อนของผมก็รับผิดชอบภรรยาทุกคน โดยส่งเสียเลี้ยงดู ไม่ให้ลำบาก จึงไม่น่าแปลกที่ใครจะมีภรรยาผู้นั้น" จากทัศนคติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หากผู้ใดสามารถเลี้ยงดูภรรยาทุกคนของตนได้ ก็ไม่ถือเป็นความผิด และนอกจากนั้นกรณีศึกษายังกล่าวถึงค่านิยมของกลุ่มเพื่อนว่ามีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้นั้นของกรณีศึกษา แสดงให้เห็นว่า เพื่อนมีอิทธิพลสำคัญต่อการมีภรรยาผู้นั้นของเพื่อนในกลุ่มด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการมีเพื่อนมีภรรยาผู้นั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาผู้นั้นของกรณีศึกษา

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

เมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษานี้ พบว่ากรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยา ประกอบกับทัศนคติของกรณีศึกษาที่กล่าวว่า "เป็นเพราะผมมีอำนาจในบ้านมากกว่าภรรยาทำให้ผมกล้าที่จะทำตามใจตัวเองบ้าง ผมจึงตัดสินใจมีภรรยาน้อย" ซึ่งจากอำนาจที่มากกว่าภรรยาหลวง รวมทั้งทัศนคติของกรณีศึกษา ได้แสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น กรณีศึกษาไม่ค่อยพึงพอใจภรรยาหลวงเท่าใดนัก เนื่องจากภรรยาหลวงมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่แต่งงาน โดยมีนิสัยรู้จักเจ้าอารมณ์ ตรีหึงที่เหนียว ชอบประชดประชัน สร้างความเบื่อหน่าย รำคาญใจและสร้างความไม่พึงพอใจต่อกรณีศึกษานี้อย่างมาก ทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจมีภรรยาน้อยในเวลาต่อมา แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อย โดยพิจารณาจากการที่ภรรยาน้อยทำงานอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับกรณีศึกษา ทำให้พบเจอกันเป็นประจำทุกวัน และเนื่องจากต้องทำงานร่วมกันทำให้เกิดความสนิทสนม ใกล้ชิด สร้างความพึงพอใจซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในที่สุด แสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

การมีภรรยาน้อยอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

กรณีศึกษาที่ 1

จำเอกสกุล (นามสมมติ) อายุ 32 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการทหารเรืออยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้มีรูปร่างผอมสูง บุคลิกภาพดี เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดเผย การแต่งกายไม่พิถีพิถันมากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยกว่าคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ พันจ่าเอกสัญญา (นามสมมติ) มีเพื่อนร่วมงานมีภรรยาน้อยกว่า ดังนั้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับพันจ่าเอกสัญญาเพื่อทำความเข้าใจและนัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุย ซึ่งต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบพันจ่าเอกสัญญาที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้พันจ่าเอกสัญญาได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ชักถามถึงการมีภรรยาน้อยกว่าของเพื่อนร่วมงานอันได้แก่จ่าเอกสกุลอันเป็นข้อมูลโดยเบื้องต้น และสุดท้ายผู้วิจัยได้ให้พันจ่าเอกสัญญาช่วยติดต่อและทำความเข้าใจกับจ่าเอกสกุล เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ ต่อมาเมื่อจ่าเอกสกุลตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา โดยในการสัมภาษณ์นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยการสัมภาษณ์ทั้งสองครั้งได้ใช้ที่ทำงานของจ่าเอกสกุลเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

จ่าเอกสกุล (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2511 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ในด้าน การศึกษานั้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสมุทรปราการ จากนั้นศึกษาต่อที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จบมาก็เข้ารับราชการทหารเรือเป็นจ่าตรี และรับราชการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายได้ 7,600 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น จ่าเอกสกุลเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยในปัจจุบันจ่าเอกสกุลมีบุตร 1 คนกับภรรยาหลง ซึ่งเป็นบุตรสาวอายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา สำหรับปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการทหารเรือ โดยภายในบ้านประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว 3 คน อันได้แก่ จ่าเอกสกุล ภรรยาหลง และบุตร สำหรับความสัมพันธ์

กับภรรยาผู้นั้น จำเอกสกุลจะรอจนกว่าภรรยาหลวงจะเข้านอนจึงแอบไปหาภรรยาผู้นั้น โดยหากภรรยาหลวงตามก็บอกว่าเป็นเพื่อน โดยจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำเกือบทุกวัน

ความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกสกุลกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาผู้นั้น

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาผู้นั้นของจำเอกสกุลนั้น จำเอกสกุลไม่มีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดที่มีภรรยาผู้นั้น ดังนั้นในครอบครัวจึงมีเพียงจำเอกสกุลที่มีภรรยาผู้นั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกสกุลกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาผู้นั้น

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของจำเอกสกุลที่มีภรรยาผู้นั้น จำเอกสกุลกล่าวว่ามีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาผู้นั้น 3-4 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งทำงานด้วยกันและชอบดื่มเที่ยวสังสรรค์ด้วยกันเป็นประจำ โดยเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทมาก และมีภรรยาผู้นั้นก่อนจำเอกสกุลได้แก่ เพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานคนหนึ่ง ปัจจุบันอายุ 40 ปี จบการศึกษาระดับปวช. มีอาชีพรับราชการทหารเรือ รายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน เหตุที่สนิทสนมกันเนื่องจากทำงานด้วยกัน และบ้านพักราชการอยู่ใกล้กัน ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนรุ่นพี่ของจำเอกสกุลมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งจดทะเบียนสมรสด้วยกัน และภรรยาผู้นั้น สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่ของจำเอกสกุลกับภรรยาผู้นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีมาแล้ว โดยเพื่อนรุ่นพี่ของจำเอกสกุลนั้นเป็นผู้ชายเจ้าชู้ชอบดื่มเที่ยวกับเพื่อนฝูง เมื่อเจอผู้หญิงถูกใจก็เข้าไปตีสนิท และฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาผู้นั้นในที่สุด

และจากทัศนคติของจำเอกสกุลที่มีต่อการมีภรรยาผู้นั้นของเพื่อนนั้น จำเอกสกุลกล่าวว่า "ถ้าเพื่อนมีภรรยาผู้นั้นแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ยอมรับได้" นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า "ผมภูมิใจที่เค้ามีความสุข เพราะเค้ามีเค้าก็ไม่เดือดร้อน" ซึ่งจากทัศนคติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาผู้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจ.อ.สกุลกับเพื่อนคนนี้ ปัจจุบันก็ยังรักใคร่สนิทสนมกันดี และยังสังสรรค์ด้วยกันเป็นประจำ

การสมรสกับภรรยาหลวง

จ.อ.สกุลรู้จักกับภรรยาหลวงโดยการแนะนำของเพื่อน เมื่อประมาณพ.ศ.2531 โดยเมื่อทั้งคู่ชอบพอกัน ก็คบกันเป็นเวลาประมาณ 2 ปี จึงตกลงใจแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกัน โดยทั้งคู่แต่งงานเมื่อพ.ศ.2533 เมื่อแต่งงานแล้ว ภรรยาหลวงก็ได้ย้ายมาอยู่รวมกันกับจำเอกสกุลที่บ้านพักข้าราชการ และอยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกสกุลกับภรรยาหลวง

นั้น ก็เหมือนคู่สมรสปกติทั่วไปที่ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งทั้งคู่สามารถประคับประคองชีวิตคู่มาได้ถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของจำเอนสกุลอายุ 27 ปี เป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายผักอยู่ในตลาด มีรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างจำเอนสกุลกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของจำเอนสกุลในอดีตก่อนที่จะมีภรณยาน้อยนั้น ส่วนใหญ่แล้วจำเอนสกุลจะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในครอบครัว โดยพิจารณาจากการที่จำเอนสกุลเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัยโดยภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงาน จำเอนสกุลได้ให้ภรรยาย้ายเข้ามาอยู่กับตนที่บ้านพักข้าราชการ เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อรถยนต์แม้ว่าภรรยาจะช่วยออกเงินในการซื้อ แต่ในการตัดสินใจเลือกซื้อนั้น จำเอนสกุลเป็นผู้ตัดสินใจ ในการซื้อประกันชีวิต ในการพาสมาชิกในครอบครัวไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ และในการตัดสินใจพาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย เรื่องต่างๆ ดังกล่าวจำเอนสกุลเป็นผู้ตัดสินใจทั้งสิ้น สำหรับในเรื่องการศึกษาของบุตรนั้น จำเอนสกุลจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องแนวทางการศึกษาและโรงเรียนของลูก ส่วนในเรื่องอาชีพของจำเอนสกุลและภรณยานั้น ทั้งคู่ประกอบอาชีพของตนอยู่แล้วก่อนที่จะแต่งงาน ดังนั้นจำเอนสกุลจึงไม่ได้ช่วยภรรยาตัดสินใจเลือกอาชีพ ส่วนอำนาจการตัดสินใจภายในบ้านของภรรยาหลวงมีอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว เนื่องจากภรณยานี้อาชีพค้าขายผักอยู่ในตลาด ดังนั้นจึงมีความถนัดในเรื่องอาหารการกิน รายรับรายจ่ายในเรื่องนี้มากกว่าจำเอนสกุล และจากทัศนคติของจำเอนสกุลถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของตนนั้น ได้กล่าวว่า “ภรรยาของผม เค้าให้ผมตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง เพราะผมเป็นผู้นำครอบครัว” และยังกล่าวอีกว่า “ผมตัดสินใจทำอะไรภรณยามักจะไม่กล้าขัดแย้ง ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม แต่คิดว่าคงเป็นเพราะเกรงใจผม” ซึ่งจากทัศนคติดังกล่าวประกอบกับอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มากกว่าภรรยา แสดงให้เห็นว่า จ.อ.สกุลมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างจำเอนสกุลกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเอนสกุลกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณยาน้อยนั้น จำเอนสกุลกล่าวว่า “ก็มักกระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาสามีภรรยาแต่ก็ไม่รุนแรง ส่วนการที่ผมมีภรณยาน้อยก็มีเหตุผลเช่นกัน” โดยสาเหตุที่จำเอนสกุลมีภรณยาน้อยนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับความไม่

พึงพอใจต่อกุศลกรรมอย่างมากโดยจำเอกสกุลกล่าวว่า "อย่างในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผมกับภรรยาหลวงนั้น มีส่วนเยอะที่ทำให้มีภรรยาน้อย เพราะผมกับภรยานั้นแตกต่างกันในเรื่องนี้ เพราะผู้ชายยังมีความต้องการเหมือนเดิม แต่ผู้หญิงมีความต้องการน้อยลงเมื่ออยู่ด้วยกัน" ด้วยเหตุนี้จำเอกสกุลจึงไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น และในเรื่องนิสัยของภรรยาหลวงซึ่งเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกัน โดยภรรยาหลวงไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนก่อนแต่งงาน และจู้จี้ขี้ปมมากขึ้น จนจำเอกสกุลกล่าวว่า "หลังจากแต่งงานกันแล้วเสน่ห์ของภรรยาหลวงน้อยลงไปมาก" นอกจากนั้นจำเอกสกุลยังไม่ค่อยพอใจที่ภรรยาหลวงไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ตนนัก เนื่องจากต้องออกไปขายของที่ตลาด ทำให้ตนต้องดูแลลูก ดูแลบ้าน ซึ่งแม้ว่าจำเอกสกุลจะต้องการให้ภรรยาหลวงเป็นแม่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกแต่ภรรยาหลวงไม่ยินยอมเนื่องจากต้องการหารายได้ให้ครอบครัว ด้วยเหตุนี้การออกไปทำงานนอกบ้านของภรรยาจึงทำให้จำเอกสกุลไม่ค่อยพอใจนักที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ตน ซึ่งจากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีภรรยาน้อยจำเอกสกุลไม่พึงพอใจในตัวภรรยาหลวงอย่างมาก

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้ว จำเอกสกุลมีโอกาสรู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) โดยมีโอกาสได้พบและรู้จักกันโดยการแนะนำของเพื่อนเมื่อทั้งคู่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เพื่อนร่วมงานเดียวกัน และเมื่อทั้งคู่รู้จักกันแล้วภายหลังก็ได้โทรศัพท์คุยกันเป็นประจำ แต่เนื่องจากจำเอกสกุลมีงานประจำทำให้ทั้งคู่เจอกันไม่บ่อยนัก โดยหากจะเจอกันก็ต้องนัดหมายวันเวลาและสถานที่เพื่อที่จะพบกัน โดยระยะเวลาที่ทั้งคู่สนิทสนมกันนั้น ใช้เวลาเพียงครึ่งปีทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ขึ้นลึกซึ้ง โดยฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาน้อยของจำเอกสกุลในเวลาต่อมา

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกสกุลกับภรรยาน้อยในปัจจุบันนั้น จำเอกสกุลจะใช้เวลาอยู่กับภรรยาน้อยที่บ้านเช่าของภรรยาน้อยในช่วงที่ภรรยาหลวงเข้านอนแล้ว ซึ่งจะปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำเกือบทุกวัน โดยหากภรรยาหลวงถามก็จะบอกกับภรรยาหลวงว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อน ซึ่งเหตุที่จำเอกสกุลปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากจะให้ภรรยาไม่สบายใจเมื่อทราบว่าจำเอกสกุลมีภรรยาน้อย และเพราะเหตุที่ภรรยาน้อยเอาอกเอาใจเก่ง ทำให้จำเอกสกุลกล่าวว่า "ในปัจจุบันก็มีความสุขดี คงใช้ชีวิตแบบนี้กับภรรยาทั้งคู่ต่อไป" โดยปัจจุบันแม้ว่าภรรยาน้อยจะมีอาชีพการงานทำ แต่จำเอกสกุลก็ให้การช่วยเหลือเลี้ยงดูกับภรรยาน้อยเท่าที่ให้ได้แม้จะไม่มากนักก็ตาม

โดยปัจจุบันภรรยาอายุ 22 ปี เป็นคนต่างจังหวัดแต่จำเอกสกุลไม่แน่ใจว่ามีถิ่นมาอยู่ที่จังหวัดใด จบการศึกษาระดับปวช. ปัจจุบันทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้ 6,000 บาทต่อเดือน

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันจำเอกสกุลมีบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 3 คน ได้แก่ จ.อ.สกุล ภรรยาหลวง และบุตรสาว 1 คน ปัจจุบันความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ราบรื่นดี แม้ว่าจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็เล็กน้อยไม่รุนแรง

โดยในแต่ละวันจำเอกสกุลจะต้องตื่น 4.00 น. เพื่อออกไปช่วยขนของให้ภรรยาหลวงไปขายที่ตลาด เมื่อกลับมามีบ้านก็ต้องดูแลลูกและส่งลูกไปโรงเรียน นอกจากนั้นยังช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจำเอกสกุลกับภรรยาอายุจะอาศัยเวลาที่ภรรยาหลวงเข้านอน จำเอกสกุลจึงไปหาภรรยาอายุ โดยจำเอกสกุลจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำทุกวัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาอายุในปัจจุบัน

จำเอกสกุลกล่าวว่า "การมีภรรยาอายุในปัจจุบันนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจากที่เคยพบเห็นมาก็เป็นจำนวนมาก" แต่ที่ไม่ค่อยเปิดเผยเนื่องจากผู้หญิงคิดว่าเป็นเรื่องผิด เป็นค่านิยมของฝ่ายหญิง ส่วนผู้ชายไม่ได้คิดอย่างนั้น กล่าวได้ว่า จำเอกสกุลมีทัศนคติสอดคล้องกับการที่ผู้ชายไทยสามารถมีภรรยาอายุได้โดยไม่ถือเป็นเรื่องผิด

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาอายุของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษาไม่มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาอายุ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลียนแบบสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาอายุของกรณีศึกษา

แต่กรณีของเพื่อนสนิทนั้นพบว่า กรณีศึกษานี้มีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยสาเหตุที่เพื่อนมีภรรยาน้อยนั้นเนื่องมาจากความเจ้าชู้และนิยมการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่น รวมทั้งค่านิยมในกลุ่มเพื่อนที่ล้วนแต่มีภรรยาน้อย ประกอบกับการชักชวนให้มี จึงทำให้เพื่อนของกรณีศึกษานี้มีภรรยาน้อย ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่กล่าวว่า "ผมภูมิใจที่เค้ามีความสุข เพราะเค้ามีเค้าก็ไม่เดือดร้อน" แสดงให้เห็นว่า กรณีศึกษาได้รับรู้การกระทำของเพื่อนว่าหากมีภรรยาน้อยแล้วสามารถเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาน้อยของเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีของกรณีศึกษานี้ ดังนั้นการมีภรรยาน้อยของเพื่อนสนิทจึงเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อการที่กรณีศึกษานี้จะมีภรรยาน้อยบ้าง เนื่องมาจากเห็นแบบอย่างจนเกิดการเลียนแบบในเวลาต่อมา

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาจากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวง ประกอบกับจากที่กรณีศึกษาได้กล่าวว่า "ภรรยาเค้าให้ผมตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง เพราะผมเป็นผู้นำครอบครัว" และ "ผมตัดสินใจทำอะไร ภรรยา มักจะไม่กล้าขัดแย้ง ซึ่งผมคิดว่าภรรยาคงเกรงใจผม" แสดงให้เห็นว่าการที่ภรรยาหลวงเกรงใจกรณีศึกษานี้และไม่กล้าขัดแย้งในการตัดสินใจนั้น มีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้กล้าตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นจนถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงเป็นภรรยาน้อย เนื่องจากคิดว่าภรรยาหลวงคงจะยอมหากรู้ว่ากรณีศึกษามีภรรยาน้อยเนื่องจากความเกรงใจ และเรื่องต่างๆ ภายในบ้านส่วนใหญ่ ภรรยาหลวงก็จะให้กรณีศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้การมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น เนื่องจากภรรยาหลวงมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน โดยภรรยาหลวงกลายเป็นคนจู้จี้ขี้นิน ไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัว ทำให้มีเสน่ห์น้อยลง ลอดคดคล้องกับงานของศิริรัตน์ แอดสกูล (2540 : 77) อธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายมีภรรยาน้อยคือ การที่ภรรยาหลวงมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในลักษณะที่แย่งสภาพหลังการแต่งงาน อาทิ กลายเป็นคนจู้จี้ขี้นิน ปลดปล่อยเนื้อปลดปล่อยตัวให้ดูล้าสมัยจนเกินไป จึงกล่าวได้ว่าความไม่พึงพอใจในนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังแต่งงานของภรรยาหลวงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้ นอกจากนั้นกรณีศึกษายังไม่พอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาหลวง ทำให้กรณีศึกษาจึงหันไปสนใจผู้

หญิงคนอื่น สอดคล้องกับสุพัตรา สุภาพ (2542 : 76) ซึ่งกล่าวว่า การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยปราศจากความสัมพันธ์ทางเพศเป็นระยะเวลาานาน นำไปสู่การหย่าร้างหรือนอกใจได้ ดังนั้นความไม่พึงพอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศต่อภรรยาหลวงจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้ และในเรื่องของการออกไปทำงานนอกร้านภรรยาหลวง อันทำให้ไม่มีเวลาให้กับกรณีศึกษานี้ก็มีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้หันไปสนใจผู้หญิงอื่นนำไปสู่การมีภรณาน้อยในเวลาต่อมา สอดคล้องกับงานของ นภาพกรณ์ หะวานนท์ (2520 : 3) (อ้างใน เมทินี ไทยลมบุญณ์ , 2536 : 30) ซึ่งได้กล่าวถึงผลจากการออกไปทำงานนอกร้านของหญิงที่แต่งงานแล้ว โดยพบว่านอกจากจะลดบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวของสามีแล้ว ยังส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในชีวิตของสามีให้น้อยลงด้วย แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อการออกไปทำงานนอกร้านของภรรยาหลวงมีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า เมื่อกรณีศึกษานี้รู้จักและสนิทสนมกับผู้หญิงอื่น ในช่วงที่คบกันเป็นเวลาครึ่งปีนั้น ไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากทั้งคู่ต้องทำงาน จึงคุยกันทางโทรศัพท์มากกว่า ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความใกล้ชิดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 2

นายแพทย์อรุณ (นามสมมติ) อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นนายแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง หน้าตาดี บุคลิกภาพเป็นคนสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งกายสะอาดพิถีพิถันมาก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรณาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ น้าของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2543 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ นางนภา

(นามสมมติ) มีเพื่อนซึ่งเป็นนายแพทย์มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 11 มีนาคม 2543 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนางงาเพื่อทำความเข้าใจและนัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุย ซึ่งต่อมาในวันที่ 17 มีนาคม 2543 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนางงาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ทำงานของนางงาตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นางงาได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ซักถามถึงการมีภรรยาน้อยของเพื่อน ได้แก่ นายแพทย์อรุณอันเป็นข้อมูลโดยเบื้องต้น และสุดท้ายผู้วิจัยได้ให้นางงาช่วยติดต่อและทำความเข้าใจกับนายแพทย์อรุณเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ ต่อมาเมื่อนายแพทย์อรุณตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์ ซึ่งทำการสัมภาษณ์วันที่ 28 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ใช้ที่ทำงานของนายแพทย์อรุณเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์อรุณ (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 16 มกราคม 2506 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอายุ 36 ปี ในด้านการศึกษาเน้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงได้ออกมาเป็นแพทย์ประจำอยู่ในโรงพยาบาล 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร มีรายได้ในปัจจุบันประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายแพทย์อรุณเป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยในปัจจุบันนายแพทย์อรุณมีบุตรทั้งหมด 2 คนกับซึ่งเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรชายอายุ 10 ปี บุตรคนที่ 2 เป็นบุตรสาวอายุ 8 ปี ปัจจุบันนายแพทย์อรุณใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์อรุณกับภรรยาผู้นั้น ปัจจุบันนายแพทย์อรุณมีภรรยาผู้น้อย 1 คนโดยทั้งคู่คบกันมา 2-3 ปีแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์อรุณกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาผู้น้อย

นายแพทย์อรุณกล่าวว่า เท่าที่จำความได้ในครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดที่มีภรรยาผู้น้อย แต่หากจะกล่าวถึงญาติพี่น้องที่มีภรรยาผู้น้อยในสมัยก่อนที่นายแพทย์อรุณจะเกิดนั้น ก็มีปู่ของนายแพทย์อรุณที่มีภรรยาหลายคน ซึ่งนายแพทย์อรุณกล่าวว่า "เป็นค่านิยมของคนในสมัยนั้น ที่ใครมีภรรยาหลายคนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่ำรวย มีฐานะ มีหน้ามีตา

ในสังคม” แต่เนื่องจากภายหลังจากที่นายแพทย์อรุณเกิด และเติบโตขึ้นก็ไม่มีญาติพี่น้องคนใดมีภรรยาน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์อรุณกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายแพทย์อรุณที่มีภรรยาน้อยนั้น นายแพทย์อรุณกล่าวว่า มีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาน้อย ประมาณ 3-4 คน แต่ส่วนใหญ่เมื่อมีความสัมพันธ์กับภรรยาแล้ว ก็มักจะหย่าร้างกับภรรยาหลวง โดยเพื่อนสนิทของนายแพทย์อรุณซึ่งมีภรรยาน้อยก่อนนั้น ปัจจุบันอายุ 37 ปี จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นเดียวกับนายแพทย์อรุณ มีรายได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน รู้จักกับนายแพทย์อรุณตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปัจจุบันเพื่อนของนายแพทย์อรุณมีบุตร 2 คนกับภรรยาหลวง โดยเหตุผลที่มีภรรยาน้อยเนื่องจากแต่งงานกับภรรยาหลวงโดยถูกคลุมถุงชน โดยพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเป็นคนจัดให้ทั้งคู่แต่งงานกัน ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้รักกันมาก่อน เมื่ออยู่ด้วยกันจึงมีแต่ความขัดแย้ง ทำให้เพื่อนของนายแพทย์อรุณเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งเกือบ 5 ปีมาแล้วเพื่อนของนายแพทย์อรุณได้ไปสนใจผู้หญิงคนอื่น และมีภรรยาใหม่ในเวลาต่อมา ซึ่งจากทัศนคติของนายแพทย์อรุณต่อการมีภรรยาใหม่ของเพื่อนนั้น นายแพทย์อรุณกล่าวว่า “เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคลนะ หากใครจะตัดสินใจมีภรรยาใหม่” และยังได้กล่าวอีกว่า “เพื่อนก็ไม่เคยแนะนำให้ผมมีภรรยาใหม่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว” และปัจจุบันนายแพทย์อรุณและเพื่อนก็ยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันและสนิทกัน

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายแพทย์อรุณรู้จักกับภรรยาหลวงตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยภรรยาหลวงเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกัน ซึ่งทั้งคู่สนิทสนมชอบพอกันอยู่ 4-5 ปีก็ได้แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกันโดยแต่งงานกันเมื่อ 30 กรกฎาคม 2532 โดยภายหลังจากที่แต่งงานกันแล้ว ภรรยาหลวงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายและอยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายแพทย์อรุณอายุ 36 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครปฐม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีรายได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายแพทย์อรุณกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายแพทย์อรุณก่อนที่จะมีภรณยาน้อยนั้น นายแพทย์อรุณกล่าวว่า "อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวระหว่างผมกับภรรยาจะเท่าๆ กัน คือตัดสินใจร่วมกันเกือบทุกเรื่อง อย่างเช่น หากจะซื้ออะไรก็จะช่วยกันออก หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านก็จะรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนในเรื่องส่วนตัว หรือในเรื่องการทำงานก็จะเป็นเรื่องของแต่ละคน" จึงกล่าวได้ว่าอำนาจการตัดสินใจภายในครอบครัวของนายแพทย์อรุณนั้นเท่าเทียมกับภรรยาหลวง

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายแพทย์อรุณกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์อรุณกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณยาน้อยนั้น ก็ไม่ค่อยราบรื่นนัก เนื่องจากภรรยาหลวงต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่นายแพทย์อรุณมากนัก และเหตุที่ทั้งคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้นิสัยของภรรยาเปลี่ยนไป โดยภรรยากลายเป็นคนเคร่งเครียดเนื่องจากท้งเวลาให้กับงานมาก กลายเป็นคนขี้บ่น หงุดหงิดง่าย ชอบทำเรื่องงายให้เป็นเรื่องยาก และไม่ค่อยเอาอกเอาใจสามี ทำให้นายแพทย์อรุณกล่าวว่า "ภายหลังจากแต่งงาน ความรู้สึกที่ผมและภรรยาหลวงเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันนั้นหายไป" และอีกประการหนึ่งที่ทำให้นายแพทย์อรุณเกิดความเบื่อหน่ายภรรยาหลวง ได้แก่ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ โดยนายแพทย์อรุณกล่าวว่าภรรยาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจต่อภรรยาหลวงของนายแพทย์อรุณ

ความสัมพันธ์กับภรณยาน้อย

เมื่อประมาณ 2-3 ปีมาแล้ว นายแพทย์อรุณมีโอกาสดูรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรณยาน้อยในปัจจุบัน) โดยรู้จักกันเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไข้ที่มารักษากับนายแพทย์อรุณ ซึ่งภายหลังจากที่เจอกันประมาณ 1-2 ครั้ง ทั้งคู่จึงติดต่อกันโดยได้นัดกันไปเที่ยว หลังจากนั้นก็สนิทกันและนัดเที่ยวกันบ่อยครั้ง ซึ่งในช่วงที่คบกันนั้นทั้งคู่จะเจอกันอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง โดยจะเจอกันในช่วงเย็นของวันธรรมดาที่ว่างและในวันอาทิตย์ และเมื่อทั้งคู่คบกันอยู่ประมาณ 1-2 เดือนทั้งคู่จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกลายเป็นภรณยาน้อย โดยเหตุผลที่นายแพทย์อรุณตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นภรณยาน้อยเนื่องมาจากเป็นคนสวย เปรี๊ยะ น่าคง มีเสน่ห์ เอาอกเอาใจเก่ง และนอกจากนั้นยังช่วยดูแลซึ่งกันและกันเนื่องจากภรรยาหลวงไม่ค่อยมีเวลาให้

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์อรุณกับภรรยาในอดีตในปัจจุบันนั้น นายแพทย์อรุณก็ยังปฏิบัติกับภรรยาในอดีตเหมือนปกติ โดยจะเจอกันสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยนายแพทย์อรุณเป็นฝ่ายที่ไปหาภรรยาในอดีตที่บ้าน

โดยปัจจุบันภรรยาในอดีตอายุ 40 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้ 90,000 บาทต่อเดือน

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายแพทย์อรุณพักอาศัยอยู่ในบ้านพักส่วนตัว มีสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยนายแพทย์อรุณ ภรรยาหลง และบุตร 2 คน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่ค่อยราบรื่นนักเนื่องจาก ภรรยาหลงไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเนื่องจากต้องทำงาน ประกอบกับหลังแต่งงานภรรยาหลงมักจู้จี้ขี้บ่น ทำให้นายแพทย์อรุณไม่ค่อยพอใจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงไม่ค่อยราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาในอดีตนั้นก็ราบรื่นดี เนื่องจากภรรยาในอดีตเป็นคนช่างเอาอกเอาใจ ซึ่งนายแพทย์อรุณกล่าวว่าคงไม่เล็กกับภรรยาในอดีต เพราะปัจจุบันก็มีความสนิท ส่วนกับภรรยาหลงก็คงไม่เล็กเนื่องจากมีบุตรด้วยกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาในอดีตในปัจจุบัน

นายแพทย์อรุณกล่าวถึงการมีภรรยาในอดีตในปัจจุบันว่า “ผู้ชายไทยที่มีส่วนใหญ่มักคิดว่าการมีภรรยาในอดีตเป็นเรื่องไม่เสียหาย ดังนั้นการที่ผมมีก็คงเป็นเรื่องไม่เสียหาย และโดยธรรมชาติของผู้ชาย ร่างกายจะไม่เหมือนผู้หญิง แม้อายุจะมากขึ้น โดยผู้ชายยังต้องการในเรื่องเซ็กส์ แต่ผู้หญิงอาจจะมีความต้องการน้อยลง การมีภรรยาในอดีตจึงเกิดขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความพร้อม ปัจจุบันผู้ชายบางคนคิดว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะร่ำรวยเงินทอง แต่ถ้ายังไม่มามีภรรยาในอดีต ชีวิตก็ยังไม่สมบูรณ์” ซึ่งจากที่นายแพทย์อรุณได้กล่าวมาได้แสดงทัศนคติในเชิงบวกกับการมีภรรยาในอดีตของผู้ชายไทย

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาในอดีตของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษาที่ไม่มีผลมาชิกในครอบครัวมีภรรยาบ่อย ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลียนแบบผลมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษา

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาบ่อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาบ่อย เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของกรณีศึกษากับภรรยาหลวงไม่ค่อยราบรื่น เนื่องจากทั้งคู่ถูกบิดามารดาจับคลุมถุงชน ไม่ได้ชอบกันมาก่อน ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่กล่าวว่า "เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคลนะ หากใครจะตัดสินใจมีภรรยาบ่อย" ได้แสดงให้เห็นว่าการกระทำของเพื่อนไม่ใช่แบบอย่างของการมีภรรยาบ่อย และนอกจากนั้นกรณีศึกษายังได้กล่าวอีกว่า "เพื่อนไม่เคยแนะนำให้มีภรรยาบ่อย ผมคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว" ซึ่งจากทัศนะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษานี้มีเหตุผลในการมีภรรยาบ่อยของตนเอง โดยไม่ได้ดูตัวอย่างพฤติกรรมการมีภรรยาบ่อยจากเพื่อนเนื่องจากมีทัศนะที่แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาบ่อยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดังนั้นการมีภรรยาบ่อยของเพื่อนจึงไม่มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษา

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

จากการพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาบ่อยนั้น กล่าวได้ว่าทั้งกรณีศึกษากับภรรยาหลวงต่างมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งหากทั้งคู่จะตัดสินใจทำอะไรก็จะต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกัน และจากความเท่าเทียมกันระหว่างอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษากับภรรยาหลวง ได้แสดงให้เห็นว่า อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษา

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาบ่อยนั้น พบว่ามีความไม่พึงพอใจหลายประการที่กรณีศึกษามีต่อภรรยาหลวง ไม่ว่าจะเป็นความไม่พึงพอใจภรรยาหลวงเนื่องจากมีอาชีพหลักที่ต้องรับผิดชอบทำให้ไม่มีเวลาให้กับกรณีศึกษาเท่าใดนัก จึงอาจกล่าวได้ว่าความไม่พึงพอใจต่อการทำงานนอกบ้านของภรรยาหลวงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษา และนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ในเรื่องของนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากแต่งงานของภรรยาหลวงนั้น ก็มีอิทธิพลสำคัญต่อความไม่พึงพอใจของกรณีศึกษา โดยกรณีศึกษานี้มักจะเบือนนิสัยที่รู้จักขึ้นเจ้าอารมณ์ของภรรยาหลวง ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้

กรณีศึกษา นี้ เพื่อหน่วยภรรยาหลวงและหันไปสนใจผู้หญิงคนอื่น ดังนั้นความไม่พึงพอใจในนิสัยที่เปลี่ยนแปลงของคู่สมรสจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษา นี้ และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือความบกพร่องในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของภรรยาหลวง โดยภรรยาหลวงมีความต้องการในเรื่องนี้น้อยกว่ากรณีศึกษามาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้กรณีศึกษาไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นมีภรรยาน้อย จึงกล่าวได้ว่าความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาหลวงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษา นี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษากับภรรยาน้อยนั้น แม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์กับคนไข้ แต่เนื่องจากเมื่อทั้งคู่รู้จักกัน และต่อมาได้ชอบพอกัน สนิทสนมกัน ในช่วงเวลาที่คบกันอยู่นั้นทั้งคู่จะเจอกัน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง อันแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดที่ทั้งคู่มีต่อกัน จนภายหลังได้เป็นสามีภรรยา แม้ฝ่ายหญิงจะมีฐานะเป็นภรรยาน้อยก็ตาม แสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษา นี้

กรณีศึกษาที่ 3

นายวีระ(นามสมมติ) อายุ 37 ปี เป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิด ปัจจุบันรับราชการโดยเป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษา นี้ เป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง หน้าตาดี อธิยาศยดีมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เปิดเผย สนุกสนาน พูดจาติดตลก ในด้านการแต่งกายนั้น แต่งกายเรียบง่ายไม่พิถีพิถันมากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษา นี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ น้าของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ นายวีระ(นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายวีระเพื่อ

ขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายวีระอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้ จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยที่บ้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายวีระที่บ้านตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายวีระได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาใหม่ของนายวีระและสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายวีระเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายวีระตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้บ้านของนายวีระเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายวีระ(นามสมมติ) เกิดเมื่อ พ.ศ.2506 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 37 ปี ในด้านการศึกษา นั้น จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อจบก็ได้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานจัดเลี้ยงของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้ 7,000 บาทต่อเดือน โดยนายวีระอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เด็ก บิดามีอาชีพรับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการเดียวกับนายวีระ ส่วนมารดาเป็นแม่บ้าน แต่ปัจจุบันนายวีระแยกกันอยู่กับบิดาและมารดา

ในด้านครอบครัวนั้น นายวีระเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยมีน้องชาย 2 คนและน้องสาว 2 คน ส่วนบุตรของนายวีระเองนั้นปัจจุบันมีทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาคนแรกซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน 1 คนปัจจุบันอายุ 20 ปี มีอาชีพเป็นยามรักษาการณ์อยู่ที่จังหวัดอยุธยา ส่วนบุตรชายอีก 2 คน อายุ 3 ปีและ 5 ปี เป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาคนที่ 5 ซึ่งปัจจุบันจดทะเบียนสมรสด้วยกัน โดยจากประวัติของนายวีระนั้น เมื่อนายวีระอายุ 17 ปีได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมีบุตรด้วยกัน 1 คน อยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่ปีก็แยกทางกัน เมื่อแยกทางกับภรรยาคนแรกก็มีภรรยาคนที่ 2 เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ แต่มาทำงานที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเพียง 1 ปีก็แยกทางกัน ต่อมาก็มีภรรยาคนที่ 3 เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพค้าขาย อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็เลิกรากัน ภรรยาคนที่ 4 เป็นคนจังหวัดระยอง รู้จักกันที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากนายวีระไปรับราชการที่นั่น แต่อยู่ด้วยกันได้ปีกว่าก็เลิกกัน ส่วนภรรยาคนที่ 5 นั้นเป็นคนจังหวัดนครปฐม ได้ทำการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกัน โดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คน แต่ปัจจุบันแยกกันอยู่ เนื่องจากทั้งคู่มีความขัด

แย้งกัน โดยภรรยาหลวงได้พาลูกไปอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับนายวีระ ปัจจุบันนายวีระอาศัยอยู่กับภรรยาคนที่ 6 ซึ่งยังไม่มีบุตรด้วยกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างนายวีระกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวของนายวีระที่มีภรณาน้อยนั้น น้องชายทั้ง 2 คนก็ล้วนแต่มีภรณาน้อย แต่หากกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณาน้อยก่อนนายวีระนั้น ได้แก่ น้องชายคนโต อายุ 34 ปี จบการศึกษาระดับปวส. ปัจจุบันเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้ 15,000 บาท มีบุตร 1 คนกับภรรยาหลวง โดยปัจจุบันมีภรรยา 2 คน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งจดทะเบียนสมรสด้วยกัน และภรณาน้อยซึ่งน้องของนายวีระมีภรณาน้อยมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว โดยเหตุผลที่มีภรณาน้อยนั้น นายวีระกล่าวว่า "เท่าที่ผมรู้ ก็เป็นเพราะน้องชายเป็อนิสัยของภรรยาหลวงที่ซึบ้น พุดมาก หาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับน้องชายเป็นประจำ ทำให้น้องชายเบื่อหน่าย ไม่อยากอยู่บ้าน" ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้น้องชายของนายวีระมีภรณาน้อย ซึ่งจากทัศนคติของนายวีระที่มีต่อการมีภรณาน้อยของน้องชายนั้น นายวีระกล่าวว่า "ผมว่าน้องชายผมไม่ผิดนะ ที่มีภรณาน้อย เพราะเค้าคงทนภรรยาหลวงไม่ไหว" และนอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า ถ้าเป็นผม ผมก็คงมีเหมือนน้อง เพราะไม่อยากทนฟังคำบ่นจากภรรยาหลวง"

ความสัมพันธ์ระหว่างนายวีระกับเพื่อนฝูงที่มีภรณาน้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนที่มีภรณาน้อยของนายวีระนั้น นายวีระกล่าวว่า "ผมไม่มีเพื่อนสนิทที่มีภรณาน้อยสักคน มีแต่คนรู้จักที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผมสัก" แต่นายวีระไม่ค่อยได้สนิทสนมกับคนรู้จักดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า นายวีระไม่มีเพื่อนฝูงที่มีภรณาน้อย

การสมรสกับภรรยาหลวง

ภรรยาหลวงของนายวีระนั้นเป็นภรรยาคนที่ 5 ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เลิกกับภรรยาคนแรกจนถึงคนที่ 4 แล้ว โดยเมื่อประมาณ 7 ปีมาแล้ว นายวีระมีโอกาสดูรู้จักภรรยาหลวงในงานทำบุญบ้านญาติของนายวีระ เนื่องจากภรรยาหลวงเป็นญาติห่างๆ กับนายวีระทำให้มาร่วมงานทำบุญบ้านครั้งนั้นด้วย เมื่อรู้จักกันแล้ว ภายหลังก็ติดต่อกันเรื่อยมา และเมื่อทั้งคู่คบกันได้ประมาณ 1 ปีก็ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน โดยเหตุผลที่นายวีระจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนนี้เป็นเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นแล้วถูกใจ นายวีระเลยตัดสินใจจดทะเบียนสมรสด้วยกัน โดยทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อพ.ศ.2537 และมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน แต่ปัจจุบันนายวีระไม่ได้อยู่กับภรรยาหลวงและถูกเนื่องจากภรรยาหลวงเป็นคนจังหวัดนครปฐมและทำงานอยู่ในจังหวัดนครปฐม รายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท ก่อนที่จะมีบุตรนั้นภรรยาหลวง

ต้องเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมทุกวันแทบจะไม่มีวันหยุดเลย นอกจากวันหยุดสำคัญๆ จนเมื่อมีบุตรคนที่ 2 ก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนครปฐม และเธอลูกไปด้วย แต่นายวีระไม่ย้ายไปอยู่ด้วยเนื่องจากต้องทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงไปหาภรรยาหลวงและลูกเป็นบางครั้ง และช่วยส่งเสียลูกในเรื่องเงิน ซึ่งจากการที่ภรรยาหลวงให้เวลาและความสำคัญกับงานมากกว่านายวีระ ประกอบกับการที่นายวีระไม่พึงพอใจภรรยาภรรยาหลวงอีกหลายเรื่อง ทำให้ทั้งคู่แยกกันอยู่ และปัจจุบันนายวีระอยู่กับภรรยาคนที่ 6 ที่บ้านของนายวีระ แม้ว่าอาจจะไม่ได้จะทะเบียนหย่าขาดกับภรรยาหลวงก็ตาม

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายวีระอายุ 38 ปี เป็นคนจังหวัดนครปฐมโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายวีระกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายวีระในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาผู้น้อย นายวีระกล่าวว่า "การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้าน ส่วนใหญ่แล้วภรรยาจะเป็นคนตัดสินใจ เพราะว่าภรรยามีรายได้มากกว่า" โดยภรรยาจะเป็นผู้ซื้อของต่างๆ เข้าบ้าน ภรรยาของนายวีระจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัว ตัดสินใจซื้อรถยนต์ และประกันชีวิต ตัดสินใจในเรื่องการไปเที่ยวหรือพักผ่อนของครอบครัว ตัดสินใจในเรื่องการศึกษาของลูก และในเรื่องการทำงานของตนเอง ส่วนอำนาจการตัดสินใจของนายวีระนอกจากจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยหลังแต่งงานแล้ว ก็เป็นผู้ทาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย์หากสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ซึ่งจากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้านแสดงให้เห็นว่า ภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่านายวีระ และในปัจจุบันแม้ว่าภรรยาหลวงและนายวีระจะแยกกันอยู่คนละบ้านแต่ภรรยาหลวงก็เป็นผู้ดูแลบุตร โดยภรรยาหลวงเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูบุตรเอง

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายวีระกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความไม่พึงพอใจที่นายวีระมีต่อภรรยาหลวง ก่อนที่จะมีภรรยาผู้น้อยนั้น นายวีระไม่พึงพอใจภรรยาหลวงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานของภรรยาหลวง โดยภรรยาหลวงนั้นให้เวลาและความสำคัญกับงานมากกว่า โดยนอกจากจะทำงานทุกวันแทบจะไม่มีวันหยุดแล้ว ยังทำงานไกลบ้านอีกด้วย โดยต้องเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดนครปฐมทุกวัน แม้ว่านายวีระจะบอกให้เปลี่ยนอาชีพ ภรรยาหลวงก็ไม่ยอม ทำให้ภรรยาหลวงไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ให้นายวีระและไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเท่าใดนัก นายวีระจึงไม่ค่อยพอใจนักที่

ภรรยาไม่มีเวลาให้กับตน อีกประการคือนายวีระไม่ค่อยพึงพอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับ ภรรยาหลวง อันเป็นผลมาจากการที่ภรรยาไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะต้องทำงานทุกวัน ประกอบกับ ระยะทางจากบ้านกับที่ทำงานค่อนข้างไกล ทำให้ภรรยาไม่ค่อยมีเวลาให้กับนายวีระในเรื่องดังกล่าว นำไปสู่ความไม่พึงพอใจ นอกจากนั้นในเรื่องนิสัยที่เปลี่ยนแปลงหลังแต่งงานของภรรยาหลวง อันเป็นผลมาจากการทำงานหนัก โดยความเครียดจากการทำงานทำให้ภรรยามีนิสัยเจ้าอารมณ์ รุ้จู้ชู้บ่น ทำให้นายวีระเกิดความรำคาญ เบื่อหน่าย และไม่ค่อยพอใจนัก

ความสัมพันธ์กับภรณยาน้อย

เมื่อประมาณ 4 ปีมาแล้ว นายวีระมีโอกาสดูรู้จักและใกล้ชิดผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรณยาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกโดยการแนะนำของเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นญาติของเพื่อนบ้าน และมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านของนายวีระ เมื่อรู้จักกันแล้วและนิสัยของทั้งคู่เข้ากันได้ดี ประกอบกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนนิสัยดี มีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง ทำให้นายวีระเกิดความประทับใจ ต่อมาทั้งคู่จึงสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นลำดับ

และประกอบกับช่วงเวลานั้น ภรรยาหลวงไม่ค่อยมีเวลาให้กับนายวีระเนื่องจากให้ความสำคัญกับงานมาก และจากความไม่พึงพอใจภรรยาในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าเรื่องนิสัยที่รุ้จู้ชู้บ่นมากขึ้น รวมถึงความไม่พึงพอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาหลวง ทำให้นายวีระเบื่อหน่ายภรรยาหลวงอย่างมาก จึงไปให้ความสนใจกับผู้หญิงคนดังกล่าว และเหตุที่ทั้งคู่มีบ้านพักอยู่ใกล้กันทำให้มีโอกาสได้เจอกันทุกวันและสนิทสนมกันมาก ซึ่งเมื่อภรรยาหลวงคลอดบุตรคนที่ 2 เมื่อประมาณ 3 ปีมาแล้ว ภรรยาหลวงได้พาลูกๆ ไปอยู่กับพ่อแม่ของนางที่บ้านในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากทั้งนายวีระและภรรยาหลวงต่างไม่มีเวลาดูแลลูก ยิ่งทำให้นายวีระและภรรยาหลวงยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งความห่างเหินประกอบกับความเบื่อหน่ายในตัวภรรยาหลวง ทำให้ต่อมาเมื่อประมาณ 1 ปีกว่าที่ผ่านมา นายวีระได้ชวนผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเข้ามาอยู่ด้วยภายในบ้านของนายวีระในฐานะภรรยาอีกคน แต่เนื่องจากนายวีระยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าขาดกับภรรยาหลวง ดังนั้นภรรยาคนนี้ก็จึงอยู่ในฐานะภรณยาน้อย

โดยปัจจุบันภรณยาน้อยอายุ 37 ปี เป็นคนจังหวัดสกลนคร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าอยู่กับบ้าน มีรายได้เดือนละ 6,000 บาท

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภายในบ้านพักของนายวีระ มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 3 คน ได้แก่ นายวีระ ภรรยา น้อย และน้องสาวของภรรยา น้อย ซึ่งมาขออาศัยอยู่ด้วยเนื่องจากได้งานทำในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายวีระกับภรรยา น้อยก็ราบรื่นดี เนื่องจากภรรยา น้อยเป็นคนเอาอกเอาใจเก่ง รับผิดชอบ รยัน ไม่จู้จี้ขี้บ่น และเมื่อนายวีระมีเวลาว่างก็จะแวะไปเยี่ยมภรรยา หลวงและลูก โดยจะนำเงินไปให้ลูกๆ ใช้จ่าย และแม้ว่าปัจจุบันภรรยา หลวงจะทราบว่านายวีระมีภรรยา น้อยอาศัยอยู่ที่บ้านนั้น แต่ภรรยา หลวงก็ไม่ได้คิดจะหย่าขาดจากนายวีระ เพราะไม่อยากให้ลูกเป็นปมด้อย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยา น้อยในปัจจุบัน

นายวีระกล่าวว่า การมีภรรยา น้อยในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องธรรมดาพบเห็นได้ทั่วไปในสังคม โดยนายวีระคิดว่าหากอยู่กับภรรยา คนใดแล้วไม่มีความสุข ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับภรรยา คนนั้นคนเดียวไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้ชายไทยจะมีภรรยา น้อย

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยา น้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษามีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยา น้อย โดยผู้ที่มีภรรยา น้อยได้แก่น้องชายของกรณีศึกษา ซึ่งจากการที่กรณีศึกษา นี้ทราบถึงเหตุผลที่น้องชายมีภรรยา น้อย และมีทัศนคติที่เข้าใจและเห็นใจต่อการมีภรรยา น้อยของน้องชาย โดยเหตุผลที่น้องชายมีภรรยา น้อยก็คือ เบื่อหน่ายในนิสัยของภรรยา หลวง โดยภรรยา หลวงเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น เจ้าอารมณ์ ทำให้น้องชายไม่ค่อยพึงพอใจ และไปสนใจผู้หญิงคนอื่น จึงมีภรรยา น้อยในเวลาต่อมา ซึ่งจากทัศนคติของกรณีศึกษา ที่มีต่อน้องชายนั้น กรณีศึกษาเห็นด้วยกับการกระทำของน้องชายและจากที่กล่าวว่า “ผมว่าน้องชายผม ไม่ผิดนะที่มีภรรยา น้อย เพราะเค้าเองคงทนภรรยา หลวงไม่ไหว” ซึ่งเมื่อภรรยา หลวงของกรณีศึกษา นี้ มีนิสัยจู้จี้ขี้บ่นเหมือนภรรยา หลวงของน้องชาย ประกอบกับการเห็นแบบอย่างน้องชายที่มีภรรยา น้อยแล้วมีความสุข ดังนั้นกรณีศึกษา นี้จึงมีภรรยา น้อยบ้าง เนื่องจากไม่อยากทนนิสัยของภรรยา หลวงจึงมีภรรยา น้อย แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยา น้อยของน้องชายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีภรรยา น้อยของกรณีศึกษา นี้

สำหรับกรณีของเพื่อนสนิทนั้น กรณีศึกษานี้ไม่มีเพื่อนสนิทมีภรรยาบ่อย ด้วยเหตุนี้การมีภรรยาบ่อยของเพื่อนจึงไม่ใช่อิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งจากการที่กรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวน้อยกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาจากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัวที่น้อยกว่าภรรยาหลวง และคำกล่าวของกรณีศึกษาที่ว่า "การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้านส่วนใหญ่แล้วภรรยาหลวงจะเป็นคนตัดสินใจเพราะมีรายได้มากกว่า" ซึ่งจากการที่กรณีศึกษามีอำนาจในครอบครัวน้อยกว่าภรรยาหลวง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว จึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

ก่อนที่กรณีศึกษานี้จะมีภรรยาบ่อยนั้น กรณีศึกษานี้ไม่พึงพอใจภรรยาหลวงหลายประการ อันได้แก่ ไม่พึงพอใจต่อการออกไปทำงานของภรรยาหลวง ทำให้ไม่มีเวลาเขาใจใส่สามี แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อการทำงานนอกบ้านของภรรยาหลวง มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้ ความไม่พึงพอใจอีกประการหนึ่งก็คือ ความไม่พึงพอใจในนิสัยของภรรยาหลวง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากแต่งงาน โดยภรรยาหลวงมีนิสัยจู้จี้ขี้บ่น เจ้าอารมณ์ ทำให้กรณีศึกษานี้เบื่อหน่าย และไปสนใจผู้หญิงอื่น แสดงให้เห็นว่า ความไม่พึงพอใจในนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากแต่งงานของภรรยาหลวง มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้ และนอกจากนั้น กรณีศึกษานี้ ยังไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาหลวงเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ ความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาบ่อยในปัจจุบัน) จากการแนะนำของเพื่อนบ้าน ซึ่งฝ่ายหญิงได้อาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านของกรณีศึกษาด้วย และเหตุที่บ้านพักอยู่ใกล้กันทำให้พบเจอกันเป็นประจำทุกวัน และสนิทสนมชอบพอกันจนกลายเป็นความสัมพันธ์ขั้นลึกซึ้ง จนฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาบ่อย และย้ายมาอยู่ร่วมกับกรณีศึกษาและอยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

การมีภรรยาน้อยอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

กรณีศึกษาที่ 1

นายสันติ (นามสมมติ) อายุ 51 ปีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันประกอบอาชีพครูสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนประถมเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ และมีอาชีพเสริมคือขับรถแท็กซี่รับจ้าง

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้มีรูปร่างท้วม ไม่สูงนัก บุคลิกภาพเป็นคนเรียบร้อย ไม่ถือตัว มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร แต่งกายสะอาดเรียบร้อยพอสมควร

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่ นายสันติ (นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนายสันติเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนายสันติอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายสันติที่โรงเรียนซึ่งนายสันติเป็นครูสอนหนังสืออยู่ตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายสันติได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยของนายสันติและสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนายสันติเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนายสันติตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้โรงเรียนที่นายสันติสอนหนังสืออยู่เป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นายสันติ(นามสมมติ) เกิดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2493 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านการศึกษา นั้น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนอรุณนิเวศากร กรุงเทพมหานคร(ซึ่งในขณะนั้นมาอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพมหานคร) และกลับไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอินทพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนจบชั้นมศ.6 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนตำรวจที่จังหวัดยะลาอีก 6 เดือน เมื่อจบการศึกษาก็ได้ออกมาเป็นตำรวจ โดยทำงานเป็นตำรวจ 4 ปีก็ได้ลาออกและมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนพ.ศ.2514 ได้แต่งงานกับภรรยาเมื่ออาชีพเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน แต่ต่อมาภรรยาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้นายสันติย้ายมาสอนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนั้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีรายได้จากการสอนหนังสือประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นนายสันติยังมีอาชีพเสริมอันได้แก่ขับรถแท็กซี่รับจ้างมีรายได้เดือนละ 6,000 บาท

ในด้านครอบครัวนั้น นายสันติเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน โดยในปัจจุบันนายสันติมีบุตรทั้งหมด 2 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรชายอายุ 24 ปี บุตรคนที่ 2 เป็นบุตรสาวอายุ 23 ปี ปัจจุบันบุตรทั้งสองคนยังโสด โดยบุตรทั้งสองอาศัยอยู่กับนายสันติ สำหรับนายสันตินั้นปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ สำหรับความสัมพันธ์กับภรณยาน้อย ปัจจุบันจะเจอกันช่วงค่ำประมาณ 19.30น.-23.00น. โดยนายสันติจะแวะมาหาภรณยาน้อยที่บ้านเช่าของภรณยาน้อย หลังจากนั้นจึงกลับบ้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสันติกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณยาน้อยของนายสันตินั้น นายสันติไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณยาน้อย โดยสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีภรรยาเพียงคนเดียว

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสันติกับเพื่อนฝูงที่มีภรณยาน้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายสันติที่มีภรณยาน้อยนั้น นายสันติไม่มีเพื่อนฝูงคนใดมีภรณยาน้อย และเพราะเหตุที่นายสันติมีทั้งงานประจำและงานเสริมที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นนายสันติจึงไม่ค่อยได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเท่าใดนัก ทำให้มีเพื่อนน้อย หรือหากเพื่อนของนายสันติมีภรณยาน้อยจริง นายสันติก็ไม่ทราบว่าเพื่อนของตนมีภรณยาน้อย โดยกล่าวว่า "เรื่องการมีภรณยาน้อยนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว คงไม่นำมาเล่าสู่กันฟัง"

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายสันติรู้จักกับภรรยาหลวงตั้งแต่เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทั้งคู่คบกันอยู่ 2 ปีจึงได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเมื่อพ.ศ.2514 ซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยคนโตเป็นบุตรชาย และคนเล็กเป็นบุตรสาว และเมื่อภรรยาหลวงสอบบรรจุข้าราชการครู ก็ได้ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้นายสันติได้พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายสันติก็ได้มาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้วนายสันติมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรรยาในวัยปัจจุบัน)ซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งขายอาหารตามสั่ง เนื่องจากอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้าง ทำให้นายสันติไม่ค่อยมีเวลาทานข้าวเย็นกับครอบครัว เมื่อนายสันติไปทานอาหารในร้านซึ่งผู้หญิงคนนั้นทำงานอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดความสนิทสนมและเนื่องจากเจอกันทุกวัน พูดคุยกันถุกคอก ทำให้เกิดความพอใจซึ่งกันและกันและสนิทสนมกันมากขึ้น โดยทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นเวลา 1 ปีจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเป็นภรรยาในวัย โดยในปัจจุบันนายสันติก็ยังปิดบังความสัมพันธ์ระหว่างตนกับภรรยาในวัยไม่ให้ภรรยาหลวงรับทราบ เพื่อป้องกันความไม่เข้าใจ และความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับภรรยาหลวง

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายสันติ อายุ 52 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีรับราชการครูอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายสันติกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายสันติในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาในวัยนั้น ส่วนใหญ่แล้วนายสันติจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาได้จากการที่นายสันติเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ในเรื่องอาชีพการทำงานของนายสันติ โดยนายสันติเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้เอง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์เนื่องจากอาชีพเสริมของนายสันตินั้นคือการขับรถแท็กซี่รับจ้าง จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้รถ และที่สำคัญคือภรรยาหลวงไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้ นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต เนื่องจากอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่ออันตรายบนท้องถนน ทำให้นายสันติเป็นผู้ตัดสินใจทำประกันชีวิต และหากมีใครเจ็บป่วยนายสันติก็จะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับในเรื่องการไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ นายสันติก็เป็นผู้ตัดสินใจพาครอบครัวไปเที่ยวตามที่ต่างๆ เช่นในวันหยุด ส่วนในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงเป็นผู้ตัดสินใจเองเนื่องจากรักในอาชีพครู รวมทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการ

กินภายในครอบครัว เนื่องจากภรรยาหลวงมีเวลาให้กับครอบครัวในเรื่องดังกล่าวมากกว่านายสันติ ส่วนในเรื่องที่นายสันติและภรรยาตัดสินใจร่วมกันนั้นได้แก่การตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยร่วมกัน และในเรื่องการศึกษาของบุตรซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจากการพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว ได้แสดงให้เห็นว่านายสันติมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง ซึ่งจากทัศนะเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของตนเองนั้น นายสันติกล่าวว่า "ผมคิดว่าภรรยาหลวงน่าจะยอมรับได้ในการตัดสินใจของผมในเรื่องนี้ เพราะภรรยาไม่ค่อยขัดใจผม ทำให้ผมกล้าที่จะมีภรณาน้อย" นอกจากนี้ยังกล่าวว่า "ผมคิดว่าภรณาน่าจะเข้าใจผมนะเพราะผมทำงานเหนื่อยเพื่อหาเงินให้ครอบครัว ก็อยากมีคนเอาอกเอาใจ" และแม้ว่านายสันติจะคาดว่าภรรยาหลวงคงจะพอยอมรับได้ในเรื่องที่ตนมีภรณาน้อย แต่นายสันติก็ไม่ต้องการบอกเรื่องดังกล่าวกับภรรยาหลวงเนื่องจากไม่ต้องการให้ภรรยาไม่สบายใจ

ความไม่พึงพอใจต่อกุศลมารต(ระหว่างนายสันติกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสันติกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรณาน้อยนั้น นายสันติกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่นดี ปราศจากความขัดแย้ง โดยภรรยาหลวงยังคงปฏิบัติต่อนายสันติเช่นเดิม รับผิดชอบครอบครัว และเป็นแม่บ้านที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ซึ่งจากการมีภรณาน้อยของนายสันติจึงไม่เกี่ยวข้องกับตัวภรรยาหลวงเลย

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้ว นายสันติมีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกเนื่องจากนายสันติไปรับประทานอาหารในร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งขายอาหารตามสั่งโดยผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกจ้างอยู่ในร้าน ซึ่งเมื่อนายสันติได้พบกับผู้หญิงคนนั้นและทำความรู้จักกันแล้วต่อมาทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเนื่องจากนายสันติไปรับประทานอาหารที่ร้านนั้นทุกวัน จึงมีโอกาสพบเจอกันเป็นประจำทุกวัน ทำให้นายสันติเกิดความสนิทสนม โดยนายสันติไปมาหาสู่และติดต่อกันอยู่ประมาณ 1 ปีทั้งคู่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงเป็นภรณาน้อยในเวลาต่อมา

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายสันติกับภรณาน้อยในปัจจุบันนั้น นายสันติและภรณาน้อยจะเจอกันที่บ้านเช่าของภรณาน้อยในช่วงค่ำหลังจากที่นายสันติเลิกงานขับแท็กซี่ประมาณ 17.30น.-23.00น.หลังจากนั้นนายสันติจึงกลับมาอยู่ที่บ้านกับภรรยาหลวง ซึ่งปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำเกือบทุกวัน นอกจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่อาจไปหาภรณาน้อยในช่วงกลางวัน

โดยปัจจุบันภรรยาอายุ 36 ปี เป็นคนจังหวัดราชบุรี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่มากนัก โดยนายสันติได้ช่วยเหลือภรรยาเป็นรายเดือน ซึ่งก็พอให้จ่ายในแต่ละเดือนและได้ช่วยออกเงินค่าเช่าบ้านให้กับภรรยา

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายสันติพักอาศัยอยู่ในบ้านที่สวนตัว มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายสันติ ภรรยาหลง และบุตร 2 คน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดี และความสัมพันธ์กับภรณยาน้อยก็ไม่มีปัญหาที่มีความสุขดีแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรณยาน้อยในปัจจุบัน

นายสันติคิดว่ากำรมภรณยาน้อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากหากใครมีความพร้อมในการเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งเหตุผลของการมีภรณยาน้อยในแต่ละคนก็แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าใครจะมีเพราะเหตุผลใดหากมีแล้วเลี้ยงดูได้อย่างดีมีความสุข ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรณยาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้ไม่มีสมาชิกในครอบครัวมีภรณยาน้อย จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณยาน้อยของกรณีศึกษานี้

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ก็ไม่มีเพื่อนสนิทมีภรณยาน้อย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเลียนแบบเพื่อนฝูงที่มีภรณยาน้อย ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น กล่าวได้ว่ากรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง พิจารณาได้จากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัว รวมถึงทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่ออำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของตนเอง โดยกล่าวว่า “ผมคิดว่าภรรยาหลวงน่าจะยอมรับได้ในการตัดสินใจของผมในเรื่องนี้ เพราะภรรยาไม่ค่อยขัดใจผม ทำให้ผมกล้าที่จะมีภรรยาผู้น้อย” นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “ผมคิดว่าภรรยาน่าจะเข้าใจผมนะเพราะผมทำงานเหนื่อยเพื่อหาเงินให้ครอบครัว ก็อยากมีคนเอาอกเอาใจ” ซึ่งจากคำกล่าวของกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษาคาดว่าภรรยาหลวงคงเกรงใจในอำนาจของกรณีศึกษา เนื่องจากไม่ค่อยขัดใจ ทำให้กรณีศึกษากล้าที่จะมีภรรยาผู้น้อย อันแสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงนั้น กรณีศึกษายังคงพึงพอใจในตัวภรรยาหลวงเช่นเดิม โดยภรรยาหลวงยังคงมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลลูกๆ แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาผู้น้อยในปัจจุบัน)ที่ร้านอาหารซึ่งภรรยาผู้น้อยเป็นลูกจ้างอยู่แล้วเกิดความประทับใจผู้หญิงคนนั้น เนื่องจากพูดจาถูกคอ ชยัน เรียบร้อย และเข้ากันได้ ประกอบกับมีโอกาสได้พบกันเป็นประจำทุกวันจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2539 : 39) กล่าวถึงสาเหตุที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคน เนื่องมาจากปัจจุบันในสังคมมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง หญิงชายมีโอกาสใกล้ชิดกันโดยง่าย ดังนั้นการที่ผู้ชายจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ความใกล้ชิดนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อยของกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 2

นาวาเอกเกษม (นามสมมติ) อายุ 55 ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ปัจจุบันรับราชการทหารเรือ สถานที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้เป็นผู้ที่มีรูปร่างท้วม บุคลิกภาพเป็นคนช่างพูด เปิดเผย ไม่ถือตัว มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ อาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่นาวาเอกเกษม (นามสมมติ) มีภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับนาวาเอกเกษมเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อนาวาเอกเกษมอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนาวาเอกเกษมที่ทำงานตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นาวาเอกเกษมได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาน้อยของนาวาเอกเกษม และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนาวาเอกเกษมเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อนาวาเอกเกษมตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้ที่ทำงานของนาวาเอกเกษมเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

นาวาเอกเกษม (นามสมมติ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการศึกษานั้น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปิยะวิทยา ซึ่งอยู่ย่านบางกอกน้อย และศึกษาต่อที่โรงเรียน

จิโนรสวิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นก็ได้เข้ารับราชการทหารเรือ และรับราชการมาจนถึงปัจจุบัน มีรายได้ 24,420 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นนาวาเอกเกษมยังเป็นผู้ชำนาญการในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีใบประกาศวิชาชีพ โดยมีอาชีพเสริมเป็นหมอดู รับผิดชอบอยู่ที่บ้าน มีรายได้เสริมเดือนละประมาณ 15,000 บาท ซึ่งรวมแล้วนาวาเอกเกษมมีรายได้ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นาวาเอกเกษมเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนซึ่งนาวาเอกเกษมเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว โดยในปัจจุบันนาวาเอกเกษมมีบุตรทั้งหมด 2 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรชายอายุ 29 ปี ปัจจุบันรับราชการทหารเรือมียศเป็นเรือเอก ส่วนบุตรคนที่ 2 เป็นบุตรสาวอายุ 12 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยบุตรทั้งสองอาศัยอยู่กับภรรยาหลวง เนื่องจากปัจจุบันนาวาเอกเกษมอาศัยอยู่กับภรณาน้อย ที่บ้านพักทหารเรือใกล้ที่ทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษากับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณาน้อย

เมื่อก้าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรณาน้อยของนาวาเอกเกษมนั้น ได้แก่ปู่ของนาวาเอกเกษม แม้ว่าปัจจุบันจะเสียชีวิตแล้ว แต่นาวาเอกเกษมก็เกิดทันทีเห็นปู่ของตนมีภรณาน้อย โดยปู่ของนาวาเอกเกษมมีภรณาน้อยมากกว่า 2 คน นาวาเอกเกษมเล่าว่า ในอดีตปู่ของตนค่อนข้างมีฐานะแม้จะเป็นเกษตรกร โดยมีที่ดินเป็นร้อยๆไร่ โดยนาวาเอกเกษมกล่าวว่า "ในอดีตสามารถวัดฐานะทางเศรษฐกิจได้จากการมีที่ดินจำนวนมาก นอกจากนั้นยังดูที่การมีภรรยาหลายคน" ซึ่งนาวาเอกเกษมได้ให้ทัศนะถึงการมีภรณาน้อยของปู่ โดยกล่าวว่า "ปู่ของผมมีความสามารถในการเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนเป็นอย่างดี ซึ่งเหตุผลที่ปู่มีคงเป็นเพราะค่านิยมในสมัยนั้นมีภรรยาหลายคนเพื่อแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ" และนอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า "ก็คิดว่าดีเพราะเป็นความสุขของผู้ชาย ถ้าเลี้ยงเค้าได้ก็ไม่มีปัญหา ไม่ใช่มีแล้วทิ้งขว้าง" ซึ่งจากที่นาวาเอกเกษมได้กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงทัศนะในเชิงบวกต่อการมีภรณาน้อยของปู่ของตน

ความสัมพันธ์ระหว่างนาวาเอกเกษมกับเพื่อนฝูงที่มีภรณาน้อย

เมื่อก้าวถึงเพื่อนของนาวาเอกเกษมที่มีภรณาน้อยนั้น นาวาเอกเกษมกล่าวว่า มีเพื่อนสนิทที่มีภรณาน้อยหลายคนโดยมีประมาณ 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่เดียวกันและมีทั้งเพื่อนที่มีภรณาน้อยก่อนและหลังน.อ.เกษม ซึ่งเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของนาวาเอกเกษมและมีภรณาน้อยก่อนนาวาเอกเกษมเป็นเพื่อนสนิทที่เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ปัจจุบันลาออกจากราชการไปทำธุรกิจค้าปลา ทั้งคู่รู้จักกันเป็นเวลานานแล้วโดยทั้งคู่เป็นนักเรียนจ่ารุ่นเดียวกัน ปัจจุบันเพื่อน

คนนั้นอายุ 55 ปี มีรายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนของนาวาเอกเกษมมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันและมีบุตรด้วยกัน 3 คน และภรณาน้อยแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนาวาเอกเกษมกับภรณาน้อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว เนื่องจากเพื่อนของนาวาเอกเกษมทำการค้าทำให้มีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะลูกค้า ทำให้มีโอกาสได้เจอและใกล้ชิดกับภรณาน้อย ซึ่งเมื่อมีภรณาน้อย เพื่อนของนาวาเอกเกษมก็ไม่ได้ปกปิดภรรยาหลวง โดยเมื่อทำความเข้าใจกับภรรยาหลวงได้แล้ว ก็ไม่ต้องหลบซ่อนสามารถไปไหนมาไหนกับภรณาน้อยได้อย่างเปิดเผย และภรรยาหลวงและภรณาน้อยก็ไม่มี ความขัดแย้งกัน โดยนาวาเอกเกษมเล่าว่า "ขนาดงานบวชถูกเมียหลวง เมียน้อยยังเป็นเจ้าภาพให้" แสดงให้เห็นถึงความปรองดองระหว่างภรรยาทั้งสองคน

และจากทัศนคติของนาวาเอกเกษมที่มีต่อการมีภรณาน้อยของเพื่อนนั้น นาวาเอกเกษมกล่าวว่า "เพื่อนของผมมีเงินเยอะ จึงไม่แปลกอะไรหากจะมีภรณาน้อย เพราะสามารถเลี้ยงดูภรณาน้อยได้" และยังได้กล่าวอีกว่า "เมื่อเพื่อนมีภรณาน้อยก็รับมาขอวดต่อหน้าผมและเพื่อนๆเลย" ซึ่งจากคำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกของนาวาเอกเกษมต่อการมีภรณาน้อยเพื่อน

การสมรสกับภรรยาหลวง

นาวาเอกเกษมรู้จักกับภรรยาหลวงเมื่ออายุ 20 ปี โดยภรรยาหลวงและครอบครัวได้ย้ายบ้านมาอาศัยอยู่ในซอยเดียวกันกับนาวาเอกเกษม ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกัน ซึ่งต่อมาก็นิยตนมและชอบพอกัน โดยทั้งคู่คบหากันอยู่ 6 ปีถึงได้แต่งงานกัน โดยทั้งคู่แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อพ.ศ.2514 โดยเมื่อแต่งงานภรรยาหลวงได้ย้ายเข้ามาอยู่กับนาวาเอกเกษมที่บ้านของนาวาเอกเกษม โดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คน และอยู่ด้วยกันมาตลอดจน แต่เนื่องจากบ้านที่อยู่กับภรรยาและลูกนั้นอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก ทำให้นาวาเอกเกษมใช้สิทธิอยู่บ้านพักข้าราชการซึ่งไกลที่ทำงาน โดยนาวาเอกเกษมจะอยู่บ้านพักข้าราชการก็ต่อเมื่อทำงานเหนื่อยและไม่อยากเดินทางกลับบ้าน จนกระทั่งเมื่อประมาณ 7-8 ปีมาแล้ว น.อ.เกษมมีโอกาสได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นน้องภรรยาของเพื่อนสนิทที่มีบ้านพักข้าราชการอยู่ติดกับบ้านพักข้าราชการของ น.อ.เกษม และด้วยความที่มีบ้านอยู่ใกล้กันทำให้มีโอกาสได้พบกันบ่อยครั้ง จนเกิดความใกล้ชิด โดยช่วงนั้นนาวาเอกเกษมได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการเป็นประจำ เนื่องจากทั้งคู่ชอบพอกัน และทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นเวลา 1 ปีจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเป็นภรณาน้อย และภรณาน้อยได้ย้ายมาอยู่กับนาวาเอกเกษมที่บ้านพักข้าราชการ และภายหลังจากที่มีภรณาน้อยแล้ว นาวาเอกเกษมได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ที่มีกับภรณาน้อยให้ภรรยาหลวงรับทราบ โดยภรรยาหลวงก็

ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาบ่อยโดยนาวาเอกเกษมได้แยกให้ภรรยาแต่ละคน อยู่กันคนละบ้าน และปัจจุบันนาวาเอกเกษมอยู่บ้านพักข้าราชการเป็นหลักเนื่องจากมีอาชีพเสริม เป็นหมอดู และลูกค้าที่มาดูนั้นมักจะมาดูในช่วงวันหยุด ทำให้นาวาเอกเกษมไม่ค่อยได้ไปหา ภรรยาหลวง โดยจะไปหาเดือนละประมาณ 3 ครั้ง โดยได้ให้เงินกับภรรยาหลวงทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนาวาเอกเกษมอายุ 46 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดราชบุรี แต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานคร เมื่อประมาณพ.ศ.2508 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย เมื่อจบการศึกษาแล้ว ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อ เดือน แต่ปัจจุบันบริษัทเลิกกิจการไป ทำให้ภรรยาหลวงออกมาเป็นแม่บ้าน ดูแลลูกทำให้ไม่มีรายได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันลูกชายมีอาชีพรับราชการทหารเรือ ทำให้ลูกชายได้ช่วยเหลือส่งดูมารดาโดย ให้เงินในทุกๆ เดือน ประกอบกับนาวาเอกเกษมได้ให้เงินกับภรรยาหลวง 5,000 บาททุกเดือน ทำให้ภรรยาหลวงไม่ลำบาก

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนาวาเอกเกษมกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนาวาเอกเกษมในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น นาวาเอกเกษมกล่าวว่า “เรื่องส่วนใหญ่ในบ้านผมจะเป็นคนตัดสินใจเนื่องจากผมเป็นคนหารายได้ ให้ครอบครัว” โดยพิจารณาได้จากการที่นาวาเอกเกษมเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ใน เรื่องอาชีพการทำงานของนาวาเอกเกษม โดยนาวาเอกเกษมเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้เอง ใน เรื่องที่การเลือกที่อยู่อาศัยนาวาเอกเกษมก็เป็นผู้ตัดสินใจโดยได้ให้ภรรยาหลวงย้ายมาอาศัยอยู่ที่ บ้านของตน นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรถยนต์เนื่องจากภรรยาหลวงไม่ค่อยสนใจ ในเรื่องนี้ และในเรื่องอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินภายในครอบครัวนั้นนาวาเอกเกษมก็เป็นผู้ตัดสินใจเนื่องจาก นาวาเอกเกษมเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว นอกจากนั้นในเรื่องการศึกษาของบุตรนาวา เอกเกษมก็เป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับในเรื่องการออกไปทำงานหรือการเลือกอาชีพของภรรยาหลวงนั้น ภรรยาหลวงเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง โดยได้เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งจากการพิจารณา ถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่นาวาเอก เกษมมีมากกว่าภรรยาหลวง ซึ่งจากการมีอำนาจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวงทำให้นาวาเอก เกษมกล้าที่จะมีภรรยาผู้น้อยและกล้าที่จะบอกภรรยาหลวงว่าตนเองมีภรรยาผู้น้อย โดยได้กล่าวว่า “ผมคิดว่าภรรยา น่าจะยอมรับการตัดสินใจของผม ดังนั้นผมจึงมีภรรยาผู้น้อย”

ความไม่พึงพอใจต่อกุศลมารดา(ระหว่างนาวาเอกเกษมกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนาวาเอกเกษมกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อย นั้น นาวาเอกเกษมกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่นดี ปรากฏจากความ ซัดแย้ง โดยภรรยาหลวงยังคงปฏิบัติต่อนาวาเอกเกษมเช่นเดิม รับผิดชอบครอบครัว และเป็นแม่ บ้านที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ซึ่งจากการมีภรรยาน้อยของนาวาเอกเกษมจึงไม่เกี่ยวข้องกับตัว ภรรยาหลวงเลย

ความสัมพันธ์กับภรรยาน้อย

เมื่อประมาณ 7-8 กว่าปีมาแล้ว นาวาเอกเกษมมีโอกาสดูรู้จักและสนิทสนมผู้หญิงอีกคน หนึ่ง(ภรรยาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกที่บ้านพักข้าราชการ โดยผู้หญิงคนนั้นเป็นน้อง ภรรยาของเพื่อนสนิทที่มีบ้านพักข้าราชการอยู่ติดกับบ้านพักข้าราชการของนาวาเอกเกษม และ ด้วยความที่มีบ้านอยู่ใกล้กันทำให้มีโอกาสได้พบกันบ่อยครั้ง จนเกิดความใกล้ชิด โดยช่วงนั้นนาวา เอกเกษมได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการเป็นประจำ เนื่องจากทั้งคู่ชอบพอกัน และทั้งคู่ สนิทสนมกันเป็นเวลา 1 ปีจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเป็นภรรยาน้อย และภรรยาน้อย ได้ย้ายมาอยู่กับนาวาเอกเกษมที่บ้านพักข้าราชการ และอยู่ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบันภรรยาน้อยอายุ 46 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร จบการศึกษาระดับปวช.จาก โรงเรียนสยามธุรกิจ ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน โดยรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอาชีพเสริม มีรายได้จากการ รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณเดือนละ 3,000 บาท นอกจากนั้นนาวาเอกเกษมยังได้ให้เงินกับ ภรรยาน้อยอีกเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของภรรยาน้อย

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนาวาเอกเกษมพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ กับภรรยาน้อยเพียง 2 คน โดย ได้ไปหาภรรยาหลวงและลูกๆ เดือนละประมาณ 3 ครั้งโดยได้ให้เงินกับภรรยาหลวงใช้เดือนละ 5,000 บาท โดยเหตุที่ไม่จืดทะเลียนหย่าขาดกับภรรยาหลวง เนื่องจากนาวาเอกเกษมกับภรรยา หลวงไม่ได้มีความขัดแย้งกัน ที่แยกกันอยู่ก็เพราะอาชีพการงานโดยนอกจากอาชีพรับราชการแล้ว นาวาเอกเกษมยังรับจ้างดูหมอในช่วงวันหยุดทำให้ไม่มีเวลาให้กับภรรยาหลวงและลูกๆ ซึ่งความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาหลวง นั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่องจากภรรยาหลวงก็รับรู้การมีภรรยาน้อยของนาวาเอก เกษมส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาน้อยก็ราบรื่นดี ไม่มีความขัดแย้ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาบ่อยในปัจจุบัน

นาวาเอกเกษมคิดว่าการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นสิทธิของผู้ชาย และจะโทษผู้ชายแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เนื่องจากการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายในบางครั้งเกิดจากการที่ผู้หญิงบางคนขาดที่พึ่งทางการเงิน หรือทางจิตใจ ต้องการคนช่วยเหลือ โดยปัจจุบันนี้พบมากที่ผู้หญิงบางคนยอมเป็นภรรยาบ่อยเพราะต้องการใช้เงิน ซึ่งบางครั้งภรรยาหลงเองก็มาเป็นภรรยาบ่อยของคนอื่นเพื่อเงินก็มี จึงคิดว่าเป็นสิทธิที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาบ่อยได้

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรรยาบ่อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีสมาชิกในครอบครัวมีภรรยาบ่อย โดยผู้ที่มีภรรยาบ่อยได้แก่ปู่ของกรณีศึกษา ซึ่งมีภรรยาบ่อยมากกว่า 2 คนแต่กรณีศึกษาไม่ทราบจำนวนแน่นอน ซึ่งจากทัศนคติที่กรณีศึกษานี้มีต่อการมีภรรยาบ่อยของปู่ของตนนั้น เป็นไปในลักษณะที่เข้าใจต่อการมีภรรยาบ่อยของปู่ของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะค่านิยมของคนในสมัยนั้น ซึ่งกรณีศึกษากล่าวว่า "ในอดีตสามารถวัดฐานะทางเศรษฐกิจได้จากการมีที่ดินจำนวนมาก นอกจากนั้นยังดูที่การมีภรรยาหลายคน" และจากทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่อปู่ นั้น เป็นในลักษณะที่เข้าใจ และชื่นชมปู่ของตน โดยจากคำกล่าวที่ว่า "ปู่ของผมมีความสามารถในการเลี้ยงดูภรรยาแต่ละคนเป็นอย่างดี" แสดงให้เห็นว่าปู่เป็นคนที่มีความสามารถและรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าว ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติตัวของกรณีศึกษานี้ ซึ่งจากทัศนคติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้การกระทำของปู่ อันนำไปสู่การเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของปู่

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาบ่อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาบ่อยเนื่องมาจากความใกล้ชิด ซึ่งจากทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนนั้น สามารถพิจารณาได้จากคำกล่าวที่ว่า "เพื่อนของผมมีเงินเยอะ จึงไม่แปลกอะไรหากจะมีภรรยาบ่อย เพราะสามารถเลี้ยงดูภรรยาบ่อยได้" จากคำกล่าวแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อเพื่อน ด้วยเหตุนี้การมีภรรยาบ่อยของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาบ่อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น กล่าวได้ว่ากรณีศึกษามีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง พิจารณาได้จากอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัว รวมถึงทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่ออำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของตนเอง โดยกล่าวว่า "ผมคิดว่าภรรยา น่าจะยอมรับการตัดสินใจของผม ดังนั้นผมจึงมีภรรยาผู้น้อย" ซึ่งจากคำกล่าวของกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษา กล่าวที่จะมีภรรยาผู้น้อย และกล่าวที่จะยอมรับกับภรรยาว่าตนเองมีภรรยาผู้น้อย เนื่องจากคิดว่าภรรยาจะยอมรับในการตัดสินใจและการกระทำของตน อันแสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษามีต่อภรรยาหลวงนั้น กรณีศึกษายังคงพึงพอใจในตัวภรรยาหลวงเช่นเดิม โดยภรรยาหลวงยังคงมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลลูก และปัจจุบันกรณีศึกษาก็ไม่คิดจะแยกทางหรือหย่าร้างกับภรรยาหลวง แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง(ภรรยาผู้น้อยในปัจจุบัน)เนื่องจากมีบ้านพักอยู่ติดกัน และเนื่องจากพูดจาถูกคอและนิสัยเข้ากันได้ ประกอบกับมีโอกาสได้พบกันทุกวันจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อยของกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 3

นายสมพล (นามสมมติ) อายุ 46 ปีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอะเชิงเทรา ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งหนึ่ง สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้ที่รูปร่างสูง หน้าตาดี บุคลิกภาพเป็นคนภูมิฐาน เปิดเผย ไม่ถือตัว มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร แต่งกายสะอาดเรียบร้อย และพิถีพิถันมาก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาน้อยจากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ มารดาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดเป็นภรรยาน้อย ดังนั้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับคนรู้จักเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยให้คนรู้จักของผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อ อธิบาย ตลอดจนขอความร่วมมือกับนายสมพลซึ่งเป็นสามีของคนรู้จักของผู้ใกล้ชิด เมื่อนายสมพลอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาและสถานที่ที่ผู้วิจัยจะไปพบปะและทำการสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบนายสมพล ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ ซึ่งเป็นห้องอาหารในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากนายสมพลไม่สะดวกที่จะทำการสัมภาษณ์ที่บ้าน และนายสมพลมีกิจวัตรที่ต้องทำก่อนที่จะทำให้สัมภาษณ์ใกล้โรงแรมแห่งนั้น เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้นายสมพลได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยจนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ประวัติส่วนตัว

นายสมพล(นามสมมติ) เกิดเมื่อพ.ศ.2497 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการศึกษา นั้น จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมกฎหมาย จบปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยเกริก นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และผ่านศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันต่างๆ อีกมากมาย ในด้านการทำางานนั้นนายสมพลมีประสบการณ์การทำงานมากมาย โดยเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานในธนาคารทหารไทย และเป็นนายความชั้น 1 ควบคู่กัน จนเมื่อพ.ศ. 2520 ได้ย้ายมาทำงานธนาคารแห่งหนึ่ง และต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนอกจากนั้นก็ยังมีประสบการณ์ทำงานหลายแห่ง อันได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งสถาบันรัฐ

และเอกชนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทมหาชน กรรมการติดตามงบประมาณ กรรมการการเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน กรรมการการท่องเที่ยว เป็นกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ในด้านงานเขียน ยังได้แต่งตำราประกอบคำบรรยาย เขียนบทความต่างๆ ลงหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน นอกจากนั้นยังเป็นอนุกรรมการสภาพนายความ เป็นกรรมการอำนวยการการตอบใบอนุญาตว่าความของสภาพนายความ และยังเป็นอนุกรรมการปช. โดยปัจจุบันนายสมพลมีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น นายสมพลเป็นบุตรคนที่ 4 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชาย โดยในปัจจุบันนายสมพลมีบุตรทั้งหมด 3 คนกับภรรยาหลวงทั้งหมด โดยทั้งหมดเป็นบุตรชาย บุตรคนแรกอายุ 17 ปีศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา บุตรคนที่ 2 อายุ 15 ปีศึกษาอยู่.4 โรงเรียนเตรียมอุดม และบุตรคนที่ 3 อายุ 14 ปีเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยนายสมพลคาดหวังให้ลูกจบปริญญาเอกทุกคน และนายสมพลต้องการมีบุตรกับภรรยาบ่อย แต่ปัจจุบันยังไม่มีบุตรด้วยกัน ส่วนบุตรทั้งสามคนอาศัยอยู่กับภรรยาหลวง สำหรับนายสมพลนั้นปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ และที่พักอยู่กับภรรยาบ่อยด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับความสะดวกเป็นหลัก

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมพลกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาบ่อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาบ่อยของนายสมพลนั้น นายสมพลกล่าวว่าพี่ชายสองคน และอาของนายสมพลมีภรรยาบ่อย แต่ไม่ว่าจะเป็นที่หรืออาของนายสมพล ก็ล้วนปิดบังการมีภรรยาบ่อยของตนทั้งสิ้น โดยนายสมพลกล่าวว่า "การมีภรรยาบ่อยของพี่ชายหรืออาฉันไม่มีส่วนทำให้ผม เขาเป็นแบบอย่าง เพราะเรื่องนี้ที่พี่หรืออาเค้าจะไม่เอามาบอกกันเพียงแต่เราทราบเอง" นอกจากนั้นนายสมพลยังกล่าวอีกว่า "คนอื่นๆไม่เหมือนผม เพราะผมมีแล้วผมเปิดเผย"

ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมพลกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาบ่อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของนายสมพลที่มีภรรยาบ่อยนั้น นายสมพลกล่าวว่ามีเพื่อนที่มีภรรยาบ่อยเป็นจำนวนมาก โดยมีมากกว่า 10 คน ซึ่งมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาบ่อย นายสมพลกล่าวว่า เป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องพบปะผู้คนมากมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หญิงคนอื่นบ่อยครั้ง และเป็นเพราะสังคมกลุ่มเพื่อนฝูงที่ส่วนใหญ่มีภรรยาบ่อยจึงมีส่วนอย่างมาก แต่จากการสัมภาษณ์นายสมพลกล่าวว่า "มีเพื่อนฝูงหลายคนมีภรรยาบ่อยก็จริงอยู่

แต่ผมไม่ได้มีเพื่อน แต่ผมมีเพราะรัก เห็นเค้าเป็นคนดี และเราก็รับผิดชอบได้ จึงไม่เกี่ยวกับเพื่อน"

การสมรสกับภรรยาหลวง

นายสมพลรู้จักกับภรรยาหลวงที่กรุงเทพมหานคร โดยรู้จักกันเมื่อพ.ศ. 2517 ซึ่งเมื่อทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมกันจนเกิดการชอบพอกันนั้น ทั้งคู่ได้คบกันอยู่เป็นเวลา 7 ปีถึงได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน โดยทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อพ.ศ. 2524 เมื่อแต่งงานทั้งคู่ก็แยกครอบครัวออกมาอยู่ต่างหาก ปัจจุบันมีบุตรกับนายสมพล 3 คน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนายสมพลกับภรรยาหลวงก็ราบรื่นดี โดยแม้ว่านายสมพลจะมีภรรยาน้อย แต่ภรรยาหลวงก็ยินยอมเนื่องจากเข้าใจในความต้องการของนายสมพลที่อยากจะมีลูกสืบสกุลมากๆ ทำให้ยินยอมให้นายสมพลมีภรรยาน้อยอย่างเปิดเผย

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของนายสมพลอายุ 43 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ มีรายได้เดือนละ 300,000 บาท

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างนายสมพลกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของนายสมพลในอดีตก่อนที่จะมีภรรยาน้อย โดยพิจารณาจากอำนาจการใจในเรื่องต่างๆ กล่าวได้ว่า อำนาจในครอบครัวระหว่างนายสมพลและภรรยาหลวงค่อนข้างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากในเรื่องอาชีพการทำงานนั้น แต่ละคนจะเป็นผู้เลือกอาชีพการทำงานของตนเอง แม้ว่านายสมพลจะอยากให้ภรรยาเป็นแม่บ้าน แต่ภรรยาไม่ยอม จึงยังทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องที่อยู่อาศัย ในเรื่องการศึกษาของลูก ในเรื่องการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนของสมาชิกในครอบครัว หรือการตัดสินใจเลือกแพทย์ในการรักษาพยาบาล ทั้งหมดนายสมพลและภรรยาหลวงต่างร่วมกันตัดสินใจทั้งสิ้นเพราะถือว่าเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ ให้ทั้งคู่ให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน ส่วนในเรื่องการซื้อของเข้าบ้านก็จะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน เช่น ซื้อรถยนต์นายสมพลก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเพราะรู้เรื่องนี้ดีกว่าภรรยาหลวง ส่วนในเรื่องอาหารการกินในบ้านภรรยาหลวงก็จะเป็นผู้ตัดสินใจและรับผิดชอบเพราะมีความถนัดมากกว่านายสมพล จึงกล่าวได้ว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของนายสมพลนั้นมีเท่าเทียมกับภรรยาหลวง

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างนายสมพลกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสมพลกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาน้อยนั้น นายสมพลกล่าวว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ราบรื่นดี ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง และนาย

สมพลก็ยังพึงพอใจต่อการปฏิบัติตัวของภรรยาหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเอาใจใส่ลูกๆ แต่เหตุผลที่ทำให้นายสมพลมีภรณาน้อย เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของนายสมพลเอง โดยนายสมพลต้องการที่จะมีลูกมากๆ เพื่อจะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ เป็นตระกูลใหญ่นอกจากนั้น เมื่อพ.ศ.2519 เคยไปดูหมอดูที่ดังมาก โดยหมอดูทายว่าอนาคตจะต้องมีภรณาน้อย เพราะภรณาน้อยเป็นคนดี และเป็นดวงที่เสริมกัน ทำให้ร่ำรวย เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของนายสมพล ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ไม่พึงพอใจภรรยาหลวง

ความสัมพันธ์กับภรณาน้อย

เมื่อประมาณ 5 ปีมาแล้ว นายสมพลมีโอกาสได้รู้จักผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรณาน้อยในปัจจุบัน) โดยได้พบกันครั้งแรกที่ที่ทำงานของฝ่ายหญิงอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของธนาคารที่นายสมพลทำงานอยู่ โดยฝ่ายหญิงทำงานเป็นพนักงานธนาคารอยู่ที่สาขาดังกล่าว ซึ่งเมื่อนายสมพลพบกับฝ่ายหญิงครั้งแรกก็เกิดความประทับใจ และติดต่อกันเรื่อยมาโดยในช่วงปีแรกจะใช้การโทรศัพท์พูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่อมาเมื่อทั้งคู่สนิทสนมกันได้เกือบปี ฝ่ายหญิงก็ได้ย้ายมาทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร ทั้งคู่จึงสนิทสนมกันมากขึ้นเนื่องจากทำงานอยู่ที่เดียวกันทำให้มีโอกาสพบเจอกันทุกวัน ต่อมาอีกประมาณ 3 ปีทั้งคู่ก็แต่งงานกัน โดยนายสมพลกล่าวว่าที่จัดงานแต่งงานก็เพราะไม่อยากให้ฝ่ายหญิงรู้สึกเป็นปมด้อย ให้คนอื่นเค้ารู้ว่าฝ่ายหญิงก็เป็นภรรยาคนหนึ่งเหมือนกัน โดยนายสมพลจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่และเปิดเผย ซึ่งนายสมพลกล่าวว่า "งานแต่งงานจัดใหญ่ขนาดที่เชิญดารามามากมาย เอาบริษัทภาพยนตร์มาถ่ายทำ"

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายสมพลกับภรณาน้อยในปัจจุบันนั้น มีความสุจริต โดยนายสมพลกล่าวว่าภรณาน้อยเป็นคนดี มีความเอื้ออาทร เปิดเผย มีความคิดตรงกัน รั้ใจ และฉลาดทำให้เราสามารถฝากชีวิตไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ นายสมพลจึงอยากจะมีบุตรกับภรณาน้อยแต่ปัจจุบันทั้งคู่ยังไม่มีบุตรด้วยกัน

โดยปัจจุบันภรณาน้อยอายุ 33 ปี เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปัจจุบันทำงานธนาคาร มีรายได้ 38,000 บาทต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภรรยาอย่างเปิดเผย

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนายสมพลมีบ้านพักอาศัยอยู่ 2 แห่ง โดยแห่งแรกเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยกับภรรยา หลวงและลูก ส่วนอีกแห่งเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยกับภรณาน้อย โดยนายสมพลกล่าวว่าไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าวันใดจะพักที่ไหน ขึ้นอยู่กับความสะดวกด้วยเนื่องจากนายสมพลมีงานที่ต้องรับผิดชอบมาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรณาน้อยในปัจจุบัน

นายสมพลคิดว่าการมีภรณาน้อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น ถ้ามีแล้วรับผิดชอบ คือกล้าทำ แล้วกล้ารับก็จะเป็นปัญหาสังคม สังคมก็ไม่สามารถตำหนิได้ เพราะผู้ชายไทยก็มีภรรยาหลายคนมาแต่อดีตกาล แต่ถ้ามีแล้วไม่รับผิดชอบ กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ ก็จะเกิดปัญหาสังคมขึ้น และเป็นสิ่งที่ควรตำหนิ

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรณาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษามีสมาชิกในครอบครัวมีภรณาน้อย อันได้แก่พี่ชายและอาของกรณีศึกษา แต่จากคำกล่าวของกรณีศึกษาที่กล่าวว่า "การมีภรณาน้อยของพี่ชายหรืออาฉันไม่มีส่วนทำให้ผม เขาเป็นแบบอย่าง เพราะเรื่องนี้พี่ๆหรืออาเค้าจะไม่เอามาบอกกันเพียงแต่เราทราบเอง" นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า "คนอื่น ๆ ไม่เหมือนผม เพราะผมมีแล้วผมเปิดเผย" จากทัศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษานี้ไม่ได้สนใจและไม่ได้นำการมีภรณาน้อยของญาติพี่น้องมาเป็นแบบอย่าง จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ก็มีเพื่อนสนิทมีภรณาน้อย แต่จากคำกล่าวของกรณีศึกษาที่ว่า "มีเพื่อนฝูงหลายคนมีภรณาน้อยก็จริงอยู่แต่ผมไม่ได้มีตามเพื่อน แต่ผมมีเพราะรัก เห็นเค้าเป็นคนดี และเราก็รับผิดชอบได้ จึงไม่เกี่ยวกับเพื่อน" แสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษานี้ ไม่ได้คำนึงถึงการมีภรณาน้อยของเพื่อนก่อนที่ตนเองจะมีภรณาน้อย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเลียนแบบเพื่อนฝูงที่มีภรณาน้อย ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

เมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษานี้ พบว่ากรณีศึกษากับภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัวเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษานี้จึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงนั้น กรณีศึกษายังคงพึงพอใจในตัวภรรยาหลวงเช่นเดิม โดยภรรยาหลวงยังคงมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลลูกๆ แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษานี้พบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อย โดยพิจารณาได้จากภายหลังจากที่กรณีศึกษานี้ได้พบและรู้จักกับฝ่ายหญิงคนหนึ่ง(ภรณาน้อยในปัจจุบัน)ซึ่งทำงานในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างสาขาทั้งคู่ก็ติดต่อกันและสนิทสนมกันโดยฝ่ายหญิงได้ย้ายที่ทำงานจากนครศรีธรรมราชมาประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่กรณีศึกษาทำงานอยู่ ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสได้พบกันเป็นประจำทุกวัน จนเกิดความสนิทสนมและใกล้ชิดซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษานี้ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกับฝ่ายหญิง และให้ฝ่ายหญิงเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม แสดงให้เห็นได้ว่า ความใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรณาน้อยของกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 4

เรือเอกสมาน (นามสมมติ) อายุ 49 ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ปัจจุบันรับราชการทหารเรือ สถานที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

บุคลิกภาพของกรณีศึกษา

จากการพบปะพูดคุยและสังเกตของผู้วิจัย พบว่ากรณีศึกษานี้ เป็นผู้ที่มีรูปร่างผอม ไม่สูงสูง บุคลิกภาพเป็นคนช่างพูด เปิดเผย ไม่ถือตัว มีมนุษยสัมพันธ์ แต่งกายเรียบร้อย ไม่พิถีพิถันมากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา

กรณีศึกษานี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น มีขั้นตอนในการศึกษาโดยเริ่มจาก ชักถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายที่มีภรรยาหนี้อยากคนใกล้ชิดของผู้วิจัย อันได้แก่ อาของผู้วิจัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อผู้ใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เพื่อนร่วมงานของผู้ใกล้ชิดอันได้แก่ เรือเอกสมาน (นามสมมติ) มีภรรยาหนี้อย่างนั้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยจึงได้ขอให้ผู้ใกล้ชิดช่วยติดต่อกับเรือเอกสมานเพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อเรือเอกสมานอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ได้จึงได้นัดหมายถึงวันเวลาที่ผู้วิจัยจะไปพบปะพูดคุยและทำการสัมภาษณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ผู้วิจัยและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปพบเรือเอกสมานที่ทำงานตามที่ได้นัดหมายวันเวลาไว้ เมื่อไปถึงผู้วิจัยได้ทำการพูดคุยและอธิบายให้เรือเอกสมานได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีภรรยาหนี้อย่างเรือเอกสมาน และสุดท้ายผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากเรือเอกสมานเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกในครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อเรือเอกสมานตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ จึงได้ทำการนัดหมายวันและเวลา ดังนั้นในการสัมภาษณ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้งได้ใช้ห้องทำงานของเรือเอกสมานเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัว

เรือเอกสมาน (นามสมมติ) เกิดเมื่อ 21 มีนาคม 2494 ที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการศึกษา นั้น จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบางนาค และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน พระโขนงวิทยาลัยจนจบมศ.6 หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันเป็นเวลา 1 ปี ต่อมาก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นเวลา 2 ปี เมื่อจบก็ได้ทำงานรับราชการทหารเรือ และทำมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายได้ 16,900 บาทต่อเดือน

ในด้านครอบครัวนั้น เรือเอกสมานเป็นบุตรคนที่ 1 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยในปัจจุบันเรือเอกสมานมีบุตรทั้งหมด 3 คนกับภรรยาหลงทั้งหมด บุตรคนแรกเป็นบุตรชายอายุ 26 ปี บุตรคนที่ 2 เป็นบุตรชายอายุ 25 ปี และบุตรคนที่ 3 เป็นบุตรสาว อายุ 13 ปี สำหรับเรือเอกสมานนั้นปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาหลงและลูกๆ ในวันธรรมดาซึ่งพักอยู่ในบ้านพักข้าราชการทหารเรือ สำหรับความสัมพันธ์กับภรรยาหนี้อย่างปัจจุบันเจอกันเฉพาะเสาร์ และอาทิตย์เนื่องจาก

ภรรยาผู้น้อยมีหน้าที่ดูแลบิดาของเรือเอกสมานซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยสบาย ทำให้ปัจจุบันภรรยาผู้น้อยอาศัยอยู่ที่บ้านของบิดาของเรือเอกสมาน

ความสัมพันธ์ระหว่างเรือเอกสมานกับสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาผู้น้อย

เมื่อกล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีภรรยาผู้น้อยของเรือเอกสมานนั้น บิดาของเรือเอกสมานเป็นผู้ที่มีภรรยาผู้น้อยและอยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันบิดาอายุ 75 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ มีรายได้เดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนบุตรนั้นมีทั้งหมด 6 คนซึ่งมีบุตรกับภรรยาหลวง 4 คน และมีบุตรกับภรรยาผู้น้อย 2 คน โดยเหตุผลที่บิดามีภรรยาผู้น้อยนั้น เรือเอกสมานกล่าวว่าเป็นเพราะบิดามีความใกล้ชิดกับภรรยาผู้น้อยเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กัน อีกประการหนึ่งคือช่วงนั้นมารดาของเรือเอกสมานซึ่งเป็นภรรยาหลวงมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างทำให้ต้องเดินทางเป็นประจำ เป็นโอกาสให้บิดาใกล้ชิดกับภรรยาผู้น้อย โดยในอดีตนั้นบิดาของเรือเอกสมานจะมีบ้านพักอยู่ 2 แห่ง อันได้แก่บ้านพักข้าราชการซึ่งอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ และบ้านพักส่วนตัวซึ่งอยู่กับภรรยาผู้น้อย ซึ่งจากทัศนคติของเรือเอกสมานต่อการมีภรรยาผู้น้อยของบิดานั้น เรือเอกสมานกล่าวว่า "ผมไม่โกรธพ่อที่มีภรรยาผู้น้อย เพราะพ่อก็ยังเลี้ยงดูและรักเราเหมือนเดิม" นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า "ผมก็เลยได้แบบอย่างจากพ่อ เพราะพ่อก็มีความสุข ภรรยาผู้น้อยของพ่อซึ่งเป็นครูก็รักพ่อมาก ดูแลทุกธุระของพ่อเป็นอย่างดี" ซึ่งจากทัศนคติของเรือเอกสมานแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อการมีภรรยาผู้น้อยของบิดา

ความสัมพันธ์ระหว่างเรือเอกสมานกับเพื่อนฝูงที่มีภรรยาผู้น้อย

เมื่อกล่าวถึงเพื่อนของเรือเอกสมานที่มีภรรยาผู้น้อยนั้น เรือเอกสมานกล่าวว่ามีเพื่อนสนิทที่มีภรรยาผู้น้อย ประมาณ 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่เดียวกันและมีทั้งเพื่อนที่มีภรรยาผู้น้อยก่อนและหลังเรือเอกสมาน ซึ่งเพื่อนที่สนิทที่สุดของเรือเอกสมานและมีภรรยาผู้น้อยก่อนเรือเอกสมานนั้น เป็นเพื่อนสนิทที่รับราชการอยู่ที่เดียวกัน ทั้งคู่รู้จักกันเป็นเวลานานเกือบ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันเพื่อนคนนั้นอายุ 52 ปี มีรายได้ประมาณ 27,000 บาทต่อเดือน ในด้านการสมรสปัจจุบันเพื่อนของเรือเอกสมานมีภรรยาสองคน ได้แก่ภรรยาหลวงซึ่งได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันและมีบุตรด้วยกัน 2 คน และภรรยาผู้น้อยแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเรือเอกสมานกับภรรยาผู้น้อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว เนื่องจากเพื่อนของเรือเอกสมานถูกคลุมถุงชนทำให้ต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับคนที่ไม่ได้รัก ซึ่งขณะนั้นเพื่อนของเรือเอกสมานมีผู้หญิงที่ชอบพอกันอยู่แล้วแต่ถูกพ่อแม่กีดกัน ซึ่งเมื่อต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก ทำให้เพื่อนของเรือเอกสมานแอบติดต่อกับคู่รักเก่า จนทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกลายเป็นภรรยาอีกคน ซึ่งต่อมาเพื่อนเรือเอกสมานก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่มีกับภรรยาผู้น้อยให้ภรรยาหลวงฟัง และ

อธิบายให้จนเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเพื่อนของเรือเอกสมานก็พาภรรยาน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับภรรยาหลวงและอยู่ด้วยกันมาด้วยความราบรื่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากทัศนะของเรือเอกสมานที่มีต่อการมีภรรยาของเพื่อนนั้น เรือเอกสมานกล่าวว่า "เห็นเพื่อนมีความสุขกับภรรยาทั้งสองคนก็ดีใจด้วย ภรรยาทั้งสองก็ปรองดองกัน" และยังกล่าวอีกว่า "การมีภรรยาแล้วยอมรับ ถือเป็นสิ่งที่ดี แสดงถึงความรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหา" ซึ่งจากทัศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เรือเอกสมานมีทัศนะสอดคล้องกับการมีภรรยาของเพื่อน

การสมรสกับภรรยาหลวง

เรือเอกสมานรู้จักกับภรรยาหลวงเมื่อพ.ศ.2513 ซึ่งเมื่อคบกันอยู่ประมาณ 3 ปีก็แต่งงานกันโดยแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ พ.ศ.2516 เมื่อแต่งงานภรรยาหลวงได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเรือเอกสมานที่บ้านพักข้าราชการ แต่เมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว เรือเอกสมานได้ไปราชการที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 2 ปี ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาของเรือเอกสมาน ซึ่งเรือเอกสมานก็ไม่ได้ปิดบังภรรยาหลวง ดังนั้นในปัจจุบันเรือเอกสมานจึงมีบ้านพัก 2 แห่งโดยวันธรรมดาจะพักอยู่กับภรรยาหลวงและลูกๆ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์จะพักอยู่กับภรรยา

โดยปัจจุบันภรรยาหลวงของเรือเอกสมานอายุ 47 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับปวช. ปัจจุบันมีอาชีพเป็นที่เลี้ยงเด็กอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งใกล้บ้าน มีรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน โดยปัจจุบันเรือเอกสมานได้ให้เงินภรรยาหลวงอีกเดือนละ 7,000 บาท ทำให้ภรรยาหลวงมีเงินพอใช้จ่ายในครอบครัว

อำนาจการตัดสินใจในครอบครัว(ระหว่างเรือเอกสมานกับภรรยาหลวง)

เมื่อกล่าวถึงอำนาจในครอบครัวของเรือเอกสมานในอดีตก่อนที่จะมีภรรยา โดยพิจารณาจากการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครอบครัวพบว่าเรือเอกสมานมีอำนาจตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้แก่ เรื่องอาชีพการทำงาน เรื่องการเลือกซื้อรถยนต์ เรื่องที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว เรื่องการศึกษาของลูกๆ และในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอาหารการกินในครอบครัว นอกจากนั้นเรือเอกสมานยังเป็นผู้แนะนำภรรยาให้ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และหากสมาชิกในบ้านเจ็บป่วย เรือเอกสมานจะเป็นผู้พาไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด เรือเอกสมานเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีเหนือกว่าภรรยาหลวง ซึ่งจากอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มากกว่าภรรยา

หลวงนั้น เรือเอกสมานได้แสดงทัศนคติว่า "การที่ผมมีอำนาจมากที่สุดในบ้าน มีส่วนมากที่ทำให้ผมตัดสินใจมีภรรยาน้อย เพราะคิดว่าภรรยาหลวงคงยอมให้มีได้"

ความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส(ระหว่างเรือเอกสมานกับภรรยาหลวง)

เมื่อก้าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรือเอกสมานกับภรรยาหลวงก่อนที่จะมีภรรยาผู้นั้น เรือเอกสมานกล่าวว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ราบรื่นดี ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง และเรือเอกสมานก็ยังพึงพอใจต่อการปฏิบัติตัวของภรรยาหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเอาใจใส่ลูกๆ แต่เหตุผลที่ทำให้เรือเอกสมานมีภรรยาผู้น้อย เนื่องจากความพอใจที่มีต่อภรรยาผู้น้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีอิทธิพลต่อการมีภรรยาผู้น้อยของเรือเอกสมานซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ไม่พึงพอใจภรรยาหลวง

ความสัมพันธ์กับภรรยาผู้น้อย

เมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว เรือเอกสมานต้องไปราชการที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 2 ปีทำให้มีโอกาสได้พบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง(ภรรยาผู้น้อยในปัจจุบัน) โดยบ้านพักราชการอยู่ใกล้กับบ้านของฝ่ายหญิงไม่เกิน 300 เมตร ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสได้พบและทำความรู้จักกัน และเมื่อมีโอกาสได้พบกันทุกวันทำให้ทั้งคู่เกิดความสนิทสนมกัน ประกอบกับความห่างเหินภรรยาหลวง จนต่อมาทั้งคู่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งที่สุดในที่สุด และภายหลังจากที่ได้ย้ายกลับมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ เรือเอกสมานก็ได้พาภรรยาผู้น้อยมาอยู่ด้วย โดยได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ให้ภรรยาหลวงรับทราบ แม้ว่าภรรยาหลวงจะไม่ได้ต้องการให้เรือเอกสมานมีภรรยาหลายคนแต่เมื่อมีไปแล้วภรรยาหลวงก็ยอม แต่ให้แยกบ้านกันอยู่ ดังนั้นเรือเอกสมานจึงพาภรรยาผู้น้อยไปอยู่ที่บ้านของบิดา ซึ่งให้ช่วยดูแลบิดา เนื่องจากมีอายุมาก

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเรือเอกสมานกับภรรยาผู้น้อยในปัจจุบันนั้น ก็มีความสุขดีแม้ว่าทั้งคู่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงสัปดาห์ละ 2 วันคือวันเสาร์และอาทิตย์ โดยเรือเอกสมานกล่าวว่า "ภรรยาผู้น้อยเป็นคนขยันขันแข็ง เก่งการบ้านการเรือน เอาใจเก่ง ชีวิตในปัจจุบันจึงมีความสุขดี"

โดยปัจจุบันภรรยาผู้น้อยอายุ 32 ปี เป็นคนจังหวัดนครพนม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน โดยเรือเอกสมานจะให้เงินใช้จ่ายกับภรรยาผู้น้อยเดือนละ 4,000 บาทซึ่งปัจจุบันทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภรรยาอย่างเปิดเผย

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันเรือเอกสมานพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการเป็นหลัก มีสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกัน 5 คน ได้แก่ เรือเอกสมาน ภรรยาหลวง บุตร 3 คน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาหลวงนั้นปัจจุบันก็ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่องจากภรรยาหลวงยินยอมที่จะให้เรือเอกสมานไปหาภรณาน้อยได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนความสัมพันธ์กับภรณาน้อยก็ราบรื่นดีแม้ว่าจะเจอกันเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ โดยปัจจุบันภรณาน้อยพักอาศัยอยู่ที่บ้านของบิดาของเรือเอกสมาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบิดาเนื่องจากอายุมากแล้ว โดยเรือเอกสมานกล่าวว่า "ชีวิตปัจจุบันก็มีความสุข และคงไม่แยกทางกับภรรยาคนใด เพราะชีวิตปัจจุบันก็ลงตัว"

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรณาน้อยในปัจจุบัน

เรือเอกสมานคิดว่าการมีภรณาน้อยของผู้ชายในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องที่น่าปฏิบัติได้หากผู้ชายมีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมทางการเงิน ถ้าไม่มีเงินก็ไม่นำมามีภรณาน้อย เพราะจะทำให้เกิดความลำบาก เพราะถ้ามีแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรมีภรณาน้อย

การวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมีภรณาน้อยของผู้ชายแล้ว สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลียนแบบ

จากการสัมภาษณ์พบว่ากรณีศึกษานี้มีสมาชิกในครอบครัวมีภรณาน้อย โดยผู้ที่มีภรณาน้อยได้แก่บิดา ซึ่งจากทัศนคติที่กรณีศึกษานี้มีต่อการมีภรณาน้อยของบิดาของตนนั้น เป็นไปในลักษณะที่เข้าใจต่อการมีภรณาน้อยของบิดาของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความห่างเหินกับภรรยาหลวง และใกล้ชิดกับภรณาน้อยทำให้บิดามีภรณาน้อย และจากทัศนคติของกรณีศึกษาที่มีต่อบิดานั้น เป็นในลักษณะที่เข้าใจ และชื่นชมบิดาของตน โดยจากคำกล่าวที่ว่า "ผมไม่โกรธพ่อที่มีภรณาน้อย เพราะพ่อก็ยังเลี้ยงดูและรักเราเหมือนเดิม" นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า "ผมก็เลยได้แบบอย่างจากพ่อ เพราะพ่อก็มีความสุข ภรณาน้อยของพ่อซึ่งเป็นครูก็รักพ่อกันมาก ดูแลทุกข์สุขของพ่อเป็นอย่างดี" แสดงให้เห็นว่าบิดาของกรณีศึกษาเป็นคนที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติตัวของกรณีศึกษานี้ ซึ่งจากทัศนคติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้การกระทำของบิดา อันนำไปสู่การเลียนแบบการมีภรณาน้อยของบิดา

นอกจากนั้นกรณีศึกษานี้ยังมีเพื่อนสนิทมีภรรยาน้อย โดยเหตุผลที่เพื่อนมีภรรยาน้อย เนื่องมาจากการถูกคลุมถุงชน ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักทั้งๆที่มีผู้หญิงที่รักอยู่แล้ว ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อเพื่อนที่กล่าวว่า "เห็นเพื่อนมีความสุขกับภรรยาทั้งสองคนก็ดีใจด้วย ภรรยาทั้งสองก็ปรองดองกัน" และยังคงกล่าวอีกว่า "การมีภรรยาน้อยแล้วยอมรับ ถือเป็นสิ่งที่ดี แสดงถึงความรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหา" ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษาที่มีต่อการมีภรรยาน้อยของเพื่อนนั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการกระทำของเพื่อน รวมทั้งยอมรับในการกระทำของเพื่อน อันแสดงออกถึงความชื่นชมที่มีต่อเพื่อนซึ่งกล้าเปิดเผยและรับผิดชอบต่อภรรยาน้อย อันเป็นแบบอย่างให้กรณีศึกษาปฏิบัติตาม แสดงให้เห็นว่าการมีภรรยาน้อยของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของกรณีศึกษาก่อนที่จะมีภรรยาน้อย นั้น กล่าวได้ว่ากรณีศึกษานี้มีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่าภรรยาหลวง โดยเหตุที่ภรรยาหลวงมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวน้อยกว่ากรณีศึกษานี้ เนื่องจากภรรยาหลวงมีรายได้น้อยต้องพึ่งพารายได้จากสามี ทำให้ภรรยาหลวงไม่ค่อยมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบ้านโดยเฉพาะการซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยหากจะซื้อสิ่งใดหรือจะตัดสินใจทำอะไร ก็จะต้องผ่านความเห็นชอบหรือตัดสินใจจากกรณีศึกษาก่อน ซึ่งจากการที่กรณีศึกษามีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าภรรยาหลวง มีส่วนทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจมีภรรยาน้อย เพราะเหตุที่ภรรยาหลวงไม่ต้องการที่จะเลิกกับกรณีศึกษาเนื่องจากมีบุตรด้วยกันและกรณีศึกษาเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจากทัศนะของกรณีศึกษานี้ที่กล่าวว่า "การที่ผมมีอำนาจมากที่สุดในบ้าน มีส่วนมากที่ทำให้ผมตัดสินใจมีภรรยาน้อย เพราะคิดว่าภรรยาหลวงคงยอมให้มีได้" แสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษาคิดว่าภรรยาหลวงคงเกรงใจตน เนื่องจากมีอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวมากกว่า ทำให้กรณีศึกษากล้าที่จะมีภรรยาน้อยและกล้าที่จะบอกกับภรรยาหลวงโดยไม่ปิดบังอันแสดงให้เห็นว่าอำนาจการตัดสินใจในครอบครัวที่มีมากกว่าภรรยาหลวงของกรณีศึกษานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อย

ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรส

เมื่อพิจารณาถึงความไม่พึงพอใจที่กรณีศึกษานี้มีต่อภรรยาหลวงนั้น กรณีศึกษายังคงพึงพอใจในตัวภรรยาหลวงเช่นเดิม โดยภรรยาหลวงยังคงมีความรับผิดชอบต่อ เขาใจใส่ครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลลูกๆ แสดงให้เห็นว่าความไม่พึงพอใจต่อคู่สมรสไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของกรณีศึกษานี้

ปัจจัยเกี่ยวกับความใกล้ชิด

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบว่า ความใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยา
น้อย โดยพิจารณาได้จากการที่กรณีศึกษาไปราชการต่างจังหวัด ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หญิง
คนหนึ่ง(ภรรยาในปัจุบัน) เนื่องจากมีบ้านพักอยู่ใกล้กันและพบเจอกันทุกวัน ทำให้เกิด
ความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งความใกล้ชิดดังกล่าวมีส่วนทำให้กรณีศึกษาตัดสินใจที่จะมีความ
สัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวจนถึงขั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของตน แสดงให้เห็นได้ว่า ความ
ใกล้ชิดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาในปัจุบันของกรณีศึกษา



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย